



1 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า A 1

ขงกรม.ชื้อน้่ายาง6พันล.สกัคมีอบ

โพสต์ทูเดย์ > “อำนวย” เสนอ กรม. 3 ก.พ.นี้ ชงบ 6,000 ล้าน ชื้อน้่ายางจาก เกษตรกร ชาวสวนชื้อยกระดบัชุนมม

นายอำนวย ปะติเส ร่มช.เกษตรและ สหกรณ์ เป็ดเผยว่ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (กรม.) รันที่ 3 ก.พ.นี้ อนุมัติเงิน 6,000 ล้านบาท จาก 2 หมื่นล้านบาท ในโครงการ มูลกัณฑ์กันชนของยางพารา เพื่อมา ให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ สวนยาง (สกย.) รับชื้อน้่ายางดิบจาก เกษตรกรในราคาน้่าตลาด เพื่อมาแปรรูป เป็นยางแผ่นช่ายให้กับองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) แปรรูปเป็นยางแท่งต่อไป

ทั้งนี้ จะทำให้ราคาน้่ายางดิบของ เกษตรกรรายย่อยสูงชันจากที่มีการรับชื้อ ในพื้นที่ราคาประมาณ 42 บาท/กิโลกรัม โดยจะดำเนินการชื้อในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2558 ประมาณ 30 วัน ซึ่งเป็นปลายฤดู ก่อนจะปิดกัริดช่าย เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของเกษตรกร

“คาดว่จะมีน้่ายางเหลือให้ชื้อในช่วง เวลาดังกล่าวประมาณ 6 หมื่นตัน ใช้เงิน ไม่น้่าถึง 3,000 ล้านบาท แต่จะชื้อโยกงบ มาใช้ในการนี้ 6,000 ล้านบาท เพื่อไม่ต้อง

เสนอ กรม.ใหม่ โครงการนี้มีรูปแบบเหมือน โครงการนมโรงเรียน” นายอำนวย กล่าว

นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี แกนนำแนวร่วม เกษตรกรชาวสวนยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่ ปัจจุบันการแก้ชื้อปัญหายางพารา ของรัฐบาลจะจุกตัวอยู่กับกลุ่มทุนและผู้ ประกอบการยางแผ่นรมควันเท่านั้น รัฐบาล ควรเข้ามาควบคุมดูแลราคายางพาราทั้ง ระบบ คือ ยางแผ่นดิบ น้่ายางสด และ เศษยาง โดยให้กำหนดราคาขั้นต่ำของ ยางพาราทุกชนิด และให้รัฐบาลตั้งจุดรับ ชื้อยางพาราทั้งระบบประจำตำบล อย่าง น้อยตำบลละ 2 ครั้ง/1 เดือน

สำหรับราคาน้่ายางสดกิโลกรัมละ ประมาณ 45-48 บาท เป็นราคาที่รับเฉพาะ สมาชิกสังกัดกลุ่มสหกรณ์ ไม่ครอบคลุม ถึงเกษตรกรที่ไม่สังกัดกลุ่มสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันช่ายให้กับพ่อค้ารายย่อยในราคา กิโลกรัมละ 33-35 บาท ขณะที่ราคาเศษ ยางยังไม่ได้รับการดูแล เกษตรกรช่ายได้ ไม่ถึงกิโลกรัมละ 20 บาท

“หากรัฐบาลยังนิ่งเฉย ทางเครือข่าย จะยกระดับการเคลื่อนไหวไปยังทำเนียบ รัฐบาลเพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยตรง”

นายไพโรจน์ กล่าว

นายถนอมเกียรติ ยิงฉ้วน ประธาน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรม ตริง กล่าวว่ การประชุมของผู้แทนเครือข่ายชาวสวนยางพารา 16 จังหวัดภาคใต้ ที่ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้ ลงความเห็นเสนอรัฐบาล อาทิ ให้รัฐ หาดตลาดในการระบายยาง ให้ปรับระบบ การปล่อยสินเชื้อเงินกู้ให้กับสถาบัน เกษตรกร ไม่ใช่ปล่อยผ่านสถาบันการเงิน ให้รัฐติดตามโครงการสนับสนุนสินเชื้อ ยางพาราฯ 5,000 ล้านบาท ■

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (1)

ขอ'ประยุทธ์'คุมแก้ยางเอง

ชี้'อำนาจ'หมดทำแล้ว ตัวแทน16จว.เรียกร้อง นัดประชุมแกนนำเหงา คาดถูกผู้ว่าฯตรึงล็อบบี้

ชมรมรถสองแถวร้องคมนาคมขอปรับขึ้นค่าโดยสาร อ้างเหตุก๊าซเอ็นจีวีขึ้นราคาและค่าครองชีพสูง กลุ่มรถร่วม ชมรม.เตรียมยื่นข้อขอเพิ่มค่าตัวอีก 2 บาท (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

แก้ยาง

ชมรมสองแถวขอขึ้นค่าโดยสาร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม นายฉัตรไชย ภู่อารีย์ ประธานชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด 4 เอกชนกรุงเทพฯ (รถสองแถว) กล่าวกรณีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ปรับราคาก๊าซเอ็นจีวีอีก 0.50 บาท "ว่าจะส่งผลกระทบต่อรถโดยสารสองแถวอย่างแน่นอน แม้รถสองแถวส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 70% แต่มีบางส่วนได้เปลี่ยนไปใช้ก๊าซเอ็นจีวีแล้วประมาณ 30% จากจำนวนรถสองแถวเอกชนในกรุงเทพฯที่มีประมาณ 2 พันคัน และรถร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ประมาณ 2 พันคัน คาดว่าการปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีครั้งนี้จะส่งผลให้รถสองแถวที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีมีภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 60 บาทต่อวัน หากภาครัฐยังไม่ให้ปรับขึ้นค่าโดยสารก็ขอให้พิจารณาชดเชยต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

นายฉัตรไชยกล่าวว่า ก่อนหน้านี้นาง

สมาคมได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารจากภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว เสนอขอปรับค่าโดยสารจากปัจจุบัน 7 บาท เป็น 10 บาท แต่เมื่อราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงเรื่องดังกล่าวก็เงียบหายไป ทางสมาคมเห็นว่าเรื่องของต้นทุนไม่ได้มีเฉพาะราคาน้ำมันหรือก๊าซเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาเรื่องดังกล่าวประกอบด้วย

ไล่ลดต้นทุน-ปล่อยรถข้าง

"ตอนนี้ผู้ประกอบการรถโดยสารสองแถวต้องลดต้นทุนด้วยการปล่อยรถให้ข้างลงเพื่อไม่ให้ภาระต้นทุนสูงมากนัก โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้โดยสารไม่มาก ช่วงที่ประชาชนเดินทางไปทำงานแล้วในตอนเช้า จนก่อนถึงช่วงเย็นที่เดินทางกลับเข้าบ้านจะปรับเที่ยวรถให้ห่างมากขึ้น จากปกติอาจปล่อยรถทุก 5-8 นาที ก็อาจเพิ่มขึ้นเป็น 15 นาที เป็นต้น" นายฉัตรไชยกล่าว

นางภัทรวดี กลุ่มเจริญ นายกสมาคม ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง (รถร่วมบริการ ขสมก.) กล่าวว่า สืบตาดหน้าจะเดินทางไปเข้าพบนายพงษ์ชัย เกษมทวีศักดิ์ รอง

ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อให้พิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารรถปรับอากาศอีก 2 บาท จากปัจจุบันเริ่มต้นที่ 8 บาท เป็น 10 บาท ตามที่สมาคมฯได้ยื่นเสนอขอไปก่อนหน้านี้

แกนนำสวนยางร่วมประชุมน้อย

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีประศาสตร์ แกนนำเครือข่ายภาคีชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยที่ จ.ตรัง ว่าสาเหตุหนึ่งที่แกนนำชาวสวนยางเข้าร่วมประชุมกันไม่มากนักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค ถนนห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา น่าจะเป็นสาเหตุจากหน่วยงานความมั่นคง โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสั่งห้ามแกนนำเข้าร่วมประชุม หากฝ่าฝืนจะใช้กฎหมายการศึกษจัดการ ทำให้กลุ่มแกนนำหลายคนเกรงจะมีปัญหาหากเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแกนนำหลายคนที่เคยชุมนุมปิดถนนบริเวณ 4 แยกอันตมัน และควนหนองหงส์ ใน จ.นครศรีธรรมราช ต่างอยู่ระหว่างรอลงอาญาของศาล หากสร้างความไม่ไว้วางใจอีก อาจถูกดำเนินคดี อีกประการคือหลายคนไม่ถนัดการประชุมในโรงแรม เพราะไม่สะดวกในการเดินทาง ทำให้มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าที่คาดไว้มาก

"หากสถานการณ์ราคายางพาราโดยเฉพาะราคาน้ำยางสดยังมีความแตกต่างกัน การแก้ไขไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ผู้ดูแลปัญหาราคายางพาราโดยเฉพาะไม่สามารถแก้ไขได้ คงถึงเวลาที่เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ 16 จังหวัด จะเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงมาดูแลราคายางด้วยตนเอง เห็นว่านายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาราคายาง โดยเฉพาะความแตกต่างของราคาน้ำยางสดกับราคายางแผ่น นี่เป็นความหวังสุดท้าย"

นายศักดิ์สิทธิ์กล่าวต่อว่า อีกประมาณ 2 เดือน จะถึงเวลาเปิดกรีกครั้งใหม่ หาก

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (2)

ราคาขายไม่ดีขึ้น คงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม หลายคนต้องนำชาวสวนยางออกมาประท้วงบนท้องถนนกันอีกครั้ง เป็นการชุมนุมเพื่อปากท้อง ไม่ใช่เพราะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลถึงวันนั้นคงไม่มีชาวสวนยางคนไหนอดตาย โดยไม่ได้ทำอะไรเลย

สภ.ตรังเร่งเปิดตลาดยางเพิ่ม

นายวิโรจน์ จิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สภ.ย.) จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สภ.ย.ได้เปิดตลาดยางท้องถิ่นนำร่อง 2 จุด คือ ที่ สภ.ย.ตรัง ถนนรัชชินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง เปิดบริการทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ และที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอย่านตาขาว เปิดให้บริการทุกวัน ทาง สภ.ย.ยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่และระบบการบริหารจัดการก่อนทำการขยายตลาดเพิ่มให้ครบทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดตรัง โดยจะรวบรวมส่งไปยังตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ซึ่งราคาขายแน่นอนในตลาดกลาง ณ วันนี้จะอยู่ที่ 57-58 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ขณะที่ท้องถิ่นเฉลี่ย กก.ละ 46-57 บาท

“การเปิดตลาดรับซื้อขายแผ่นดิบคุณภาพของ สภ.ย.จะช่วยให้เกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพได้ขายยางพาราในราคาที่สูงขึ้นจากตลาดท้องถิ่น ลดปัญหาการเสื่อมล้ำเรื่องของราคาได้ในระดับหนึ่งด้วย” นายวิโรจน์กล่าว

นายสมศักดิ์ ประสิษฐโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดเผยว่า เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ใน จ.ตรัง ทำอาชีพสวนยางพารา พอราคาขายพาราตกต่ำทำให้ได้รับความเดือดร้อนรายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เมื่อรัฐบาลมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ทำอาชีพเสริมไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่าย ทั้งนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังได้ให้เกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกรอกแบบฟอร์มที่สำนักงานเกษตรอำเภอใน 10 อำเภอของจังหวัดตรัง สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้มายื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการ 3,805 คน เป็นเงิน 369,186 บาท

รอลุ้นตรวจสอบอายุดียางพารา

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายทศพล ชวัญรอด ประธานภาคเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง

และสวนปาล์ม 16 จังหวัดได้กล่าวกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งอายัดยางพารา 49 ตูคอนเทนเนอร์ว่า เป็นเรื่องจริงที่รัฐบาลสั่งอายัดไปแล้ว ก่อนที่องค์การสวนยาง (อสมย.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสั่งให้บริษัทให้หนานฯ ของจีน จะได้รู้กันว่า เป็นยางมีคุณภาพหรือเสื่อมคุณภาพ ภายใน 2 วันก็รู้ และเป็นยางพารา 2.1 แลนด์ ที่ทำสัญญาแลกยึดใช้ซื้อขายกับ บ.ให้หนานฯ ที่มีผลประโยชน์ราคาซื้อขายได้ส่วนต่างกว่า 20 บาท ไม่รู้ว่าจะตกอยู่ในกระเป๋าใคร ส่วนต่างนี้เองทำให้ราคาขายพาราตกลงมาจนถึงทุกวันนี้

“หากยังจำได้ วันที่ผมจี้ให้ตรวจสอบตัวอย่าง 2.1 แลนด์ ราคาขายเริ่มจะสูงขึ้น แต่พอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาบอกว่ายางเหลือเพียง 1.7 แลนด์ ที่เหลือเป็นยางเก่า ยางเสื่อมคุณภาพ พร้อมเตรียมส่งออก พอจี้ให้ตรวจนับยางก็ออกมาบอกว่ายางเสื่อมคุณภาพมีน้อยมาก ก่อนเซ็นรับยางมีคุณภาพ 176,000 ตัน พร้อมส่งออก จากนั้น อสมย.ส่งมอบยางเพียง 377 ตัน ที่ตลาดยางขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี จู่ๆ วันนี้ออกมาบอกว่ายางไม่มีคุณภาพ กรมวิชาการเกษตร รัฐมนตรีและคนที่เกี่ยวข้องต้องออกมารับผิดชอบ จึงอยากเรียกร้องรัฐบาล คสช.ตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเข้าไปตรวจสอบ โดยให้มีชาวสวนยางเกินครึ่งหนึ่งเข้าไปตรวจสอบด้วย” นายทศพลกล่าว

เร่งผลิตยางแผ่นรมควัน

ที่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหลายแห่งได้เร่งมือผลิตยางแผ่นรมควัน เพื่อส่งขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ที่มีงบประมาณก้อนแรก 6,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการชัดเจนเพื่อให้ได้ราคาที่ดีกว่าการจำหน่ายในตลาดทั่วไป ราคาขายแผ่นดิบในโครงการนี้ กก.ละ 58.55 บาท ยางแผ่นรมควัน กก.ละ 63.15 บาท นับเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไปประมาณ กก.ละ 10 บาทเศษ โดยสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางบ้านเก่าร้าง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ได้เพิ่มกำลังการผลิตให้เต็มทีวันละ 2.5-3 ตัน เพื่อนำมาขายสดที่รับซื้อจากสมาชิกมาแปรรูปให้หมด หากนำไปส่งที่โรงงานน้ำยางขึ้นทั่วไปจะประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากรับ

ซื้อจากสมาชิกในราคาสูง

นายสาโรจน์ สุคนธรรัตน์ รองประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นอกจากโครงการรับซื้อยางในราคาขั้นต่ำตลาดที่ดำเนินการอยู่แล้ว การให้ความช่วยเหลือในระยะกลางและระยะยาวนั้น ขอให้รัฐบาลกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนทุกโครงการ ที่สำคัญอยากให้หาแนวทางการช่วยเหลือเรื่องราคา เพื่อให้ชาวสวนยางได้รับอานิสงส์อย่างทั่วถึง แม้รัฐจะมีหลายมาตรการออกมาแต่ยังช่วยเหลือชาวสวนยางได้เพียงร้อยละ 10

แกนนำลงพื้นที่-จัดมวลชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายชาวสวน

ยางรายย่อย จ.สงขลา ยังอยู่ระหว่างการรอดูท่าทีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงรัฐบาลว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องราคายาง ตามที่เครือข่ายได้ยื่นหนังสือเรียกร้องไปก่อนหน้านี้ โดยขอให้ยางแผ่นดิบมีราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 80 บาท เมืองต้นรัฐบาลมีท่าทีขานรับช่วยเหลือ

นายปรีชา สุขเกษม ที่ปรึกษาเครือข่ายชาวสวนยางรายย่อย จ.สงขลา ระบุว่า ระหว่างที่รอดูท่าทีการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล แกนนำแต่ละพื้นที่ได้ลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและจัดมวลชนเตรียมความพร้อมเคลื่อนไหว หากผ่านพ้นระยะหนึ่งแล้วราคายังไม่กระเตื้องขึ้นตามที่ร้องขอ จำเป็นต้องร่วมกันเคลื่อนไหวแต่ทั้งนี้ยังต้องหาแนวทางในการเคลื่อนไหวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎอัยการศึก

รบ.จ่ายเงินชานา-ดันจีดีพี

นายกัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า มาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่ละ 1,000 บาท วงเงินช่วยเหลือชาวนา 40,000 ล้านบาท มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 2.8 ล้านครัวเรือน หรือ 88% ของชาวนาทั้งหมด จาก 3.49 ล้านครัวเรือน (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2557) นั้น มีข้อมูลจากศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรได้ประเมินผลกระทบดังกล่าว โดยรวบรวมข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงข้อมูลการลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พบว่าหากรัฐบาลจ่ายเงินชานาช่วง



2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (3)

แรกประมาณ 15,301 ล้านบาท จะช่วยผลักดันให้จีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) เพิ่มขึ้น มูลค่ารวม 34,947 ล้านบาท แบ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของจีดีพีภาคเกษตรมูลค่า 2,570 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร 32,377 ล้านบาท หากใช้จ่ายผ่านโครงการดังกล่าวครบ 40,000 ล้านบาท จะช่วยทำให้จีดีพีเพิ่มขึ้นถึง 91,357 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2.28 เท่าของจำนวนเงินที่ชดเชยแบ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในภาคเกษตร 6,718 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร 84,639 ล้านบาท

นายกำปนาทกล่าวว่า ข้อมูลจากศูนย์ประเมินอีกว่าหากรัฐบาลใช้จ่ายได้ครบ 40,000 ล้านบาท จะช่วยลดภาระหนี้สินในภาคเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 500 บาทต่อปี หรือลดภาระหนี้ในภาคเกษตรทั้งระบบประมาณ 1,745 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรมีการนำเงินไปใช้ในการลงทุน โดยซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นการนำไปใช้หนี้ นายทุนรวมถึง ธ.ก.ส. และการอุปโภคบริโภคตามลำดับ นอกจากนั้นเกษตรกรพึงพอใจกับโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือได้ส่วนหนึ่ง

รบ.เปิดตลาดน้ำวิถึไทย12ก.พ.

น.ส.เรณู ตั้งคจิวงกูร รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมตลาดน้ำวิถึไทยบริเวณ

คลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม ว่า รัฐบาลจัดกิจกรรมนี้เพื่อนำร่องตามนโยบายตลาดชุมชน ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยในวันเปิดงานนายภา และ ครม.ที่มาร่วมงานจะสวมเสื้อผ้าไทยให้เข้ากับบรรยากาศวิถึไทย อีกทั้งเชิญคณะทูตานุทูตหลายประเทศมาร่วมงาน โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะทดลองพายเรือขายสินค้าทางน้ำ ก่อนเปิดตลาดน้ำอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยถือหรือขนสินค้าให้บริการประชาชน

น.ส.เรณูกล่าวว่า สำหรับไฮไลต์พิเศษในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันวาเลนไทน์ จะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตดุสิต และสำนักงานเขตพระนคร ตั้งรถโมบายให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่คู่รักและให้บริการทำบัตรประชาชน และมีกิจกรรมสำหรับคู่รัก โดยนายภได้เชิญชวนให้นำดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ หรือดอกไม้อื่นๆ ที่ขายในตลาดน้ำวิถึไทยมอบให้แก่คนรัก หลังจากเสร็จสิ้นการจัดตลาดน้ำวิถึไทยริมคลองผดุงฯในวันที่ 1 มีนาคม ทาง กทม.จะรับไปขยายผลจัดกิจกรรมลักษณะนี้ที่คลองอื่นๆ ทั่วกรุงเทพฯ ต่อไป

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 4, 1

รัฐบาลเบรกมือ! ให้สกย.ซื้อน้ำยางดิบ หวังราคาเพิ่มเป็น 50 บาทต่อกก.

รัฐเบรกมือ! ให้สกย.ซื้อน้ำยางดิบ

ASTVผู้จัดการรายวัน - รมช.เกษตรฯ เผยเครือข่ายเกษตรกรฯ จ่อยื่นหนังสือ “บี๊กบี๊อม” ทวงถามราคายาง 80 บาท ขณะรัฐบาลเตรียมให้ สกย.ซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกร นำผลิตเป็นยางแผ่น เพื่อเข้าโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาล คาดจะทำให้ราคาของน้ำยางดิบปรับเพิ่มจาก 40 บาท เป็น 50 บาทต่อกก.

อ่านต่อหน้า 4

ASTVผู้จัดการรายวัน - รมช.เกษตรฯ เผยเครือข่ายเกษตรกรฯ จ่อยื่นหนังสือ “บี๊กบี๊อม” ทวงถามราคายาง 80 บาท ขณะที่รัฐบาลเตรียมให้ สกย.ซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกร นำผลิตเป็นยางแผ่น เพื่อเข้าโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาล คาดจะทำให้ราคาของน้ำยางดิบปรับเพิ่มจาก 40 บาท เป็น 50 บาทต่อกก.

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของภาคีเครือข่ายเกษตรกรสวนยาง 22 จังหวัดว่า ทราบว่า มีอบยากลุ่มนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือ

ทวงถามต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในเรื่องราคายาง 80 บาท ที่รองนายกรัฐมนตรีจะให้เอกชนซื้อ ในเบื้องต้นตนทราบสถานการณ์ล่าสุดมาแค่นี้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ตนมี พล.อ.ประวิตร ออกมาระบุว่า ผู้ประกอบการจะซื้อ ซึ่งตนไม่ทราบจริงๆ ว่าเป็นเอกชนรายใดไปรับปากจะซื้อ และคนรับปากไม่ซื้อได้อย่างไร

นายอำนาจกล่าวต่อว่า ในส่วนมาตรการซื้อยางราคานำตลาด ขณะนี้ได้เข้าซื้อไปยางแผ่นรมควันชั้นสาม

ไปแล้ว กว่า 7 หมื่นตัน และได้สั่งการให้ สหกรณ์ สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ เข้าซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกรอีก 3 หมื่นตัน เพื่อพยุงราคาน้ำยางสดหน้าสวนยางให้เพิ่มขึ้นตัวขึ้น จากผลผลิตยางปีนี้มีจำนวน 4.2 ล้านตัน

ทั้งนี้ ยางที่รัฐเข้าซื้อประมาณ 1 แสนตัน ถือว่าไม่มาก เพราะช่วงยางออกสูงสุด เหลือเกษตรกรจะเดือดร้อน และราคามันตกอยู่ จึงต้องซื้อทันทีวันนี้ทุกพื้นที่เข้าไปซื้อน้ำยางสด ราคาตอนนี้ตั้งเป้าหมายราคา 50 บาท จะซื้อไต่ราคาขึ้นไปเรื่อยจนหมดฤดู

นอกจากนี้ จะเสนอมาตรการช่วย

เหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. เข้าซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกร เพื่อนำผลิตเป็นยางแผ่น และเพื่อเข้าโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยตั้งเป้าว่า มาตรการดังกล่าวจะทำให้ราคาของน้ำยางดิบค่อยๆ ปรับเพิ่ม จากราคา 40 บาทต่อกกโลกรัม ในขณะนี้ประมาณ 50 บาทต่อกกโลกรัม โดยจะต้องรีบดำเนินการดังกล่าว เพราะเกษตรกร ยังมีเวลากรีดยางอีกเต็ม 1 เดือน ขณะตัวเลขเม็ดเงินที่จะใช้ผ่านมาตรการนี้ จะได้ซื้อสรุปชัดเจนในวันจันทร์นี้ ■

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6, 14 (1)

ชาวนาอรบ.พักหนี้3ปี 'เงินจี' สอยยับถึง20บ.

สมาคมชาวนาร้อง'บักตู้'ขอพักหนี้ 3 ปี เหตุผลผลิตนาปรังลดวูบ แคม
ราคาข้าวยังต่ำ รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ ก.เกษตรฯแจกพันธุ์ดีให้เกษตรกร
ปลูกหน้าแล้ง พร้อมจ่ายเงินส่งเสริมเลี้ยงเป็ด-ไก่ รายละ 4,000 บาท
เร่งดัน กม.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

พักหนี้

เร่งดันกม.สวัสดิการเกษตรกร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 2 กุมภาพันธ์จะเชิญนักวิชาการ สื่อมวลชน เเอ็นจีโอ เกษตรกร นักกฎหมาย นักการเมือง ร่วมทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ก่อนนำไปปรับปรุงเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดย พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร จะดูแลรายได้และสวัสดิการของเกษตรกร ไม่ใช่ออกเงินให้เกษตรกรโดยตรง และไม่ดำเนินการแทรกแซงราคาพืชผล หรือเรื่องการผลิต ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนเป็นกฎหมายคุ้มครองกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ชาวบ้านผู้ผลิตอยู่ได้อย่างมีความสุขพอสมควร

"พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร คาดว่าจะใช้วงเงิน 1 แสนล้านบาท โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ปีละ 1-10% ทั้งนี้ จะทบวงงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณทุก 5 ปี ทั้งนี้ไม่ยกเว้นนักการเมืองใช้เงินงบประมาณหาเสียงอย่างไม่มีข้อจำกัด ดังนั้น ต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและความช่วยเหลือ การผลิตนั้นจะสะท้อนจากจีดีพี ภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรมเกษตรที่ทำได้ในแต่ละปี ส่วนค่าใช้จ่ายสวัสดิการของเกษตรกรที่จะช่วยเหลือนั้น อาทิ โรคที่เกิดกับเขาบ่อยๆ อย่างโรคจากการใช้สารเคมีผิด

ประเภท โรคจากพิษที่มาจากการเกษตร โรคทางเดินอาหารที่เกษตรกรเป็นมาก โรคเกี่ยวกับฟันและตา โดยเฉพาะต่อกระจก ซึ่งเกิดกับเกษตรกรมาก พ.ร.บ.นี้ ถือเป็นความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู่แล้ว" นายปิติพงศ์กล่าว

นายกส.ชาวนาขอพักหนี้3ปี

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยมว่า สมาคมทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาไทย ที่กำลังประสบปัญหาโดยการพักหนี้ชาวนาเป็นเวลา 3 ปี ทราบว่านายกฯให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ศึกษาแล้ว เนื่องจากชาวนาได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และศัตรูพืช ทำให้บางพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังไม่ได้ และยังเจอหนูกับนกกระจกกัดกินพืชไร่ ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงกว่า 40-50% หรือเหลือไม่ถึง 40-50 ถังต่อไร่ จากปกติ 70-90 ถังต่อไร่ ราคาขายข้าวเปลือกถูกกดราคาเหลือ 5,600-6,700 บาทต่อตัน ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดไว้ 8,500-10,000 บาทต่อตัน ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับต้นทุนและค่าครองชีพ

"ตอนนี้ชาวนาเจอปัญหาหลายด้าน นอกจากภัยแล้งแล้ว เจอศัตรูพืชระบาด แดงยังถูกนายทุนเก็บค่าเช่านา ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำนา แต่ยอมลดราคาจากเดิม 1,500-2,000 บาท ต่อไร่ต่อรอบ เหลือ 1,000-1,500 บาท ทำให้ชาวนาต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเช่า" นายวิเชียรกล่าว และว่า ที่รัฐบาลจะส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นทดแทน เช่น ถั่ว ข้าวโพด มันสำปะหลัง

ก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนัก เพราะตอนนี้ขาดแคลนน้ำ สภาพดินก็ไม่สามารถปลูกได้ และหนี้สินก็ยังมีมาก โดยเฉพาะชาวนาภาคกลางในปีนี้อายุหาทุนแรงมาก ส่วนราคาข้าวเปลือกนาปรัง 2558 ที่รัฐบาลกำหนดไว้ 8,500-10,000 บาท/ตัน สำหรับข้าวเปลือกเจ้า ขายได้จริงแค่ 6,700 บาท

ก.เกษตรฯดันปลูกอ้อยแทนข้าว

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกฯเป็นประธาน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทางกระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอแผนปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โดยร่วมมือระหว่างกรมการข้าวและกระทรวงพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่ปี 2558-2562 ได้แก่ โครงการลดรอบการปลูกข้าวเป้าหมาย 4 ล้านไร่ โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก (เกษตรผสมผสาน) 1.20 ล้านไร่

"โครงการปรับเปลี่ยนจากปลูกข้าวเป็นการปลูกอ้อย 4.5 ล้านไร่ โครงการนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนถึงพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน 2 ปีแรก (2558-2559) จะปรับเปลี่ยนข้าวไปปลูกอ้อยประมาณ 7 แสนไร่ เนื่องจากมีโรงงานน้ำตาลรองรับผลผลิตแน่นอน นอกจากนี้ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลผลิต 2558 ด้วย" นายชวลิตกล่าว

เกษตรฯแจกถั่วปลูกหน้าแล้ง

นายไอลพาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงฤดูแล้งด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกรในพื้นที่ 2 ลุ่มน้ำ คือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองรวม 150,000 ไร่ โดยจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือถั่วลิสง แก่เกษตรกรที่มีความประสงค์จะปลูกพืชตระกูลถั่ว ซึ่งเกษตรกรสามารถมาขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด

นายไอลพาร์กล่าวว่า เนื่องจากพืชถั่วใช้น้ำน้อยในพื้นที่ที่เคยทำนาปรัง เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการเพาะปลูกและต้นทุนการผลิตแล้ว ทำให้เกษตรกรมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับการทำนาปรัง แต่มีการใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่า โดยการทำนาปรังจะใช้ระยะเวลา 120 วัน เกษตรกรมีรายได้ 4,600



2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6, 14 (2)

บาทต่อไร่ ใช้น้ำในการเพาะปลูกถึง 1,000-1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แต่การปลูกถั่วเขียวใช้เวลา 60-90 วัน สร้างรายได้ 3,840 บาทต่อไร่ แต่ใช้น้ำเพียง 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ หรือเกษตรกรเลือกที่จะปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งจะสร้างรายได้ต่อไร่ให้กับเกษตรกรดังนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6,300 บาท ถั่วลิสง 7,500 บาท ถั่วเหลือง 4,700 บาท แต่เกษตรกรจะใช้น้ำในการเพาะปลูกเพียง 400-700 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่เท่านั้น นอกจากนี้เกษตรกรจะจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 13,389 ราย แบ่งเป็นเรื่องการเลี้ยงเบ็ด 4,407 ราย ให้รายละ 4,000 บาท และไก่ 8,982 ราย ให้รายละ 4,000 บาทอีกด้วย

ปี 58 สกย. ลดต้นทุนยาง 4 แสนไร่

นายประสิทธิ์ หมดเสน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวถึงมาตรการลดพื้นที่ปลูกยางใน 7 ปีข้างหน้า โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายลด 7 แสนไร่ และสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นแทนว่า ทาง สกย.วางแผนลดพื้นที่ปลูกยางพาราจากปัจจุบันที่มีพื้นที่ปลูกประมาณ 22 ล้านไร่ แบ่งเป็น 1.ลดพื้นที่ปลูกยางชั่วคราวปี 2558 รวม 400,000 ไร่ โดยโค่นสวนยางที่มีอายุมากกว่า 15 ปี แล้วปลูกทดแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือส่งเสริมให้มีการปลูกแทนแบบผสมผสานด้วยการทำกิจกรรมทางการเกษตรควบคู่กับการปลูกยาง เช่น พืชผักสวนครัว หรือการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เชื่อว่าจะทำให้ผลผลิตยางลดลงถึง 101,600 ตัน

นายประสิทธิ์กล่าวว่า 2.การลดพื้นที่ปลูกยางแบบถาวร ตั้งแต่ปี 2558-2565 ประมาณ 700,000 ไร่ โดยโค่นสวนยางที่มีอายุมากกว่า 15 ปี แล้วปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนตามความเหมาะสมมีละ 100,000 ไร่ รวม 700,000 ไร่ ซึ่งงบประมาณจากเงินสงเคราะห์ที่เก็บจากการส่งออกยาง (เงินเชสส์) 46,610 ล้านบาท โดยโค่นต้นยางเก่าเพื่อปลูกพืชอื่นแทนนั้น ทาง สกย.จะให้ค่าชดเชยไร่ละ 26,000 บาท หากเกษตรกรปลูกป่าล้มทดแทน และชดเชยไร่ละ 16,000 บาท ให้กับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถยืมเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำของ สกย.ประกอบอาชีพเสริมระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกด้วย

ปชป. จับช่วยดึงราคายาง

วันเดียวกัน ที่สนามหว่งติ ต.ดลิ่งชัน

อ.จระนะ จ.สงขลา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ซึ่งด้วยพระพรทมนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวสวนยางพาราว่าราคาตกต่ำมาเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อขอให้ฝากบอกรัฐบาลช่วยเหลือให้ราคาขายพาราเพิ่มขึ้น และให้ช่วยกระตุ้นรัฐบาลอย่าให้ราคาลิ้นค้าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อราคาขายพาราตกต่ำแต่ราคาลิ้นค้าอื่นๆ สูงขึ้น ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งพรรค ปชป. ได้เสนอแนะรัฐบาลช่วยเหลือชาวสวนยางไปแล้ว รวมทั้งควบคุมราคาลิ้นค้าอุปโภคบริโภค

สนพ. ชี้เอ็นจีวีจ่อขยับ 20บ./กก.
นายประเสริฐ ลิขสินประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวถึงแผนปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ว่ามีเป้าหมายราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และมีโครงสร้างราคาไม่แตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆ ทั้งนี้ น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) คือควรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยจะมีผลต่อราคาเอ็นจีวีอีก 4-5 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากต้นทุนจริงที่ศึกษากันไป 14-15 บาท/กก. โดยเรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล

นายประเสริฐกล่าวว่า หากผลักดันให้เอ็นจีวีมีระดับราคาใกล้เคียงกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น หากราคาน้ำมันปรับลดลง ราคาเอ็นจีวีอาจปรับลดลงได้ ขณะเดียวกันในอนาคตจะทำให้เกิดความชัดเจนในการเลือกใช้พลังงานภาคขนส่ง เหมือนกับนโยบายปล่อยลอยตัวราคาแอลพีจีที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

“สนพ.อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะเลือกใช้แนวทางใดในการปรับโครงสร้างราคา ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่ทำในรัฐบาลชุดนี้ เพราะถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองจะไม่กล้าตัดสินใจจนกระทบกับประชาชนเนื่องจากโครงสร้างราคาใหม่อาจทำให้เอ็นจีวีมีราคาถึง 20 บาท/กก.” นายประเสริฐกล่าวและว่า ปัจจุบันสัดส่วนการใช้เอ็นจีวีในภาคขนส่งเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นพบว่า ใช้เอ็นจีวีประมาณ 12-13% ดีเซล 49.9% เบนซิน 27.4% และแอลพีจี 10.1% ขณะที่มีรถใช้เอ็นจีวีสะสมอยู่ 451,618 คัน คิดเป็น 3% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมด และจากตัวเลขของกรมขนส่งพบว่ารถบรรทุก รถหัวลากที่มีอยู่ 934,291 คัน ใช้เอ็นจีวี 52,825 คัน คิด

เป็น 5% ส่วนรถโดยสารที่มีอยู่ 128,477 คัน ใช้เอ็นจีวี 13,145 คัน คิดเป็น 9%

คลังเล็งลดหย่อนค่ารับรองเพิ่ม

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า บริษัทเอกชนบางแห่งเรียกร้องว่า อัตราเงินค้ำประกันและค่าบริการที่ให้นำมาคำนวณเป็นรายจ่ายในการหักลดหย่อนภาษีได้ ที่ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 0.3% ของยอดรายได้หรือยอดขาย สูงสุดไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2522 แต่ปัจจุบันเป็นอัตราที่ต่ำเกินไป ทั้งนี้ จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับกรมสรรพากรถึงความเหมาะสมที่จะเพิ่มวงเงินการหักรายจ่ายดังกล่าวหรือไม่ โดยจะต้องควบคุมไม่ให้ใช้รายการรายจ่ายนี้เป็นช่องทางการลดภาระภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายกระทรวงการคลังกำหนดให้ค่ารับรองหรือค่าบริการที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ต้องเป็นค่าบริการหรือค่าบริการอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการต้องใช้หลักฐานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เว้นแต่ลูกค้าดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองหรือการบริการนั้นด้วย

นายรังสรรค์กล่าวว่า สำหรับค่ารับรองหรือค่าบริการที่นำมาหักภาษีได้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอำนวยความสะดวกแก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าคูปองลดราคา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา หรือเป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ นอกจากนี้ ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้นต้องมีกรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติหรือส่งจ่ายค่ารับรอง

คลังขงกม. หลักประกันธุรกิจ

นายเกษม ฐิตนพรัตน์ อดีตนายกรัฐมนตรี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สศค.เสนอร่าง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ให้นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้มีการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้น

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6, 14 (3)

นายกฤษฎีกากล่าวว่า ปัจจุบันการประกันชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินมี 2 รูปแบบ คือ การจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดว่าการจำนองจำกัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภท ดังนั้น ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นจึงไม่สามารถนำมาจำนองเป็นการชำระหนี้ได้ ส่วนการจำนองกำหนดเงื่อนไขให้ผู้จำนองส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองแก่ผู้รับจำนองด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจำนองหรือจำนำมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับหลักประกัน จะเป็นการเพิ่มช่องทางการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น

ใช้สิทธิเรียกร้องค้ำประกันได้

นายกฤษฎีกากล่าวว่า สำหรับหลักประกันที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันตามร่างกฎหมายนี้ ได้แก่ 1.กิจการ 2.สิทธิเรียกร้อง 3.สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักรสินค้า ครุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า 4.อสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 5.ทรัพย์สินทางปัญญา 6.ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ส่วนทรัพย์สินที่ไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ คือ 1.ทรัพย์สินที่มีกฎหมายกำหนดไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี 2.ทรัพย์สินส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 3.ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

นายกฤษฎีกากล่าวว่า ทั้งนี้ ผู้ให้หลักประกันจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ส่วนผู้รับหลักประกันนั้นต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้สัญญาหลักประกันทางธุรกิจต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายกฤษฎีกากล่าวว่า สำหรับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันนั้น ผู้ให้หลักประกันยังคงมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย แลกเปลี่ยน จำหน่าย จ่ายโอน จำนอง ใช้เป็นหลักประกันใช้ในการผลิต และได้ดอกผลของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน แต่จะนำไปจำนองเพื่อเป็นการ

ประกันการชำระหนี้ไม่ได้ และต้องยอมให้ผู้รับหลักประกันหรือตัวแทนตรวจดูทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ส่วนผู้รับหลักประกันนั้นมีสิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญ

ททท.ดึงต่างชาติเที่ยววาเลนไทน์

นางวิไลวรรณ ทวีศรี รองผู้อำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า เทศกาลวันวาเลนไทน์ปีนี้ ททท.ร่วมมือกับบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ท่าท่องเที่ยวเป็นคู่ ที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ จะมีป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของไทย เพื่อแนะนำผู้รักให้ไปท่องเที่ยว

นายสุรพงษ์ เตชะหวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ไม่ได้คึกคักอย่างมีนัยสำคัญ เพราะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนวางแผนมาไทยก่อนหน้านี้แล้ว แทบไม่เกี่ยวข้องกับเทศกาลดังกล่าว ยกเว้นบางคู่ที่ตั้งใจมาจัดงานวิวาห์หรือฉลองครบรอบวันแต่งงาน ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็เพียง หากไม่เดินทางไปร้านอาหารตามโรงแรมหรือร้านที่มีบรรยากาศโรแมนติก ซึ่งร้านเหล่านี้จะมีโอกาสเพิ่มยอดขายได้บ้าง

(อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 6

พักหนี้

คลองใหญ่ขอข้อมูลเขตศก.

ส่วนกรณีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติให้ความเห็นชอบตั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 จังหวัดคือ ตาก,มุกดาหาร, สงขลา,สระแก้ว และตราดนั้น

นายวิระชาญุ ประทีปประยูรวงศ์ นายกเทศมนตรี ตำบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กล่าวว่า การวางผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่เป็นเรื่องที่ ทำให้ประชาชนและนักลงทุนรับรู้ว่าจะพัฒนาเป็นอะไร มีการวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร แต่ที่ผ่านมาชาวคลองใหญ่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ ยก

ตัวอย่างการสร้างท่าเทียบเรือคลองใหญ่ในเขตเทศบาล แต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่ มีการเวนคืนที่ดินซึ่งไม่ได้ฟังเสียงประชาชน เรื่องการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นต้องถามประชาชนในพื้นที่ด้วย

“ชุมชนคลองใหญ่เป็นชุมชนเก่าแก่ ถนนในชุมชนมีความคับแคบและเล็ก การวางระบบการขนส่ง เช่น สถานีขนส่งของรถโดยสาร หรือถนนที่ใช้เป็นที่ลงท่าเรืออเนกประสงค์ในการขนถ่ายจะไปวางไว้ที่ไหนเรื่องนี้ชาวบ้านยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่พวกเขาต้องตัดสินใจ ต้องคำนึงอีกเรื่องคือ ปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำหลากบ่อยครั้งในเทศบาลตำบลคลองใหญ่และ อบต.คลองใหญ่ แต่ละปีอำเภอคลองใหญ่มีฝนตกหนักและเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ บางวันมีปริมาณน้ำฝนมากถึง 400 มม.” นายวิระชาญุกล่าว

หาดเล็กขงถมทะเลสร้างถนน

นายสมชาย กิมสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด รักษาการแทนนายกเทศมนตรี ตำบลหาดเล็ก กล่าวว่า ต.หาดเล็ก แม้มีพื้นที่ดินน้อยแต่ก็มีความสำคัญทางความมั่นคง โดยติดกับ จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา ชาวบ้านแม้มีที่ดินจะได้ประโยชน์เป็นเศรษฐกิจใหม่เพราะขายที่ดินหรือให้เช่าพื้นที่ดินได้ แต่การจะสร้างประตูหน้าด่านหาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ไม่มาก อาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้านหาดเล็กที่อาจถูกผลักดันออกไป ถนนที่จะเข้ามาสร้างจะอยู่ตรงไหน ส่วนราชการชายแดนที่ยังต้องสร้างส่วนแล้วแต่ใช้พื้นที่จำนวนมาก แม้ฝั่งเมืองหาดเล็กจะออกมาแล้ว

“สิ่งต้องทำคือพื้นที่พัฒนาที่ควรถมทะเลเพิ่มในบางจุดแล้วสร้างถนนเลียบริมชายฝั่งเพื่อทำเส้นทางสำรอง หากจะใช้ถนนเพียงสายเดียวน่าจะมีปัญหาเรื่องความแออัดในการจราจร อีกทั้งวันที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในพื้นที่หาดเล็กเพียง 200 คนหน้าด่านก็แออัดแล้ว เป็นปัญหาที่ต้องคิดเพื่อวางแผนด้วย” นายสมชายกล่าว

กนอ.เร่งตั้งนิคมด่านบริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้อันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอิฐพล จีรวัดนาจรรยา ผู้เชี่ยวชาญ 12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าตราด นายทรงวุฒิ โชติมาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด นายวิรัตน์ อัสสัมภักนิวงษ์ ปลัดจังหวัดตราด ได้เดินทางไป

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6, 14 (4)

นายเกษมกล่าวว่าการประกันชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินมี 2 รูปแบบ คือ การจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดว่าการจำนองจำกัเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภท ดังนั้น ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นจึงไม่สามารถนำมาจำนองเป็นการชำระหนี้ได้ ส่วนการจำนองกำหนดเงื่อนไขให้ผู้จำนองต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองให้ผู้รับจำนองด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจำนองหรือจำนำมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับหลักประกัน จะเป็นการเพิ่มช่องทางการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น

ใช้สิทธิเรียกร้องค้ำประกันได้

นายเกษมกล่าวว่าการประกันที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันตามร่างกฎหมายนี้ ได้แก่ 1.กิจการ 2.สิทธิเรียกร้อง 3.สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักรสินค้า คงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 4.อสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 5.ทรัพย์สินทางปัญญา 6.ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ส่วนทรัพย์สินที่ไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ คือ 1.ทรัพย์สินที่มีกฎหมายกำหนดไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี 2.ทรัพย์สินส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 3.ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

นายเกษมกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ผู้ให้หลักประกันจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ส่วนผู้รับหลักประกันนั้นต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้สัญญาหลักประกันทางธุรกิจต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายเกษมกล่าวอีกว่า สำหรับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันนั้น ผู้ให้หลักประกันยังคงมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย แลกเปลี่ยน จำหน่าย จ่ายโอน จำนอง ใช้เป็นหลักประกันใช้ในการผลิต และได้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน แต่จะนำไปจำนองเพื่อเป็นการ

ประกันการชำระหนี้ไม่ได้ และต้องยอมให้ผู้รับหลักประกันหรือตัวแทนตรวจดูทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ส่วนผู้รับหลักประกันนั้นเมื่อสิทธิที่ได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญ

ททท.ดึงต่างชาติเที่ยววาเลนไทน์

นางวิไลวรรณ ทวีศรี รองผู้อำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า เทศกาลวันวาเลนไทน์ปีนี้ ททท.ร่วมมือกับบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเป็นคู่ ที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ จะมีป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของไทย เพื่อแนะนำคู่รักให้ไปท่องเที่ยว

นายสุรพงษ์ เตชะทวีวิจิตร นายกมลมาศ โรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ไม่ได้คึกคักอย่างมีนัยสำคัญ เพราะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนวางแผนมาไทยก่อนหน้านี้แล้ว แทบไม่เกี่ยวข้องกับเทศกาลดังกล่าว ยกเว้นบางคู่ที่ตั้งใจมาจัดงานวิวาทหรือฉลองครบรอบวันแต่งงาน ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็เพียง หากไม่เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง ก็จะเดินทางไปร้านอาหารตามโรงแรมหรือร้านที่มีบรรยากาศโรแมนติก ซึ่งร้านเหล่านี้จะมีโอกาสเพิ่มยอดขายได้บ้าง

(อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 6

พักหนี้

คลองใหญ่ขอข้อมูลเขตศก.

ส่วนกรณีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติให้ความเห็นชอบตั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 จังหวัดคือ ตาก,มุกดาหาร, สงขลา,สระแก้ว และตราดนั้น

นายวิระชาญ ประทีปประยะกุล นายกเทศมนตรี ตำบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กล่าวว่า การวางผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่เป็นเรื่องที่ ทำให้ประชาชนและนักลงทุนรับรู้ว่าเป็นอย่างไร แต่ที่ผ่านมาชาวคลองใหญ่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ ยก

ตัวอย่างการสร้างท่าเทียบเรือคลองใหญ่ในเขตเทศบาล แต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่ มีการเวนคืนที่ดินซึ่งไม่ได้ฟังเสียงประชาชน เรื่องการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นนี้ต้องถามประชาชนในพื้นที่ด้วย

“ชุมชนคลองใหญ่เป็นชุมชนเก่าแก่ถนนในชุมชนมีความคับแคบและเล็ก การวางระบบการขนส่ง เช่น สถานีขนส่งของรถโดยสาร หรือถนนที่ใช้เป็นที่ตั้งท่าเรืออเนกประสงค์ในการขนถ่ายจะไปวางไว้ที่ไหนเรื่องนี้ชาวบ้านยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่พวกเขาต้องตัดสินใจ ต้องคำนึงอีกเรื่องคือ ปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำหลากบ่อยครั้งในเทศบาลตำบลคลองใหญ่และ อบต.คลองใหญ่ แต่ละปีอำเภอคลองใหญ่มีฝนตกหนักและเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ บางวันมีปริมาณน้ำฝนมากถึง 400 มม.” นายวิระชาญกล่าว

หาดเล็กขงถมทะเลสร้างถนน

นายสมชาย กิมสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด รักษาการแทนนายกเทศมนตรี ตำบลหาดเล็ก กล่าวว่า ต.หาดเล็ก แม้มีพื้นที่ดินน้อยแต่ก็มีความสำคัญทางความมั่นคง โดยติดกับ จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา ชาวบ้านแม้ที่ดินจะได้ประโยชน์เป็นเศรษฐกิจใหม่เพราะขายที่ดินหรือให้เช่าพื้นที่ดินได้ แต่การจะสร้างประตูหน้าด่านหาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ไม่มาก อาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้านหาดเล็กที่อาจถูกผลักดันออกไป ถนนที่จะเข้ามาสร้างจะอยู่ตรงไหน ส่วนราชการชายแดนที่ยังต้องสร้างแล้วแต่ใช้พื้นที่จำนวนมาก แม้ฝั่งเมืองหาดเล็กจะออกมาแล้ว

“สิ่งต้องทำคือพื้นที่พัฒนาที่ควรถมทะเลเพิ่มในบางจุดแล้วสร้างถนนเลียบริมชายฝั่งเพื่อทำเส้นทางสำรอง หากจะใช้ถนนเพียงสายเดียวน่าจะมีปัญหาเรื่องความแออัดในการจราจร อีกทั้งวันที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในพื้นที่หาดเล็กเพียง 200 คนหน้าด่านก็แออัดแล้ว เป็นปัญหาที่ต้องคิดเพื่อวางแผนด้วย” นายสมชายกล่าว

กนอ.เร่งตั้งนิคมด่านบริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอิฐพล จิรวินิจจรยา ผู้เชี่ยวชาญ 12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าตราด นายทรงวุฒิ โชติมา อุตสาหกรรมจังหวัดตราด นายวิรัตน์ อลัมมา กิณางษ์ ปลัดจังหวัดตราด ได้เดินทางไป

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 27 (1)



พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์

พวจ.บึงกาฬ



สัมภาษณ์

●ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬอย่างไรบ้าง

ผมได้วางยุทธศาสตร์ของจังหวัดบึงกาฬออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน เป็นสะพานการค้า การท่องเที่ยว บ้านเมืองน่าอยู่คู่เศรษฐกิจ ที่ผ่านมา 3 ปี 11 เดือน แสดงให้คนบึงกาฬเห็นแล้วว่าจังหวัด

มีการเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างไร ยุทธศาสตร์ของ จังหวัดบึงกาฬ 4 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพสินค้าการเกษตร คำว่าสินค้าเกษตร ของบึงกาฬไม่ได้มีเฉพาะยางพารา เพียงแต่เราปลูก ยางพาราประมาณ 1 ล้านไร่ จาก 2.6 ล้านไร่ เป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน และเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย แต่การพัฒนาและมาตรฐานสินค้าหมายถึงว่ารวบรวม สินค้าเกษตรทุกชนิด พี่ชล้มลุก พี่ชโตเร็ว อันนี้เป็น ยุทธศาสตร์อยู่แล้ว ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬ ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม อันนี้คือยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการต่อยอดขับเคลื่อนยางพารา เพราะเป็นสินค้าเกษตรที่เราภาคภูมิใจที่สุด

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 27 (2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จึงเป็นการตอบโจทย์เรื่องแรก คือการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ เรื่องการพัฒนาคุณภาพยาง เทคนิคการดูแลรักษาแปรรูป กระบวนการบริหารจัดการ วิธีคิดการช่วยเหลือตนเอง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา บึงกาฬแสดงให้เห็นแล้วว่า ช่วงที่ยางพาราตกต่ำที่เรียกว่า ราคา 5 กิโลร้อย คนภาคใต้เดือดร้อนมาก ถามว่าบึงกาฬเดือดร้อนไหม



ก็เดือดร้อนแต่ไม่มาก เพราะ 85% ของคนปลูกยางกว่า 1 ล้านไร่ นั้น คนปลูกยางจะเป็นคนกรีดยางพาราเอง อันนี้เป็นจุดแข็งของคนบึงกาฬ แต่ถ้าคนบึงกาฬไม่ไดกรีดยางพาราเองอันนี้น่ากลัว เพราะว่าต้นทุนในการผลิตยาง ส่วนใหญ่จะเสียไปกับการจ้างแรงงาน ถ้ากรีดยางเองหมายความว่า ถ้าขยันมากก็กรีดยางได้มาก ถึงราคายางต่ำหน่อยก็เป็นของตัวเอง ดังนั้น ในการพัฒนาขีดความสามารถในงานยางพาราและงานกาชาด 5-11 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 2

เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถเป็นประเด็นสำคัญ ได้หารือทุกภาคส่วนแล้ว ทั้งนายนิพนธ์ คนขยัน นายจ. บึงกาฬ รวมทั้ง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) บึงกาฬ ไปจนถึงพี่น้องเกษตรกร สหกรณ์ นักท่องเที่ยว ส่วนราชการ เห็นตรงกันว่า การพัฒนาขีดความสามารถต้องเพิ่มมูลค่ายาง 1 ล้านไร่ ถ้าไม่เพิ่มมูลค่าจะทนกับสภาพอย่างนี้ได้อย่างไร ถ้าเราพัฒนา 1 ล้านไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหา

●อยากให้ลงรายละเอียดรัฐบาลจีนกับการช่วยเหลือยางพาราของไทยเป็นอย่างไร

ตอนที่เรากำลังทำบันทึกข้อตกลงหรือเอ็มโอยูกับ รับเบอร์วิลเลจกรุ๊ปของนายจาง หยาน ท่านคนนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นผู้บริหารการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ เราได้รู้ความลับว่านายจาง

หยานก็บอกนายพิณิจ จารุสมบัติ อดีต รองนายกรัฐมนตรี กับนายนิพนธ์แล้วว่า จริงๆ แล้วทางรัฐบาลจีนได้รับปากกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คราวไปเยือนจีนว่า รัฐบาลจีนจะมาสร้างมิตรภาพที่ดีกับคนไทย โดยเฉพาะส่งเสริมเรื่องการทำให้มูลค่าของยางพาราเพิ่มมากขึ้น ทำให้กลไกตลาดชัดเจนขึ้น ทำให้พี่น้องสวนยางพาราลืมตาอ้าปากขึ้น

ไม่ต้องประสบปัญหา จะมาตั้งโรงงานในประเทศไทย ประมาณ 6 แห่ง

พอบึงกาฬทำเอ็มโอยู นายจาง หยาน ก็บอกกับผมและนายพิณิจว่า หลังเดินทางกลับไปประเทศจีน นายจางได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีของจีนว่าจะมาลงทุนทำโรงงานแปรรูปยางใน จ.บึงกาฬ คำถามถามว่าทำไมเงินถึงเปลี่ยนใจมาที่ จ.บึงกาฬ ผมตอบแทนได้เลยคือ นายจาง หยาน มีข้อมูลอยู่ตัวหนึ่งที่ผมฟังแล้วเป็นประโยชน์มาก โดยบอกว่า หากเราจะแก้ปัญหาราคายางของไทย ด้วยการคิดว่าเมื่อราคายางตก ให้พี่น้องสวนยางลด

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 27 (3)

พื้นที่ปลูกยางเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่น นี่เป็นวิธีคิดที่สั้นมาก คิดผิดอย่างร้ายแรง นายจาง หยานวิสัยทัศน์กว้างไกลมาก บอกว่ายางพาราต่อไปจะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในโลก หมายความว่ายางพาราจะเป็นวัตถุดิบที่นำไปผลิตสินค้าได้เกือบทุกชนิดในโลกนี้ บึงกาฬปลูกถึง 1 ล้านไร่ เป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน ทำไมจึงจะไม่สนใจยางบึงกาฬ การเปลี่ยนโรงงานมาอยู่ใน จ.บึงกาฬ จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น เมื่อผลิตแล้วประตูในการส่งออกที่รัฐบาลประกาศให้บึงกาฬเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับสอง การก่อสร้างสะพานแห่งที่ 5 ก็จะไม่ไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น มูลค่าการค้าจาก 300 ล้านบาท จะเป็น 70,000 ล้านบาท ในปีเดียว นี่คือเหตุผลว่าบึงกาฬจะเติบโตแบบที่สุด

●สำหรับงานวันยางพาราบึงกาฬ มีอะไรที่น่าสนใจที่สุด

สำหรับการเพิ่มมูลค่าของยางพาราต้องมีเทคนิคการเรียนรู้เทคนิคคือสิ่งที่เกิดขึ้นในงานวันยางพาราบึงกาฬปีนี้ ดังนั้นงานกาชาดและงานวันยางพาราบึงกาฬ 2558 ที่จะมีขึ้นระหว่าง 5-11 กุมภาพันธ์นี้เป็นโอกาสที่คนบึงกาฬ โดยเฉพาะชาวสวนยางพารา มาขยับขยายเรียนรู้ งานยางพาราเป็นการแสดงนวัตกรรมในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ เราได้ความร่วมมือจากนายจาง หยาน มาเผยแพร่เทคนิคได้ สกย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชน นำเทคนิคมาเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มีการสัมมนาต่างๆ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับยางพารา เทคโนโลยีการดูแลรักษาการเพิ่มมูลค่าเยอะแยะมากมาย รับรองว่าได้รับความรู้อย่างมากมายแน่นอน

●การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของจังหวัด มีแนวทางดำเนินการอย่างไร

จังหวัดได้วางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไว้อย่างยั่งยืนควบคู่กับคนบึงกาฬในอนาคต บึงกาฬมี 8 อำเภอ 53 ตำบล 615 หมู่บ้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับเว็บไซต์ของ ททท.ถึง 10 อันดับ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีโอกาสขึ้นไปชมทัศนียภาพของ “ภูสิงห์” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬเพื่อตรวจดูเส้นทางการทำน้เอ้าเมืองภูสิงห์ เป็นภูเขาหินทรายที่มีความสวยงามมาก มีผืนหินสวยงาม มีหินรูปไฟที่เป็นรูปขบวนรถไฟ มีถ้ำ มีจุดที่สู้รบระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สมัยสู้รบกับรัฐบาล ทางจังหวัดจะทำเป็นเรื่องราว เหมือนสูงโฮจิมินห์ ได้เตรียมงบประมาณให้ทางป่าไม้ไปปรับปรุงเส้นทางการเที่ยวชมให้สะดวกสบาย กำหนดสโลแกนว่า “ไปภูสิงห์ภูเดียว เที่ยวได้ทั้งวัน”

●การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมไปยังสปป.ลาว ไปถึงไหนแล้ว

เรื่องการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวบึงกาฬไปยังแขวงบอลิคำไซและแขวงเชียงขวางของสปป.ลาว ถือเป็นมิติของเมืองชายแดน สมควรทำอยู่แล้ว ผมก็เห็นด้วย ล่าสุด นายพินิจได้พาคณะสื่อมวลชนไปถึงเชียงขวางมาแล้ว ท่านเห็นช่องทาง ทางเชียงขวางก็เห็นด้วยกับเรา พร้อมเปิดไฟเขียว 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ยินดีจัดเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับฝั่งไทย เชื่อมระหว่างบึงกาฬ บอลิคำไซ และเชียงขวาง เป็นเส้นทาง 3 วัน 3 คืน เช่น มาวันแรกพักที่ จ.บึงกาฬ วันที่สองข้ามไปที่บอลิคำไซ ก่อนต่อไปท่องเที่ยวที่ทุ่งไหหิน

อันนี้เราได้ประโยชน์ รัฐบาล สปป.ลาว กำลังขอให้จีนนำชัยเป็นมรดกโลกทุ่งไหหิน ถ้าจะให้บึงกาฬเป็นเมืองผ่านเราก็ได้ประโยชน์ มีที่พักให้นักท่องเที่ยวมาพักสักคืนหนึ่ง เที่ยวกับเราก่อนและก็ข้ามไปปากซัน ข้ามไปที่ทุ่งไหหิน ถือเป็นเสน่ห์ของทุ่งไหหินที่มีความมหัศจรรย์ ทางเจ้าแขวงยังเชิญชวนนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนปลูกกาแฟด้วย สิ่งที่จะตามมาคือ 3 เมืองนี้ ต่อไปจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน เป็นเส้นทางพึ่งพาซึ่งกันและกัน

●ปัญหาที่ยังต้องแก้ไขในส่วนการท่องเที่ยวบึงกาฬมีบ้างไหม

บึงกาฬมีปัญหาอยู่อย่างคือ นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวบึงกาฬขณะนี้ ถ้าไม่มีรถยนต์มาเอง จะไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ เพราะจังหวัดยังไม่มีรถเมล์เล็ก ไม่มีคนมาลงทุน นักท่องเที่ยวที่มีบึงกาฬทุกวันนี้อาศัยตัวเองหมดเลย เอาจริงๆตอนนี้ รถตู้บ้างเหมารถมาบ้าง แต่ถ้ามีรถคอยเชื่อมระหว่างเมืองเช่นบึงกาฬไปหนองคายและอุดรธานี หรือแม้แต่วัดขลุ่ยริมาบึงกาฬที่มีรถ 407 แต่พอจากบึงกาฬจะไปท่องเที่ยวภายในจังหวัดกลับมีปัญหา

ต้องคิดต่อยอดว่า เราจะคิดโลจิสติกส์หรือระบบการขนส่งทางบกยังไงเพื่อให้ครอบคลุมได้ใน 8 อำเภอ จะต้องประชุมกับหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ขอความเห็นในแง่ของพื้นที่จะทำอย่างไร หมายความว่าต้องมีคนกล้าลงทุน เราจะอำนวยความสะดวกให้ ต้องประชาสัมพันธ์เปิดเชิญชวนให้กลุ่มทุนเข้ามาลงทุน เศรษฐกิจบึงกาฬอยากลงทุนใหม่ถ้าคุณกล้าลงทุน จังหวัดสนับสนุนเต็มที่ เรื่องขออนุญาตขนส่งเราจะยินดีอำนวยความสะดวกหมด

สุดท้ายในยุทธศาสตร์ที่ 4 เรายังยืนยันอยู่ในยุทธศาสตร์เรื่องการสร้างความมั่นคง ต้องเข้าใจว่าใน 4,354 ตารางกิโลเมตรของบึงกาฬ มีระยะทางกว่า 120 กิโลเมตรติดกับฝั่งแม่น้ำโขง บึงกาฬมี 8 อำเภอ แต่มี 4 อำเภอติดกับฝั่งแม่น้ำโขง ได้แก่ อ.เมือง ปากคาด

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 27 (4)

บุงคล้า และบึงโขงหลง และมีอีก 4 อำเภอติดภูเขา คือ อ.ศรีวิไล พรเจริญ เซกา และโซ่พิสัย

ในแง่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเราถือว่ายังมีความสำคัญหากเราจะสร้างเมืองจะมุมเรื่องการท่องเที่ยว การพัฒนาทางพารา ถ้าไม่มีความมั่นคง ยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดคงไม่สำเร็จแน่นอน ยังยืนยันว่า 4 ยุทธศาสตร์นี้ตอบโจทย์จังหวัดบึงกาฬแน่นอน

●ปลายปี 2558 บึงกาฬจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย มีความพร้อมรับมืออย่างไร

เราจะต้องรู้ก่อนว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคืออะไร คือการลงทุนเสรี บริการเสรี ภาษีการค้าเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี เรามีroad mapแค่ 1 ปี เพราะ 1 ปีต่อไปนี้จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถ้าวันนี้คนบึงกาฬมีพาราเป็นจุดแข็ง มีที่ท่องเที่ยวมากมาย แล้วคนบึงกาฬไม่รู้ตัวตน จึงได้ทำการรณรงค์สร้างวินัยกับสร้างเมือง วินัยคือความสะอาด ถ้าเราปล่อยเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านไปโดยที่เราไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลย แล้วเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างไร

ลองนึกภาพดูจะเกิดโกลาหลขนาดไหน คนจากที่อื่นเข้ามาอยู่บึงกาฬมากมาย คนเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่กับเรา มีนักลงทุนจากส่วนกลางมากมาย แต่ไม่รู้ว่าคุณที่เข้ามาจะรักบ้านรักเมืองเหมือนกับคนบึงกาฬหรือไม่ วันนี้บึงกาฬมีเวลา 1 ปี ต้องรีบสร้างเมือง สร้างวินัย คนบึงกาฬก่อน ถึงวันนั้นที่มีความหลากหลายทางการลงทุนเข้ามา ที่ดินมีราคาเติบโตยิ่งกว่าทองคำ ทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน เรามีความมั่นคงชายแดน เรามีกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจ ทหาร สถานีเรือ และ อส. จึงต้องสร้างความสมดุลสร้างวินัย วินัยคือการสร้างความสะอาดเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุด

การขับเคลื่อนบึงกาฬในวันนี้จึงเป็นการรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีปลายปี 2558 ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก มันอัตโนมัติ ขออย่างเดียวว่าบึงกาฬสะอาดทั้ง 8 อำเภอ 53 ตำบล 615 หมู่บ้าน มันจะเป็นจิกซอว์เปรียบเสมือนไฟลามทุ่ง บึงกาฬได้แค่ไหนครับ สิ่งที่จะได้รับอันสูงส่งที่สุดก็คือลูกหลานคนบึงกาฬ เขาจะขอบคุณคนรุ่นเรา ช่วยกันรณรงค์ให้คนบึงกาฬรู้ว่าเขาทำได้ คนได้ประโยชน์คือเขา ไม่ใช่ผู้ว่าฯ ขอเรื่องเดียวเรื่องความสะอาด ท่านทำได้คนบึงกาฬได้อันสูงส่งครับ

มงคล เสียงใส



31 มกราคม 2558 หน้า 8

นายกฯสั่งเร่งช่วยชาวนา-สวนยาง

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายพลต. ชูชาติ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า นายกฯได้กำชับเรื่องงบประมาณ 28,650 ล้านบาท ที่จะสร้างพื้นที่ชลประทานเพิ่มกว่า 2 ล้านไร่ ตามแผนบูรณาการทรัพยากรในระยะ 10 ปี เนื่องจากประเทศไทยสามารถมีพื้นที่ชลประทานได้มากถึง 60 ล้านไร่ ส่วนมาตรการเร่งด่วนได้กำชับให้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนากับชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท โดยขณะนี้จ่ายเงินให้ชาวนาไปร้อยละ 99 เหลืออีกเพียง 80,000 กว่ารายเท่านั้น ส่วนของชาวสวนยางเหลืออีก 2 แสนราย กระทรวงเกษตรฯจะขอความร่วมมือไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้ชาวสวนยางครบหมดภายในสิ้นเดือนนี้

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯให้ช่วยทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่า การช่วยเหลือรัฐไม่ได้ช่วยแบบสร้างปัญหา เช่น จ่ายเงินตามที่เกษตรกรต้องการเพียงอย่างเดียว แต่ได้เน้นมาตรการระยะยาว เช่น การปลูกยางพารา โดยเสนอแผนลดพื้นที่ปลูก 7 แสนไร่ ภายใน 7 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเขตเศรษฐกิจเกษตรหรือโซนนิ่งในระยะยาว ลงทะเบียนเกษตรกรทุกกลุ่ม เพื่อให้มาตรการของรัฐเข้าถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง.

31 มกราคม 2558 หน้า 1, 10, 14 (1)

มะกันจ้างอีก พบเสือแดงอีสาน

‘ดอน’จวกไร้มารยาททูต
คสช.หัว‘พิชัย’คาบ้านพัก
‘เต็น’หงอย-‘วรชัย’จ่อคิว
‘บิกโด่ง’ซูใช้ยาแรงจัดการ

สันดานมหาอำนาจ “อเมริกา” ปากบอกรั้วการเมืองไทย
แต่ยกขบวนเดินสายพบโลกแดงภาคอีสาน ขณะที่ “บิกตู”
สั่งจับตาเข้ม ซึ่กระหอบความรู้สึกคนไทย สอนมารยาทการทูต
หลักสากลควรให้เกียรติเจ้าบ้าน

● อ่านต่อหน้า 10



จันอีก

(ต่อจากหน้า 1)

ด้าน “บัวแก้ว” จะไร้ภรรยาพอบ้านคนอื่น เดือน
กระหอบความล้มพันชยวนานเกือบ 2 ร้อยปี ส่วน
“คสช.” จัดไม่แข็งปราชญ์วิพากษ์รัฐบาล บุกหัว
“พิชัย” ถึงบ้านสงฆ์ค่ายทหารปรับทัศนคติ ฐานชอบ
จ้อพลังงานกระบรัฐบาล ขณะที่ “เต็น” หงอเดินเข้า
ค่ายทหาร ยอมร่วมมือ งตจ้อ-โพสต์การเมือง แถอ้าง
หวังดีต่อบ้านเมือง ปิดท้ายทายอำนาจ ก่อนถูกปล่อยตัว
กลับบ้านทั้งคู่ ด้าน “วรชัย” คิวต้อไป 2 ก.พ.นี้ หลัง
วิจารณ์ สนช.ปมถอดถอนฯ ส่วน “บิกโด่ง” ซูใครพลา
มกระหมั้นคงเรียกเข้าห้องเย็นเรียงตัวแน่

□ “ณัฐวุฒิ” รายงานตัว มทก.1

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. ที่ลาน
พระบรมรูปทรงม้า นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกน
นำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.) ได้เดินทางมาพูดคุยกับทีมทหารกองกำลัง
รักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ตามคำเชิญของ
พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ
ผบ.กกล.รส. ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้ คสช.เชิญผู้ที่ยังแสดงออก
ด้านความคิดเห็นทางการเมืองมาทำความเข้าใจ เพื่อ
ขอความร่วมมืองดการแสดงออกและงดการวิพากษ์
วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและ คสช.ในช่วงนี้ ทั้งนี้
นายณัฐวุฒิ กล่าวก่อนเข้าพบฯ ตนไม่ได้กังวลในการ
เข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหาร เพราะที่ผ่านมามีได้แสดง
ความเห็นชัดเจนว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ไม่ได้
มีแนวโน้มปลุกปั่น เพราะไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญ
หน้า ทั้งนี้เชื่อว่าไม่มีภารกิจตัว แต่ยังคงพร้อมรับกับ

◀ให้ความร่วมมือ...นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต
รมว.พลังงาน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหลังพูดคุย
กับ คสช. ว่า ตนได้รับเชิญไปที่กองทัพบกที่ 1 โดย
มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และผู้แทนกองทัพ
ขอความร่วมมือไม่ให้เห็นแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ



31 มกราคม 2558 หน้า 1, 10, 14 (2)

ทุกสถานการณ์ ส่วนกรณีที่รัฐบาลขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้น ขอคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อน แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลและอยู่บนหลักการ เพราะถือเป็นเสรีภาพในการแสดงออกของทุกคน

□ ปรับทัศนคติ 1 ชม.ปล่อยกลับบ้าน

ภายหลังจากการพูดคุยนานกว่า 1 ชั่วโมง นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ในการพูดคุยก็เป็นการขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องการให้สัมภาษณ์เรื่องต่างๆ แต่ตนคิดว่าการแสดงออกทางความคิดด้วยความบริสุทธิ์ใจ และปราศจากเจตนาต่อต้านเมือง บุคคลทั่วไปสามารถทำได้ คิดว่าผู้มีอำนาจคงไม่ปฏิเสธกับผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมือง จากทุกกลุ่มต่อการดำเนินกรรมาธิการไปข้างหน้า อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ เมื่อปฏิบัติก็ต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้บรรยากาศในการพูดคุยเป็นไปแบบมิตรไมตรี และได้บังคับ ทหารไม่มีท่าทีที่เชิงกร้าว ซึ่งก็ได้ข้อยุติร่วมกันในการขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยตนก็ยินดีเพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าและความวุ่นวาย แต่การแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ เชื่อว่าสังคมยอมรับได้ ทั้งนี้ตนไม่หักท้าว แต่บริสุทธ์ใจในการแสดงออก ตนก็เป็นของตนแบบนั้น ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ด้วยสถานการณ์ อะไรที่จะดำเนินการต่อไปข้างหน้าหรือไม่ดำเนิน ตนก็ต้องรับผิดชอบ ไม่เห็นเจตนาขัดขวางหรือต่อต้านใดๆ ทั้งหมัดนี้เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่บริสุทธิ์ใจเท่านั้นเอง จากนั้นนายณัฐวุฒิได้เดินทางกลับบ้านทันทีด้วยรถยนต์ส่วนตัวด้วยสิทธิที่ยัมเย็ม

□ พงอร่วมมือทหาร-จัดจัดการเมือง

ต่อมา นายณัฐวุฒิ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เพื่อนมิตรมากมายท้วงโยกถามไถ่ เล่าสู่กันฟังครับ เจ้าหน้าที่ที่นัดผมไปคุยที่สโมสร ทบ. การสนทนาเป็นไปด้วยอัธยาศัยไมตรี ไม่มีข่มขู่บีบบังคับ สาระโดยสรุปคือ อธิปไตยเหตุการณ์อำนาจ ความมุ่งหมายของ คสช. และขอให้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง พร้อมแจ้งมาตรการต่อไปหากเห็นว่าเป็นให้ความร่วมมือ ผมออกไปว่ายินดีให้ความร่วมมือ ไม่มีเคลือบไหวเดชะหน้า แต่เรื่องการแสดงความคิดเห็นผมคิดว่าเป็นสิทธิ์และพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ขอให้เข้าใจว่าทุกอย่างที่พูดเพราะผมคิดและเชื่อเช่นนั้น ด้วยความหวังดีต่อบ้านเมืองไม่มีเป้าหมายอื่น สุดท้ายก็จบตรงที่ "ก็แล้วแต่ห้อง" ถือว่าเราได้พูดคุยกันแล้ว ผมก็ตอบว่าหากวันข้างหน้ามีเหตุต้องเรียกผมมาหรือดำเนินการอย่างไรกับผมเลือกข้อเข้าใจว่า ไม่ใช่ข่มขู่เล่นแรงหรือไม่ให้หน้าคณะที่พูดคุยกัน แต่ "ผมเป็นผมแบบนี้จริง"

□ ทหารบุกบ้าน "พิชัย" ทีวีปรับทัศนคติ

ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 10.00 น. พ.ท.ชายชนัญชา วาจรัต ผู้บังคับกองทัพบกทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ ได้นำรถตู้ไทยดำสีขาว เลขทะเบียน อว 132 ม้าที่บ้าน

พันนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน ยานราชเทวี เพื่อมารับนายพิชัย ไปพูดคุยทำความเข้าใจ หลังนายพิชัยออกมายังกรณีนโยบายด้านเศรษฐกิจ และพลังงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตาประชาคมโลก ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งนี้ พ.ท.ชายชนัญชา ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ว่า จะนำนายพิชัย ไปปรับทัศนคติ ณ. ที่ใด ด้านนายพิชัย กล่าวก่อนขึ้นรถตู้ว่า ไม่กังวลอะไรและพร้อมชี้แจงให้ พล.อ.ประยุทธ์ รับทราบ ส่วนเหตุผลที่ถูกเชิญตัวน่าจะมาจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและหลายๆ เรื่อง ซึ่งตนสามารถให้ความเห็นได้ในหลายๆ เรื่องโดยสิ่งที่ได้พูดไปอยู่บนหลักการและเหตุผล

□ "พิชัย" ยืนยันร่วมมือแสดงความเห็น

นายพิชัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คสช.เรียกตัวเข้ารับการปรับทัศนคติที่กองทัพอากาศที่ 1 ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 10.00 น. และใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ซึ่งการสนทนาเป็นไปด้วยดี สุภาพ และตรงประเด็น ทั้งนี้ ผู้แทนกองทัพขอความร่วมมือไม่ให้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อที่จะไปกระทบการบริหารงานของรัฐบาล ไม่ใช่การบังคับหรือข่มขู่และไม่ต้องการควบคุมตัว โดยผู้แทนกองทัพเพียงพินิจว่าเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะดีเหมือน ผมเองอาจจะเสียพันเคอร์รี่ เพราะประชาชนจะได้มีความสุข...ที่ผ่านมามีผมเจตนาอยากเห็นประเทศไทยก้าวหน้า เศรษฐกิจจะแยกก็แยกจริงๆ ผมจะไปพูดให้เศรษฐกิจแยกก็ไม่ได้ และอยากให้เปลี่ยนวิธีการคิดมีเช่นนี้เศรษฐกิจอาจจะดีกว่านี้ นายพิชัย ระบุ สำหรับการที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงว่ากรณีพิชัยวิจารณ์เรื่องพลังงาน แต่ทำไมตอนอยู่ในตำแหน่งไม่ทำนั้น ได้ชี้แจงว่าถ้าหากได้ติดตามที่ให้ความเห็น ก็บอกชัดเจนว่าเห็นด้วยกับรัฐบาลในแนวทางการปรับราคาพลังงานของรัฐบาล เพราะมีการสนับสนุนราคาที่เป็นลิบปีแล้ว หากจำกันได้ ในสมัยที่เป็น รมว.พลังงานเริ่มดำเนินการลดตัวราคาก็ขงจะมีผู้ประท้วงปิดถนนนิวกาดี เพราะเป็นเรื่องจำเป็นกับประเทศจริงๆ ส่วนความเห็นที่ให้เพิ่มเติมก็เนื่องจากภาวะการณได้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันลดต่ำลงมาก ไม่เหมือนในสมัยผมที่ราคาน้ำมันบาร์เรลสูงกว่า 100 เหรียญ แต่อย่างไรก็ตาม ยินดีให้ความร่วมมือและจะไม่ออกความเห็นให้กระทบกับรัฐบาลอีก ถ้าเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์

□ "วรชัย" โดนด้วยปรับทัศนคติ 2 ก.พ.

นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้รับการประสานนัดหมายจาก คสช. ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 2 ก.พ. เวลา 13.00 น. ที่กองทัพอากาศที่ 1 ส่วนตัวพร้อมยินดีที่จะไปอย่างไรก็ตามตนอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯ และหัวหน้า คสช. พึงความรอบคอบ หากฟังแต่คนใกล้ชิดก็จะมีแต่คำชม คำสรรเสริญ ฉะนั้นต้องฟังพวกเราที่ติติง เสนอแนะบ้าง ประชาชนเขาฝากบอกอดีต ส.ส.มา เราก็สะท้อนออกไป พวกเราไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลและ คสช. แต่พูดอีกมุมหนึ่งด้วยความหวังดี เพราะเราอยากเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตย อยากเห็นประเทศก้าวหน้าเหมือนกัน

□ ลองของเนแบ็กคู่เน็กถึงประโยชน์ชาติ

นางกุสุมาวดี ศิริโกมุท อดีต ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อดีตรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศและการกรรมาธิการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ กล่าวถึงที่ของรัฐบาลไทยและนายกรัฐมนตรีต่อ สหรัฐอเมริกาว่า รู้สึกเป็นห่วงท่าทีของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทย เพราะมีการลดระดับทางการทูตแล้วด้วยความไม่พอใจ เพราะหลังจากเออีคราษฎร์ คริสตี เคนนี ได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วก็ยังไม่มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตคนใหม่มาประจำการ มีเพียงอุปทูต รวมทั้งลดความร่วมมือการค้าซื้อกรม ต่ออยากให้เห็นนายกฯ และรัฐบาลเปิดใจไว้กว้างกว่านี้ ไม่อยากให้เกิดการเป็นเช่นไทยกับซาอุดีอาระเบีย เพราะจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน ในส่วนของท่าทีกระทรวงการต่างประเทศต่อสหรัฐอเมริกา รวมถึงกรรมาธิการต่าง ประเทศนั้น เป็นเพื่อนการเอาใจรัฐบาลแต่ความนึกถึงผลประโยชน์ของชาติด้วย เพราะในด้านเศรษฐกิจสหรัฐถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญและเป็นตลาดใหญ่ของไทย การกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาแทรกแซงกิจการภายในของไทยนั้น อยากให้มองอีกมุม เช่น เรามองพม่า มองกัมพูชา เราก็หวังดีอยากให้เห็นมีประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง แม้แต่ในครอบครัวเราเองสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อนบ้านก็มีสิทธิ์ที่ท้วงท้วง เหลือได้ เช่น สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการสภาอ่าววอด ในสังคมโลกหลายประเทศที่ไม่ถูกก็ถูกแซงแซงเช่นกัน

□ "บักโด่ง" ผู้ใครล้าเส้นเจอเรียกตัวแล้ว

พล.อ.อุดมเดช สิตบุตร รมช.กลาโหมและผู้อำนวยการทหารบก กล่าวว่า การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียกตัวอดีตนักการเมืองมาปรับทัศนคตินั้น อยากให้ใช้คำว่าเป็นการเชิญบุคคลต่างๆ มาพูดคุย เพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่ได้มีความรุนแรงใดๆ จากสถานการณ์ปัจจุบันนั้น เรื่องที่ต้องพยายามทำให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกันขอความร่วมมือในเรื่องของการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นถ้าอยู่ในกรอบก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเกิดความไม่เข้าใจก็จำเป็นต้องเชิญมาพูดคุย และแต่ละคนที่มาพูดคุย ปรับทัศนคติ ก็ได้รับรายงานว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคนเข้าใจ เมื่อถามว่า ยังจะมีการเชิญตัวเพิ่มเติมและจะสามารถยุติความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้หรือไม่ พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ขณะนี้เป็นเพียงเรื่องของการแสดงออกทางความคิดเห็น ซึ่งก็มาปรับความเข้าใจกัน



31 มกราคม 2558 หน้า 1, 10, 14 (3)

ตนเคยพูดและขอร้องแล้ว ว่า ให้อยู่ในกรอบแต่ถ้ายังมีการแสดงออกถึงความไม่เข้าใจก็คงต้องมีการพูดคุยกันต่อไป เมื่อถามต่อว่า แสดงว่า ยังจะมีการเคลื่อนไหวอยู่อีกต่อไปใช่หรือไม่ พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้แต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ไม่ต้องการเรียกเพิ่มเติมอีก แต่บางคนก็ไม่เรียบร้อยและไม่เข้าใจเราต้องคุยให้เกิดความเข้าใจ

□ พูดมะกันเดินสายพบแดงอีสาน

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ทางคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ประกอบด้วย Mr. Timothy Trengle เลขานุการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, Mrs. Jennifer Green และ นายชวภู อุทัยจันทร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเมืองสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้ออกเดินทางมายังจังหวัดภาคอีสานตอนบน เพื่อพบปะพูดคุยกับอดีตแกนนำคนเสื้อแดงในหลายจังหวัด ซึ่งคณะจากสถานทูตอเมริกา ได้เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นที่ 29 ม.ค. โดยจะเดินทางมาพบ นายวิชัย สามีตร และ นางเกสร บุตดา อดีตแกนนำคนเสื้อแดง จ.หนองบัวลำภู และหลังจากนั้นในช่วงบ่าย ทั้งเดินทางมาพบนางสาวภรณ์ สารคำ ภรรยาของ นายขวัญชัย สารคำ หรือ โพรพนา อดีตประธานชมรมคนรักอุทก แต่ไม่ได้เข้าพบ เนื่องจาก นายขวัญชัย และนางสาวภรณ์ เดินทางไปพบแพทย์ และขึ้นศาลที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้น นายขวัญชัย ได้เดินทางไปที่ผามอเตอยังจังหวัดชายทะเล ภาคตะวันออก

□ "บักสู" สั่งจับตาทูตอเมริกา

หลังจากจากจากที่เนียบรัฐบาล เปิดเผยภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ที่กระทรวงเกษตรฯ ว่านายกฯ ได้ให้นโยบายไว้ให้ปะทุอีกว่า ทุกกระทรวงต้องปรองดองร่วมกันทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดขึ้นสมบูรณ์และรวดเร็ว ดังนั้นการทำงานของไทยขณะนี้ต้องยอมว่าต้องอาศัยข้าราชการในการขับเคลื่อน ในการแต่งตั้งโยกย้ายก็มีอำนาจเต็มที่ อย่าทำเหมือนตำรวจ ที่มีหนังสือให้ไปสวัสดีนักการเมือง ผมไม่เข้าใจว่าจะไปสวัสดีทำไม มันไม่ใช่เวลาที่จะไปสวัสดี "นายกฯ พูดในที่ประชุมว่าเป็นข้าราชการต้องทำหน้าที่ไปสวัสดีนักการเมืองมันไม่ใช่เรื่อง ผมกับนายบรรหาร ศิลปอาชา ไม่มีอะไรกัน แต่ผมว่าเรื่องไปสวัสดีเป็นข้าราชการไม่ควรทำ จำไว้กับตัวเองนะ ส่วนข้าราชการในกระทรวงเกษตรฯ กับ การโยกย้าย อย่าให้ใครใช้ชื่อการเมืองหรือผมอ้างเพื่อโยกย้ายตำแหน่ง มันไม่ดีและไม่ควรทำ หรือหากมีคนแอบอ้างว่า คุณกับนายกฯ แล้วเรื่องโยกย้าย ก็ไม่ควรเชื่อไม่มีอะไรจริงมันเอาจากผม" นอกจากนี้ นายกฯ ยังสั่งการให้ข้าราชการประสานระดับจังหวัด เพื่อให้จับตาเรื่องของการลงพื้นที่ของทูตอเมริกา ที่จะลงพบปะเสื้อแดง รับทราบความเป็นจริงของไทยด้วย

□ คสช.เชื้อสหรัฐมีมารยาท

พ.อ.วินัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ระบุ ให้ คสช.ติดตามสถานการณ์ที่ไทยเหนือพรมแดนที่ อุบลราชธานีหรืออเมริกาประจำประเทศไทย ที่จะเดินทางไปพบปะกลุ่มคนเสื้อแดงว่า ยังไม่ทราบในรายละเอียดของการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือไปทำกิจกรรมการเมืองอื่นใด ซึ่งทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมอยู่แล้ว ถ้าเรื่องนั้นๆ ไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ เชื่อว่าผู้แทนมิตรประเทศหรือทางการทูตทุกท่านจะให้เกิดเกียรติประเทศที่ตนเองพำนักอยู่ และคงไม่ทำอะไรที่จะทำให้เกิดกระทบกับความสัมพันธ์ของประเทศนั้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองหรือการแทรกแซงนโยบาย เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกต่อคนขอประเทศที่พำนักได้ นอกจากนี้โดยปกติทางการทูตจะมีธรรมเนียมและมารยาททางการทูตที่เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว และคิดว่าหลาย ประเทศได้ให้เกียรติประเทศไทยเสมอมาโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีความสัมพันธ์กันมานานกว่าร้อยปี

□ บัวแก้วถามมารยาทมะกัน

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่เลขานุการทูตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสหรัฐอเมริกา ลงพื้นที่พบแนวร่วมคนเสื้อแดงในภาคอีสาน ว่า ไม่ทราบเรื่องเหล่านี้ โดยในแง่ของการทำงานต้องก้าวข้ามเรื่องนี้ไปแล้ว เพราะในวันที่ 31 ม.ค.นี้ ต้องเตรียมการเรื่องการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งทุกวันนี้เรื่องใหม่เข้ามาตลอด เราไม่สามารถอยู่กับเรื่องเก่าได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องในน้ำเรา ผู้ที่มีมารยาทโดยทั่วไปก็คงอยากให้เห็นเพื่อนของเราเหมือนกัน เราเวลาที่เข้าไปประเทศอื่นก็จะไม่ไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเมืองเขา เพราะเราไม่งานอื่นให้ทำอีกจำนวนมาก แม้สหรัฐจะไม่เข้าใจเราแต่จะไม่ส่งผลให้การทำงานสะดุด เพราะเราทำงานแยกส่วนกัน ความร่วมมือที่ทำงานอยู่ยังคงต่อไป เพราะการที่เรามองเห็นหรือคิดต่างกันจะต้องไปกระทบทุกเรื่อง อย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐมีมานานถึง 182 ปี ดังนั้นขอฝากเขาใจเราได้ลึก หลังจากที่เราเจอแถลงข่าว มีเพื่อนมาบอกผมว่า ทำไปไม่ตามเขาว่ามีอะไรที่ทำให้คนไทยซึ่งเป็นมิตรที่ชื่อของสหรัฐ และเป็นมิตรที่ดี เปลี่ยนทัศนคติในทางที่ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของสหรัฐ ได้มากมายขนาดนี้ และให้เขาซึ่งแจ้งกลับมา ทำให้ตนรู้สึกว่าการนี้น่าจะบอกกล่าวให้คนอื่นได้รับทราบเหมือนกัน และก็เป็นใจหนึ่งทีเพื่อนของเราต้องนำกลับไปคิดว่าคนไทยที่เป็นชนชาติที่เข้าใจคนได้ง่าย ไม่เอาเรื่องกับคนอื่นเท่าไรนัก แต่ตอนนี้กลับมีความเห็นระบอบไปทั้งที่เพชฌฆาตและอื่นๆ อะไรที่

ทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ต้องมีอะไรสักอย่างที่ทางสหรัฐ ต้องนำไปปิด

□ "สูวพันธุ์" ผิดหวังท่าที่สหรัฐ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายแดนเนลล์ รัสเซล ผู้ช่วย รมว.ต่างประเทศสหรัฐ วิจารณ์วิจารณ์การเมืองไทย ว่า ประเทศไทยมีสิทธิที่จะดำเนินนโยบายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางสหรัฐก็มีความสัมพันธ์กับเราอย่างยาวนานเกือบ 200 ปี ก็ต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย และสหรัฐก็ควรจะรู้ว่าอะไรควรพูดมากน้อยแค่ไหน ตนทำงานกับสหรัฐ มาเป็น 10 ปีแล้ว ส่วนตัวผมรู้สึกผิดหวังนะ เพราะที่เราช่วยเขาเยอะ ในเรื่องความมั่นคงที่เป็นผลประโยชน์ของเขา เขาก็ต้องมองเราด้วยความเข้าใจเหมือนกัน เมื่อถามว่าการที่คณะกรรมการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สทช.) ออกมาตอบโต้สหรัฐ จะกระทบกับกรอบความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เช่น ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) หรือไม่ นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า คงไม่ ทุกคนมีสิทธิคิดที่นั่น เขาก็มีกรอบของเขา เขาก็มีกรอบของเขา

□ กมธ.ยกরা้งฯ สกัด ส.ส.มั่วเงินแผ่นดิน

ขณะเดียวกัน ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา โดยนายคำมูล สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราในหมวด 5 การคลังและการงบประมาณ มีการวางหลักการใหม่เพิ่มเติมคือ ในกรณีที่มีการแปรรูปจัดตั้งหรือตัดทอนงบประมาณรายการใดแล้ว จำแนกรายจ่ายที่ลดหรือตัดทอนนั้น ส.ส.จะแปรญัตติแล้วนำไปจัดสรรกับรายการ กิจกรรม แผนงาน หรือโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังมีได้ รวมทั้งมีการกำหนดว่ากรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดก่อให้เกิดการใช้เงินแผ่นดินอันวิญญูชนพึงเห็นได้ว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือ ป.ป.ช.อาจไต่สวนข้อเท็จจริงยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ โดยศาลจะต้องพิจารณาวินิจฉัยไม่ชักช้า สำหรับหมวด 6 ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมืองและประชาชน มีการวางหลักการใหม่ คือ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ต้องใช้ระบบคุณธรรม และให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรม ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นกลางทางการเมือง ดังนี้ 1.กรรมการ



31 มกราคม 2558 หน้า 1, 10, 14 (4)

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จำนวน 2 คน 2. ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวงและได้พ้นจากราชการแล้ว จำนวน 3 คน ซึ่งได้รับเลือกโดยผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง และ 3. ให้ประธานกรรมการจริยธรรมของทุกกระทรวงเลือกทั้งหมดจำนวน 2 คน

□ ปิดช่องโยก ขรก.ไม่เป็นธรรม

นายคำมุน กล่าวว่าการวางหลักการใหม่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนระดับปลัดกระทรวง เป็นการแก้ปัญหาในอดีตที่มีการโยกย้ายแต่งตั้งตามอำนาจทางการเมืองจนเกิดปัญหา ขณะเดียวกันก็มีการคำนึงถึงสมดุลทางอำนาจซึ่งจะต้องไปบัญญัติไว้ในกฎหมายลูกถึงอำนาจชี้ขาดในการแต่งตั้งปลัดกระทรวง โดยมีการอภิปรายเบื้องต้นว่าอาจจะให้คณะกรรมการฯ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง 3 คน ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกในขั้นสุดท้าย ไม่ใช่เป็นการมัดมือชกว่านายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอเท่านั้น โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องไปบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะบัญญัติให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนระดับปลัดกระทรวงเป็นอำนาจของคณะกรรมการก็ต้องเสนอนายกรัฐมนตรี แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารก็ได้กำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาภิบาล อำนาจความสะอาดและให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รัฐธรรมนูญใหม่ยังแก้ปัญหากรณีผู้มีอำนาจสั่งการด้วยวาจาเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบด้วยการกำหนดว่าการสั่งการในการบริหารราชการแผ่นดินให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน อาจสั่งราชการด้วยวาจาได้ แต่ให้ผู้รับคำสั่งบันทึกคำสั่งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้ผู้สั่งลงนามในภายหลัง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใดดำเนินการไปโดยปราศจากการสั่งการดังกล่าวข้างต้น ย่อมต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยตนเอง ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ เชื่อว่า หลักการใหม่จะแก้ปัญหาได้เพราะทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการจะถูกกำกับโดยระบบคุณธรรม จริยธรรม เพราะถ้าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมากระทำการมิชอบก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายไม่ต่างจากนักการเมือง จึงคิดว่าหลักการนี้จะเป็นความหวังได้

□ สวนยาง ชีดเส้นรัฐชื้อยางโลละ 80

วันเดียวกัน ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล (ชั่วคราว) สำนักงาน ก.พ. นายสุนทร รักษ์รงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางพาราเดินทางมาอ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 1/2558 โดยมีเนื้อหาความระบุว่า เนื่องจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน แม้หลายฝ่ายจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาปัญหารวมทั้งการออกมาตรการทั้ง 16 โครงการของรัฐบาล โดยเฉพาะการแทรกแซงราคาขายพาราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะผลประโยชน์ตกอยู่กับพ่อค้าโรงงานและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต และไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นทางแนวร่วมฯ จึงมีมติเรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการผูกพันทั้งกันชน และให้วิธีการที่แนวร่วมเคยได้เสนอไว้คือรับชื้อยางพาราที่โลกรัมละ 80 บาท และชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ไม่เป็นการแทรกแซงกลไกการตลาดและไม่ฝืนช่องทางให้เกิดการทุจริต ในช่วงขณะนี้จะต้องเฝ้าระวังว่าจะมีการนำยางพาราจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์ชื้อขายในตลาดเพื่อให้ได้ราคา 80 บาทต่อโลกรัมตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เคยกล่าวไว้ เพราะขณะนี้ในช่วงฤดูปิดกรีดยางผลผลิตน้อย จึงนำสิ่งเกวต่าหากมียางพาราในตลาดเพิ่มขึ้นเกรงว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศ

□ ลั่นยอมติดคุกไม่ยอมอดตาย

นายสุนทร กล่าวอีกว่า นอกจากข้อเสนอให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินวงเงิน 7,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือกรณี 1,000 บาทต่อไร่ โดยให้จ่ายเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือนตามช่วงฤดูปิดกรีดยางในเดือน มี.ค.-พ.ค. และระหว่างนี้ทางแนวร่วมจะลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีในทุกภาค เพื่อประเมินผลการทำงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาทางพาราทั้ง 16 โครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เห็นว่าโครงการต่างๆ ล้มเหลวอย่างไร ขณะเดียวกันทางแนวร่วมขอคัดค้านและต่อต้านการบรรจุไม่ยางพาราในบัญชีท้าย พ.ร.บ.สวนป่า ขอสนับสนุนให้ตั้งสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ที่ชาวสวนยางได้ร่วมกันร่างขึ้น ขอให้เปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของชาวสวนยางพาราเพื่อการปฏิรูปทั้งระบบ ทั้งนี้หากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางพาราได้อยู่ที่ 80 บาทต่อโลกรัมได้ภายในเดือน พ.ค. จะขอเปิดศึกกับรัฐบาลอย่างแน่นอน โดยการแสดงพลังเรียกร้องและกดดันให้รัฐบาลแก้ปัญหา เราจะไม่ยอมติดคุกด้วยกฎอัยการศึก แต่จะไม่ยอมอดตาย

31 มกราคม 2558 หน้า 9

แกนนำชาว 20 จ. ยกมุนุมกดดัน

เวลา 13.30 น. วันที่ 30 ม.ค. ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง เครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรัง จัดประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรคและพบแกนนำชาวสวนยาง 20 จังหวัด นำโดย นายประเทพ สุขสนาน ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง นายศักดิ์สถิตย์ ศรีประศาสตร์ ตัวแทนภาคเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรัง นายไพรัตน์ เข้ายชุม ตัวแทนภาคเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง นายวิน ศรีมาลา ตัวแทนภาคเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเพ็ก เลิศวิงพง ตัวแทนภาคเครือข่ายชาวสวนยางภาคตะวันออก และนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคเครือข่ายชาวสวนยางและสวนปาล์ม น้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ โดยมีชาวสวนยางจาก 20 จังหวัดเข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ประมาณ 50 นาย มาร่วมสังเกตการประชุม

แกนนำภาคเครือข่ายชาวสวนยาง 20 จังหวัด ระบุว่า การประชุมครั้งนี้มี 4 ประเด็นสำคัญ คือ การแก้ปัญหาราคายางตกต่ำทั้งระบบ ปี 2557/2558 การแก้ไขปัญหาน้ำยางสด เรื่อง พ.ร.บ.การยาง และเรื่องการจัดตั้งองค์การสมัชชาชาวสวนยาง โดยจะนำเสนอปัญหาไปยังรัฐบาลให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วง

นพ.สุกิจ อัดอโปกรณ์ อธิบดีส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ที่ประชุมเครือข่ายสวนยางฯ พูดคุยถึงปัญหาราคายางพารา แต่ยังไม่มีการสรุป ทราบว่าจะยังไม่มีมีการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล เนื่องจากผวจ.ตรังเรียกแกนนำไปพูดคุยทำความเข้าใจแล้ว ทั้งนี้ อธิบดีส.ส.ภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์ ท้าทายเตรียมทำจดหมายเปิดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเรียกร้องกรณีนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชื่อยางพาราใหม่ มาเก็บไว้ 5 หมื่นตัน เพราะจะเป็นการสร้างปัญหาในอนาคต และรัฐบาลมองการแก้ปัญหาที่ผิดจะทำให้กลไกตลาดเสียหายอีก

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา เนื่องจากงบประมาณการลงทุนลดลงเหลือเพียง 7 แสนล้าน ไม่สามารถสนับสนุนอะไรได้มาก วันนี้รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ซึ่งมรว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกฯ มีนโยบายแก้ปัญหาเบื้องต้นคือการมูฟวีสต็อก โดยรัฐบาลเข้าไปชื้อนำตลาด และพยายามขายยางในสต็อกก่อน จากนั้นค่อยชื้อยางใหม่เข้ามา เพื่อดูแลราคายาง และใน 7 ปีข้างหน้ารัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะลดจำนวนสวนยางให้ได้ 7 แสนไร่ และสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นเข้ามาเสริม

เวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ตอนหนึ่งว่า วันนี้รัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาให้ภาคเกษตรกรรม แต่เกษตรกรต้องปรับตัว รวมกลุ่มกันให้ได้ สหกรณ์ยาง สหกรณ์ข้าว สหกรณ์ชาวนา สมาคมต่างๆ รวมกันให้เป็นภาค จะได้ติดต่อดูแลควบคุมกันได้บ้าง ถ้าต่างคนต่างเรียกร้อง รัฐดูแลไม่ไหว ฉะนั้น ทุกคนต้องสร้างความเข้มแข็งของตนเอง

“ขอเรียกร้องผู้ที่ออกมาเรียกร้องผิดๆ ที่เข้าใจผิดอยู่ให้ระวังด้วย เด็ดครั้นก็ต้องรับผิดชอบด้วย วันนี้เรามีกฎหมาย จึงขอให้ฟังเหตุผลกันและไว้ใจกันบ้าง รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนทุกอย่างให้ไปโรงโสด ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าจะดูแลให้ดีที่สุด และต้องใช้เวลา อย่างเรื่องราคายาง คุยกับหลายประเทศเขาบอกว่าราคาคงเหมือนกัน ซึ่งยังไม่มีความหวัง แต่เขาแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น และไม่มีการประท้วง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว



31 มกราคม 2558 หน้า 1, 12 (1)

ให้โอกาสแก่ยางถึง‘เม.ย.’ บิกตุ๋ลงพิมายพบ‘ชาวนา’

ทำเนียบฯ • ปัญหาราคายางเขย้ารัฐบาลหนัก แนวร่วมผู้ชี้พวชาวสวนยางผนักเครือข่าย 16 จังหวัดภาคใต้ ยื่น 6 ข้อ รวมทั้งประกันราคายาง กก.ละ 80 บาท ประกาศให้เวลาถึงสิ้นเมษา.ก่อนเปิดศึก ซึ่งรัฐบาลรบกับคนจนไม่มีวันชนะ “ประยุทธ์” ได้เดือดเดือนผู้นำเรียกร้องถ้ามีปัญหาต้องรับผิดชอบสั่งดำเนินคดีคนที่ออกมาข่มขู่จะใช้ความรุนแรง ระบุดุสิตการณ์เหมือนก่อการร้าย ผวาปัญหาการค้าพืชผลลาม ลงพิมายจันทร์นี้พบตัวแทนคนปลูกข้าว มัน ข้าวโพด

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มกราคม ดาโต๊ะ ชรี อิซามมุดดิน บิน ตุน ฮุลเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ

อ่านต่อหน้า 12

ให้โอกาส

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้น ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รมว.กลาโหมมาเลเซียเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-มาเลเซีย หรือจีบีที ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ได้พูดถึงปัญหาการค้าพืชผลลาม และได้ฝาก รมว.กลาโหมมาเลเซียไปว่าอยากจะทำให้การประชุมร่วมกัน 3 ประเทศไตรภาคีในเรื่องนี้โดยเร็ว คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาราคายางพาราพร้อมกัน ส่วนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพก็ต้องมีการหารือกันต่อไป ซึ่ง รมว.กลาโหมมาเลเซียรับไปแจ้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประสานกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของรัฐบาลมาเลเซียต่อไป เพื่อประสานความร่วมมือและจัดการประชุม

มีรายงานว่า ในวันที่ 2 ก.พ.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อพบปะเกษตรกรและประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่สหกรณ์การเกษตรพิมาย

จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการพบปะและฟังการบรรยายสรุปจากตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จะปราศรัยเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน

ช่วงบ่าย ที่ศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว ทำเนียบรัฐบาล (ฝั่ง ก.พ.) นายสุนทร รัชชรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมผู้ชี้พวชาวสวนยาง (นรยก.) และนายเด่นเดช เดชมณี เลขานุการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคใต้ แถลงถึงเรื่องการแก้ปัญหาวิกฤติราคายางพาราตกต่ำว่า ที่ผ่านมาแม้หลายฝ่ายจะพยายามเยียวยาแก้ไขปัญหาเรื่องยาง เช่น มาตรการ 16 โครงการ มูลค่า 58,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการมูลภัณฑ์กันชนเพื่อแทรกแซงราคายางพารา 20,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ใช้งบจากโครงการดังกล่าวไปแล้วประมาณ 6,000 ล้านบาท แต่เกษตรกรชาวสวนยางแทบไม่ได้รับอานิสงส์ใด ผลประโยชน์กลับตกอยู่กับกลุ่มพ่อค้า โรงงาน และเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกับทุจริต อีกทั้งยังมีเรื่องซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนยาง กรณี พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไข ที่ได้บรรจุไม่ยางพาราในบัญชีต้นไม้หาย พ.ร.บ.

นายสุนทรกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการรวมตัวเพื่อสร้างพลังความสามัคคี จนเกิด “สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย” ที่จะเป็นองค์กรนำของเกษตรกรชาวสวนยางของประเทศไทย ในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องชาวสวนยาง หาก พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มสมัชชาฯ จะถูกรับรองตามกฎหมาย และมีเงินกองทุนเป็นของตัวเองตาม พ.ร.บ. นี้ ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอิสระและไม่ถูกครอบงำจากอำนาจรัฐ รวมถึงอำนาจการเมือง ดังเช่นในอดีต ทว่ากลับมีบุคคลและกลุ่มคนที่สมคบคิดกับนักการเมืองและทุนสามานย์ คัดค้านการตั้งกลุ่มสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เครือข่ายเกษตรกรเกิด

ความเข้มแข็งและหาประโยชน์จากชาวสวนยางได้น้อยลง

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นรยก.จึงมีมติภายหลังการประชุม ดังนี้ 1.ให้รัฐบาลยุติโครงการมูลภัณฑ์กันชนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และให้รัฐบาลรับซื้อยางพารา กก.ละ 80 บาท โดยชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตร 2.ให้รัฐบาลมติดึงเงินจำนวน 7,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางและคนกรีดยางจำนวน 500,000 คนเรือน ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณี 1,000 บาทต่อไร่ ให้ช่วยจ่ายเงินช่วยเหลือ ช่วงปีกรีดยางพาราเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค.ถึง พ.ค. โดยให้จ่ายเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อครัวเรือน 3.ขอคัดค้านและต่อต้านการบรรจุไม่ยางพาราในบัญชีต้นไม้หาย พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไข จนถึงที่สุด 4.สนับสนุนการตั้ง “สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย” เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 5.สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ที่พี่น้องชาวสวนยางแก้ไขแล้วในชั้น กมธ.วิสามัญ 6.สนับสนุนการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเปิดพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปฏิรูปร่างพาราทั้งระบบของเครือข่าย/สมาคม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ

“พล.อ.ประยุทธ์ถึงแม้จะห้ามไม่ให้มีอบเคลื่อนไหว แต่คนมันอดอยาก ลูกร้อนให้ เพราะไม่มีนมกิน ไม่มีดื่งค้ำไปโรงเรียน คุณหนูไม่ได้หอรอก อาย่าทะเลาะกับคนจนเลย ท่านทะเลาะไม่ชนะ ขอให้ยืนอยู่ข้างคนจน อย่าเอานายทุนอยู่ข้างหลัง มีข่าวลือว่าคนในรัฐบาลท่าน หลายคนเตรียมตั้งพรรคการเมืองเพื่อสืบทอดอำนาจ ถึงแม้ท่านจะบอกไม่ทุจริต แต่มีการหางประมาณเพื่อเตรียมการเลือกตั้งไว้แล้ว มีทางเดียวที่จะหยุดได้คือนำข้อเสนอของเราไปพิจารณา และนำไปปฏิบัติ หากทำไม่ได้ เดือนพฤษภาคม เปิดศึกแน่นอน ผมจะเป็นแม่ทัพเอง โดยการแสดงพลังเรียกร้อง กอดดิน ซึ่งคงไม่สามารถระบุจำนวนผู้เข้าร่วมได้แน่ชัด ขึ้นอยู่กับพี่น้องเดือดร้อนกันมากขนาดไหน” นายสุนทรระบุ

คำวันเดียวกัน ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาคาเกษตรกรรมว่า รัฐบาลถือเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศ เรามีปัญหาในเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการที่ผิดพลาดในห้วงระยะเวลาดำเนินมาบางประการ



31 มกราคม 2558 หน้า 1, 12 (2)

การแก้ไขปัญหานี้ไม่ตรงจุด เราไม่ค่อยได้สร้างความเข้มแข็ง ซึ่งงบประมาณรัฐไปอุดหนุนในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการช่วยเหลือแบบไม่ยั่งยืน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของราคา

“ก็เหมือนกับคนเป็นไข้ เหมือนถูกเลี้ยงไข้มาโดยตลอด หรือไม่ก็ผิดยา กินยาผิดของ โรคก็เป็นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่หาย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว นายภา กล่าวไว้ว่า วันนี้รัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหานี้ เกษตรกรก็ต้องปรับตัว รวมกลุ่มกันให้ได้ ในรูปแบบสหกรณ์หรือสมาคมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของตนเอง รัฐบาลก็สร้างความเข้มแข็งในภาครัฐว่าสนับสนุนอย่างไรเพื่อเป็นการยั่งยืน ไม่ใช่พอรัฐบาลออกมาตรการอะไรออกไปขัดแย้งกับของเดิม ก็มาต่อต้าน ขอร้องให้ผู้นำทางการเรียกร้องให้ระมัดระวังด้วย หากเดือดร้อนก็ต้องรับผิดชอบ วันนี้รัฐบาลก็ขับเคลื่อนให้โปร่งใสขึ้นทุกประการ พยายามอย่างเต็มที่ ก็ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ ว่าจะพยายามทุกอย่างที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุด และต้องใช้เวลาในการปรับตัวเปลี่ยนผ่าน และหลายประเทศก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน แม้กระทั่งประเทศจีน ตนหารือกับเขาเรื่องราคายางต่างๆ เขามองราคาก็ตกเหมือนกัน ในขณะที่เขาไม่สามารถจะทำให้ราคาสูงขึ้นได้ เขาก็ไปแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น แต่เขาก็ไม่มีการประท้วง

“ในเรื่องของการประท้วงของเกษตรกร ผมเข้าใจดี ทราบถึงความเดือดร้อน แต่ก็อีกอันก็คือการพูดของอดีตนักการเมือง ที่มีคติบ้าง หรือว่าอยู่ในพรรคการเมืองบ้าง ก็พูดจะใช้การชุมนุม ชูกับรัฐบาล ช่มชู้เจ้าหน้าที่รัฐ ว่าใช้ความรุนแรง ว่าจะปรองดองไม่ได้หรือว่าจะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเหมือนภาคใต้ อันนี้อันตราย ผมถือว่าเป็นการพูดในเชิงเหมือนกับลักษณะการก่อการร้าย พวกนี้ถูกบันทึกไว้หมดแล้วจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที อันนี้ไม่ใช่การปิดกั้นเสรีภาพ เป็นการพูดที่ทำให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคง” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ย้ำว่า ได้สั่งการให้ คลสข. ประเมินแล้วก็ได้ดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยทันทีกับผู้ที่มีการกระทำดังกล่าว แต่ตนไม่ได้ต้องการจะทำลายใคร แต่เมื่อทำผิดก็ต้องดำเนินการ เพราะจะระงับอย่าให้ทุกคนได้รับ ฟังข้อเท็จจริง รับประเทศชาติกันบ้าง ทุกคนก็มีความยากลำบาก รายได้น้อยเหมือนกัน ทุกคนก็อยากมีความสุข ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเดือดร้อนตนเองก็เดือดร้อน ไม่ได้มีความสุขมากนักในการทำงานในวันนี้

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษก

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุม กอ.รมน.ช่วงเย็น นายภา กล่าวถึงเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี 2558 จำนวน 2.7 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นงบประจำ 2 ล้านล้านบาท ส่วนอีก 7 แสนล้านบาทตั้งไว้เรื่องต่างๆ จึงทำให้งบการลงหลดลง ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งนายภา ระบุว่า รู้และเห็นใจความยากลำบากของชาวสวนยาง และยังเล่าให้ฟังว่าได้ดูรายการทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่ไม่สัมภาษณ์เกษตรกรสวนยางแล้วรู้สึกสงสาร

“ดูจากรอยยิ้มที่หว่างคิ้วแล้วเข้าใจความรู้สึก ซึ่งวันนี้รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหานี้เพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางดูแลแก้ปัญหาราคายางและทำให้เกษตรกรสวนยางเข้าใจ ว่ารัฐบาลมีเงินเท่านั้น ไม่สามารถสนับสนุนอะไรได้มาก” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่จังหวัดตรัง เครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรังจัดประชุมที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค ในตัวเมืองตรัง รับฟังปัญหา อุปสรรค และพบแกนนำชาวสวนยาง 20 จังหวัด นำโดยนายประเทพ สุขสนาน ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง, นายศักดิ์สุภะดี ศรีประศาสตร์ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรัง, นายไพรัตน์ เจ็ญชุม ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง, นายวิน ศรีมาลา ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายเพ็ก เลิศพงษ์ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายทศพล ชวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางและสวนปาล์มน่านัน 16 จังหวัดภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ จำนวนประมาณ 50 นาย แต่งกายนอกเครื่องแบบเฝ้าสังเกตการณ์ พร้อมเก็บข้อมูล บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เพื่อรายงานไปยังหน่วยเหนือ ส่วนที่จังหวัดพัทลุง แกนนำเครือข่ายผู้ชีพชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง ได้ยื่นหนังสือถึงจังหวัดร้องเรียนความเดือดร้อนของชาวสวนยาง

ที่ จ.สุรินทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 160,000 ไร่ โดยเกษตรกรสวนยางใหญ่มักจะไม่นิยมทำยางพาราขายเป็นน้ำยางสดหรือยางแผ่น แต่มักกรีดยางแล้วปล่อยให้แห้งเป็นก้อนๆ ในถ้วยรองยาง ก่อนจะออกไปขาย หรือที่ชาวสวนยางเรียกกันว่า “ยางกันถ้วย” นายอุทัย มหาวัน อายุ 49 ปี เกษตรกรสวนยางรายหนึ่ง บ้าน

ไพรพยัคฆ์ ต.เทพรักษา อ.สังขะ กล่าวไว้ว่า ขณะนี้ราคายางพาราแย่มาก รัฐบาลไม่เห็นสนใจเลย น้ำยางกันถ้วยซึ่งไม่ควรต่ำกว่า 25-30 บาท ปัจจุบันต่ำกว่า 20 บาท ถูกกว่าปลาทูอีก ปลาทูตัวละ 20 บาทแล้ว ยางพารา กิโลหนึ่งแลกปลา ทูยังไม่ได้อะไร อยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือมาดูแลเกษตรกรชาวสวนยางด้วย ทำไปแล้วไม่คุ้ม



31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 20, 21 (1)



ภาพการชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางที่ถนนหนองหงส์ ที่ถือเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญของชาวสวนเพื่อปากท้องของตัวเองอย่างแท้จริง

ตะหมุเข้าปากสุนัข...อีกแฉ่ววว..?! 'บิกป้อม' อาสาช้ 5 เสือจุดยางโลละ 80

รายงานโดย...ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

“ชุมนุมไม่ได้ ตอนนี้ได้สั่ง คสช.ให้ไปดูแลว่าเป็นอย่างไรกันแน่ มีปัญหาตรงไหน ซึ่งก่อนหน้าราคายางแผ่นกิโลกรัมละไม่ถึง 80 บาท ก็ขอให้ได้ 80 บาท ตอนนี่ทำให้ยางแผ่นได้ที่ 60 บาท ก็ขอให้ขึ้นราคาน้ำยางเป็น 80 บาท มันได้หรือไม่ขอแบบนี่ ขอต่อไปเรื่อยๆไม่ได้...”

บางถ้อยคำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่กล่าวอย่างมีอารมณ์พุ่งพล่านเมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา ถึงกรณีเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้เตรียมนัดชุมนุมใหญ่วันที่ 30 ม.ค. 2558 เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากราคายางตกต่ำ

“เขาคูยกกันมาทุกคณะ ทั้งรัฐมนตรีและรองนายกฯ หมดแล้ว เกษตรกรชาวสวนยางต้องไปรวมกลุ่มกันมาพูดคุย ถ้า 10 คนมาฟังแล้วอีก 1 กลุ่มไปพูดกับสื่อ มันได้หรือไม่ รัฐบาลไม่ว่าวันนี้มีเกษตรกรสวนยางกี่กลุ่ม และกลุ่มไหนบ้าง และไม่มาบ้าง อย่างนี้จะแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้...”

น้ำเสียงดุตันที่ถูกเปลี่ยนผ่านริมฝีปากเรียบบางของ พล.อ.ประยุทธ์ ประกอบกับท่าทีที่สามารถมองผ่านภาพเคลื่อนไหวได้จากหลายๆ ช่องทางที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม เชื่อว่าผู้ที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนับล้านๆ คนรับรู้และเข้าใจความรู้สึกหิวเวลาหนึ่งของท่านผู้นำประเทศไทยได้ดี

ช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่า หวังหรือไม่ว่าเกษตรกรชาวสวนยาง

ราว 5,000 คนจะออกมาชุมนุม พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ห่วง เพราะเขาเข้าใจ สื่ออย่าไปปั่นให้เขาออกมา ถ้าออกมาก็เพราะสื่อ ต้องไปอธิบายว่ารัฐบาลกำลังทำอะไร กำลังแก้ไขปัญหา ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเรียบร้อยเพราะต้องใช้เวลา และทำไมไม่นึกถึงอาชีพอื่นบ้าง เขาล่าปากเดือตร้อนกันหรือไม่ ทำไมไม่ขอรัฐบาลมาอย่างนั้น ก็ขอรัฐบาลมาให้หมดเลยแล้วกัน ทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ค่าขายรัฐบาล เงินไม่มีแล้ว เดียวออกเป็นบัตรอะไรสักอย่าง

ผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้นายกฯ เป็นความหวังของคนทั้งประเทศ เกษตรกรจึงขอความช่วยเหลือ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ที่ทำให้ทุกคนวันนี้ เพราะรู้ว่าเป็นความหวังใจ แล้วไม่เห็นใจคนบ้างหรือ

“เมื่อมองว่าผมเป็นความหวังเดียว ก็อย่ามาทำลายกัน และจะใจเย็นไม่ได้ ถ้าแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้”

จากถ้อยคำของท่านผู้นำนี้ ส่งผลให้ในวันที่ 28 ม.ค. แกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราทยอยออกได้ 16 จังหวัด ได้ออกมาประกาศจะไม่มีการรวมตัวชุมนุมปิดถนนบริเวณเขื่อนน้ำฉางบางจาก ต.ทะเลสาบ อ.สิเกา จ.ตรัง แต่แกนนำประมาณ 30 คนจะเดินทางมาร่วมประชุมที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรังแทน เพื่อหารือปัญหาที่เกิดขึ้นและกำหนดทิศทางเคลื่อนไหวต่อไป

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้แกนนำชาวสวนยางจะประกาศเหตุผลไม่ได้มาจากท่าทีของท่านผู้นำ มาตราการที่จะจัดการขัดเคืองขัดของรัฐบาลและ คสช. รวมถึงไม่ได้รู้สึกอะไรต่อการยังคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก และยืนยันว่าหากถึงเวลาพร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวใหญ่ในลักษณะสมรภูมิต่อความหวังที่ จ.นครศรีธรรมราชเหมือนเมื่อไม่



31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 20, 21 (2)



ชาวสวนยางจากหัวสารที่ศรมุ่งหน้าสู่ควนหนองหงส์เพื่อร่วมการประชุมครั้งสำคัญ ที่วันนี้หลายฝ่ายยังหวาดผวาระยะและไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก

ปีที่ที่ผ่านมา แต่การลอบขโมยอาหารเคลื่อนไหวแบบหักมุมจบก็เป็นเรื่องที่สังคมเข้าใจได้

สำหรับยางพาราถือเป็นพืชที่มีความสำคัญมากทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ไม่ต่างอะไรจากพืชชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะป็นข้าว มันสำปะหลัง อ้อย หรือกระทั่งปาล์มน้ำมัน เมื่อเกิดวิกฤตราคาดีดก็จะเห็นความเคลื่อนไหวจากฟากเกษตรกร ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็จะควักมือมาตรการที่เป็นไม้อ่อนและไม้แข็งออกมาใช้จัดการแก้ปัญหา ซึ่งวิกฤตราคาอย่างตกต่ำระลอกนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ต่อเนื่องยาวนานหลายปี แล้วถูกส่งทอดมาแล้วหลายรัฐบาลเช่นกัน

ปัญหาการค้ายางตกต่ำมีผลกระทบต่อดำรงชีพและการดำรงชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงอีกหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องเนื่องอย่างยากหลีกเลี่ยง การออกมาเคลื่อนไหวด้วยการชุมนุมประกาศข่มขู่ หรือประท้วงประท้วงด้วยนาฏกรรมแบบมีให้เห็นต่อเนืองหลายพื้นที่ของภาคใต้เริ่มส่งแรงกดดันมายังฝ่ายเพื่อหันไปปลุกพืชชนิดใหม่ก็มีให้เห็นแล้ว ขณะที่ก็มีชาวสวนยางถึงขั้นตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการฆ่าคนในครอบครัวและกระทำอัตวินิบาตกรรมตามกันไปก็มีแล้ว ซึ่งก็เพิ่งเป็นข่าวครึกโครมไปหมดๆ ไม่ต่างจากเรื่องข้าว หรือพืชเศรษฐกิจการเมืองอื่นๆ

ก่อนหน้านี้ที่วิกฤตราคายางตกต่ำจะทำให้ท่านผู้นำโกรธถึงขั้นออกอาการพ่นไฟต่อหน้าสื่อครั้งนี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ก็พยายามเดินหน้าหาทางแก้ปัญหาให้มาต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนไปแล้วหลายหมื่นล้านบาท หรือกระทั่งเดินเกมการเมืองทั้งใน ครม.และเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงผ่านหลายๆ ฝ่ายที่เป็นพันธมิตรการเมืองที่มีอยู่มากมาย

และที่สังคมกำลังเป็นที่จับตามองใกล้ชิดก็เห็นจะเป็นการใช้บริการที่มันงมหลวงลวงกำนันนำมันปาล์ม และอดีตแกนนำ กปปส. ซึ่งถึงวันนี้พระสุเทพ ปลากโร และคณะก็ยังคงเดินสายทัวร์ตามวัดต่างๆ ในภาคใต้เพื่อขอรับรองให้ชาวสวนยางหยุดเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลยังไม่เสร็จสิ้น รวมถึงก่อนหน้านี้ก็เคยส่งเกี่ยวเชิญนายอำเภอวยปะติเสฐ ที่เชื่อว่าเข้าใจปัญหาการค้ายางตกต่ำดีมาช่วยรัฐบาล ด้วยการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้น

ที่ว่า ที่เป็นที่จับตามองและเป็นข่าวโครมครามไปแล้วคือเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้นิ่งหัวโต๊ะประชุมร่วมกับพ่อค้ายางรายใหญ่ในประเทศ โดยเฉพาะเขามีเครือข่ายครอบคลุมทั่วภาคใต้ที่รู้จักกันในนาม 5 เลืองการยางไทย ก่อนจะออกมาแถลงเสียงดังฟังชัดว่า...ในอีก 1 เดือนข้างหน้า

ราคายางจะถีบตัวขึ้นไปถึงก็โลกรัมละ 80 บาท เพราะผู้ค้ายางรายใหญ่รับปากแล้วว่า จะทำการลุยซื้อยาง โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ให้เงินกู้เพื่อใช้ในการขึ้นน้ำตลาดให้ราคายางสูงขึ้น

หากการที่ พล.อ.ประยุทธ์เพียงแค่นั่งเจรจา กับบรรดาพ่อค้ายางแล้วสามารถทำตามประกาศได้จริง เรื่องนี้ถือว่าช่วยแก้หน้ารัฐบาลได้อย่างมาก เพราะเป็นเวลา 2-3 เดือนมาแล้วที่นายอำเภอวยพยายามปล้ำผีลุก ปลุกผีนั่งกับการแก้ปัญหาการค้ายางให้เกษตรกรขายได้ก็โลกรัมละ 60 บาท แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเป็นผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรทั้งเจ้าของสวนและลูกจ้างตัดยางยังคงถูกยึดบ้าน บ้าง รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บ้าง หรือถูกไล่เบียดเบียนโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ต้องทนอยู่กันอย่างยากลำบากต่อเนื่องกันมานานนับเดือนนับปีแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากจับความจากคำพูดที่มากด้วยอารมณ์เรื่อง การแก้ปัญหาการค้ายางตกต่ำครั้งล่าสุดของ พล.อ.ประยุทธ์ข้างต้นที่ระบุว่า ก่อนหน้านี้ราคายางแผ่นกิโลกรัมละไม่ถึง 80 บาท ก็จะขอให้ได้ 80 บาท ตอนนี้นำให้ยางแผ่นได้ 60 บาท ก็จะขอให้ขึ้นราคาน้ำยางเป็น 80 บาท มันได้หรือไม่ขอแบบนั้น ขอต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่ได้

ทั้งนี้ จึงดูเหมือนต้องการชี้ว่า รัฐบาลทำราคาให้ขึ้นมาถึงก็โลกรัมละ 60 บาท ตามมาตรการที่นายอำเภอวย รับปากไว้แล้ว ยังจะมาขอให้ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 80 บาทอีกหรือ??

จากคำพูดทำให้ดูเหมือนบรรดาเกษตรกรชาวสวนยางที่ออกมาเคลื่อนไหว ที่ออกมารวมตัวกันเรียกร้องต่อรัฐบาล ล้วนมีพฤติกรรมไม่ต่างจาก "ลูกอีช่างขอ" หรืออะไรทำนองนั้นหรือไม่!!

เกี่ยวกับเรื่องราคาตามคำกล่าวของทางผู้นำนั้น มีสิ่งที่ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา-ที่ไปของ "ตัวเลขราคายาง" รวมถึงการทำความเข้าใจ "วิถีชีวิต" ของเกษตรกรชาวสวนยางและคนตัดยางอีกด้วยว่า พวกเขาเหล่านั้นขายยางได้ราคาตามที่กล่าวอ้างไว้หรือไม่อย่างไร

เมื่อแรกต้องเข้าใจว่า ชาวสวนยางประกอบด้วยคน 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ เจ้าของสวนยาง ซึ่งมี 2 ประเภทคือ เจ้าของสวนรายเล็กที่ทำหน้าที่ตัดยางเอง กับเจ้าของสวนรายใหญ่ที่จ้างลูกจ้างเป็นผู้ตัดยางแล้วแบ่งผลประโยชน์กัน

เจ้าของสวนทั้งรายเล็กและรายใหญ่นั้น ส่วนใหญ่นำน้ำยางที่กรีตมาได้ไปทำ "ยางแผ่นดิบ" หรือไม่ก็ขายเป็น "น้ำยางสด" พวกเขาไม่ได้ทำเป็น "ยางแผ่นรมควัน" เจ้าของสวนเหล่านี้ไม่รู้จัก "ตลาดกลางยาง" และไม่สามารถนำยางแผ่นดิบและน้ำยางสด หรือแม้กระทั่ง "ขี้ยาง" เข้าไปขายในตลาดกลางยางได้ กล่าวคือ ใครอยู่ที่



31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 20, 21 (3)

หมู่บ้านไหน ตำบลไหน อำเภอไหน พวกเขาขายให้กับร้านรับซื้อยางหรือจูดรับซื้อน้ำยางสดที่นั่น

ขณะที่การแก้ปัญหาของรัฐบาลจะเน้นย้ำใน "ราคาตลาดกลางยาง" ซึ่งเป็นผู้รับซื้อเฉพาะยางแผ่นรมควันชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 โดยตลาดกลางยาง 3 แห่งในอนาคตได้ทั้งที่หาดใหญ่ สุราษฎร์ฯ และนครศรีธรรมราช ต่างก็เป็นตลาดของ "นายทุนเจ้าของโรงงานยาง" ผู้ซึ่งซื้อยางแผ่นดิบจากชาวสวนเพื่อนำไปแปรสภาพเป็นยางแผ่นรมควัน และเป็นตลาดของ "สหกรณ์" ต่างๆ ที่รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรมาผลิตเป็นยางแผ่นรมควัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งขายที่ตลาดกลางยางอีกทอดหนึ่ง

โดยที่ตลาดกลางยางไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆ สิ่งที่คุณเห็นกันจนชินตา คือ จะมีรถบรรทุกยางแผ่นที่ผ่านการรมควันแล้ววิ่งเข้าไปขาย ไม่ว่าจะบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ หรือแม้แต่รถกระบะ 4 ล้อ แต่ไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์ของคนตัดยางนำยางแผ่นดิบไปขายที่ตลาดกลางแต่อย่างใด

เมื่อสังเกตดูชาวทางสี่ต่างๆ ซึ่งได้เห็นความอีกที่ที่ตลาดกลางยางแต่ละแห่งแล้วที่ทักเอวว่า พวกที่นำยางไปขายในตลาดกลางยางนั้นๆ คือ บรรดาเกษตรกร คนตัดยาง หรือเจ้าของสวนยาง โดยพวกเขาขายไปขายได้ในราคา กิโลกรัมละ 60 บาทอย่างที่เห็นข่าว เรื่องนี้จึงไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงคือ ในขณะที่ราคายางแผ่นรมควันในตลาดกลางยางขายได้ราคากิโลกรัมละประมาณ 60 บาท ชาวสวนยางที่เป็นคนตัดยางตัวจริง เสียใจจริง ยิ่งก้มหน้าก้มตาขายยางให้กับร้านรับซื้อยางในหมู่บ้าน ในตำบลหรืออำเภอ กิโลกรัมละประมาณ 46 บาท และล่าสุดราคาน้ำยางสดขายได้เพียงกิโลกรัมละ 38 บาทเท่านั้น นี่คือข้อเท็จจริงที่ชาวสวนยางได้รับ

จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจความคิดของบรรดาเสนาบดีและเหล่าผู้นำชาวสวนยางที่บางคนตัดยางไม่เป็น และบางคนไม่มีสวนยางแม้แต่ต้นเดียว แต่มีผลประโยชน์อื่นๆ ในการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อชาวสวนยางที่ออกมากล่าวถึงการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ทำให้ราคายางสูงขึ้นด้วยการให้ซื้อยางในตลาดกลางยาง เพื่อเป็นการขึ้นน้ำตลาด โดยหวังตั้งให้ราคายางแผ่นดิบและน้ำยางสดมีราคาแพงขึ้น

แม้ที่ผ่านมาจะมีการซื้อขายในราคาสูงขึ้น โดยใช้กลไกตลาดกลางยางและสหกรณ์เพื่อขึ้นราคา แต่ก็ยังพบว่าราคายางแผ่นดิบและน้ำยางสดที่ชาวสวนยางขายได้ กลับไม่ได้กระตือรือร้นตามราคา รับซื้อที่ตลาดกลางยางและที่สหกรณ์แต่อย่างใด ขณะที่กลุ่มทุน

เจ้าของโรงงานต่างได้รับอานิสงส์จากการทุ่มเงินเป็นหมื่นๆ ล้านบาทตามนโยบายมูลภัณฑ์กันชน และนโยบายอื่นๆ อีกหลายรูปแบบชนิดรายกันจนพุ่งปรี๊ด

ในประการต่อมา นอกจากเจ้าของสวนยางและลูกจ้างตัดยางจะไม่ได้านิสงส์อะไรเลยจากราคายาง กิโลกรัมละ 80 บาทในอีก 1 เดือนข้างหน้าตามคำประกาศิตของ พล.อ.ประวิตรแล้ว เวลานี้ฤดูกาลก็กำลังย่างกรายเข้าสู่หน้าแล้ง หรือฤดูยางผลัดใบ ซึ่งจะเริ่มราวเดือนมีนาคม 2558 เมื่อถึงเวลานั้นชาวสวนและคนตัดยางกลับมีแต่จะต้องขาดรายได้ทั้งจำนวนหมกและถั่วหน้า เนื่องจากไม่สามารถที่จะตัดยางได้ในหน้าแล้ง

แต่สำหรับกลุ่มนายทุนหรือเจ้าของโรงงานแล้ว เวลานี้หากพวกเขาไล่ซื้อยางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 46 บาท และนำยางสด กิโลกรัมละ 38 บาทจากชาวสวนยางสวนใด เมื่ออีก 1 เดือนราคาทะยานไปที่ กิโลกรัมละ 80 บาทตามการกำนันดีของ พล.อ.ประวิตร ส่วนต่างของกำไร จึงมีแต่จะทบเท่าทวีคูณเพิ่มพูนขึ้น

ดังนั้นแล้ว นโยบายในการแก้ปัญหาราคายางทั้งหมดทั้งปวงที่รัฐบาลชุดนี้ได้พยายามทำมาตลอด ซึ่งสังคมต่างเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ทำอย่างจริงใจแล้วนั้น แต่สุดท้ายแล้วเป็นการทำเพื่อชาวสวนยางหรือคนตัดยางตัวจริง หรือทำเพือนายทุนที่ยึดกุมกลไกของการตลาดไว้เหนียวแน่น

หรือว่าชาวสวนยางและลูกจ้างตัดยางยังต้องกลายเป็น "เหยื่อ" ของระบบกลไกการแก้ปัญหาราคายางต่อเนื่องไป เป็น "บ่อเงินทอง" กลุ่มทุนได้มีโอกาสดักลวงเอาผลประโยชน์ เป็น "บันได" นักแสวงหาตำแหน่งได้เหยียบก้าวไต่ขึ้นไปสู่ที่สูงยิ่งๆ ขึ้น และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนานเท่านาน ■



31 มกราคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

คสช.อายัดยาง

49ตู้ขณะขนขึ้นเรือรอส่งไปจีน พิรุณชรก.จับมือเอกชนทุบราคา ประเมินให้เน่า/ขายต่ำกว่าสัญญา

จนถึงขณะนี้ ไม่มีการรับซื้อยางที่มีคุณภาพตามสัญญา แม้แค่แผ่นเดียว มีการซื้อเฉพาะยางคุณภาพต่ำ และมีการปรับลด โดยอ้างราคาตามหนังสือแนบท้ายสัญญาที่ถูกลงกว่า เป็นการเอื้อให้กับเอกชน เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดคุณภาพที่ชัดเจนและสามารถชี้วัดได้ ซึ่งที่ผ่านมา

แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีโทรศัพท์ ด่วนไปยังองค์การสวนยาง หรือ อสย. ที่เป็นคู่สัญญาในการซื้อขายยางกับบริษัท ไทหนาน รีบเบอร์ สั่งให้มีการอายัด ตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุยางพารา กว่า 49 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีจำนวน 790 ตัน โดย 40 ตู้ มีการขนลงเรือจาก

ต่อ : ยาง - หน้า 6

ยาง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อไปลงเรือใหญ่ที่อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดระยอง

ส่วนอีก 9 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอยู่ที่สถานียางขุนทะเลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำลังเตรียมพร้อมในการขนส่ง เช่นกัน เพื่อตรวจสอบว่าเป็นยางโครงการรัฐที่มีการลงติเกรดว่ายางคุณภาพต่ำจริงหรือไม่ จนเป็นเหตุไม่มีการซื้อขายในตลาด หลังมีคำสั่งดังกล่าวทางทหารในพื้นที่ได้ไปร่วมอายัดตู้คอนเทนเนอร์เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยางทั้งหมดเป็นยางที่มีการขนจากสถานียางขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมด



จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยางทั้งหมดมีการกำหนดว่าเป็นยางคุณภาพต่ำ โดยคาดว่ามียางขายให้กับเอกชนจีน ไม่ถึง 46 บาทต่อกิโลกรัม แม้ว่าที่ผ่านมา มีข้อตกลงชัดเจนว่า ในหนังสือสัญญาจะมีการรับซื้อยางที่มีคุณภาพดี ที่ราคา 63.56 บาท และเป็นราคาที่หน้าโรงงานที่ 60.26 บาทต่อกิโลกรัม ในส่วนยางแผ่นรมควัน และมีการส่งมอบยางเดือนละ 20,000 ตัน ภายใน 10 เดือน

▲ **ตกต่ำ** : ชาวสวนยางพาราในพื้นที่ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นำยางกันด้วยบรรทุกมาขายกันที่ตลาดประมูลยางพาราท้องถิ่น จ.สุรินทร์ ท่ามกลางสถานการณ์ราคา ยางพาราตกต่ำ โดยราคาขายกันด้วยสามารถขายได้เพียงกิโลกรัมละ 19.65 บาท เท่านั้น



31 มกราคม 2558 หน้า 1, 6 (2)

เกิดปัญหาเรื่องของการกำหนดคุณภาพที่ไม่ตรงกัน จึงหยุดส่งมอบยางในส่วนยางคุณภาพต่ำ และอยู่ๆ ก็มีการลอบขนส่งยาง จึงต้องอายัดไว้ก่อน

“จากการตรวจสอบล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา หลังจากมี ตัวแทนชาวสวนยางมุกขอความช่วยเหลือให้รัฐบาลแก้ปัญหาการค้ายางตกต่ำ พร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ส่งผลให้ราคาคงต่ำ โดยระบุว่า มีการทำสัญญาขายยางเอื้อ ส่งผลให้มีการซื้อขายยางในเฉพาะ ยางเกรดต่ำ เพื่อลดราคาขายในประเทศ และล่าสุดมีข้อมูลว่ามีกรลักไก่ จากออส. ที่จะส่งยางไปจีน อีก 49 ตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อทราบ ให้สั่งให้ อส. ระงับการส่งยางคุณภาพต่ำ และขอให้ส่งยางให้เอกชนรับยางในส่วนยางที่มีคุณภาพ ที่ราคา 63.56 บาท ตามสัญญา เพราะถ้าไม่รับแก้ปัญหาจะทำให้เกิดปัญหาบานปลาย เพราะขณะนี้ยางพาราราคาตกต่ำอย่างมากและอาจเกิดการชุมนุมประท้วงขยายวงกว้างขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องยุติการส่งออก โดยจากนี้ไป จะส่งออกเฉพาะยางคุณภาพ โดยจะให้เอกชนรับมอบยางตามสัญญา “แหล่งข่าวกล่าวและว่าได้ประสานงานเรื่องนี้ผ่านนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯ

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า จากการตรวจสอบสัญญาการซื้อขายยาง ให้ระหว่าง อส. กับทางเอกชนจีนนั้น ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะสัญญาที่มีการซื้อขายทำหะหลวมมาก และเอื้อประโยชน์เอกชนสุดๆ โดยเฉพาะสัญญาแนบท้ายในส่วนการพิจารณาปรับลดราคาตามคุณภาพ กลับมีการนำตัวเลขราคารับซื้อที่ไม่ใช่ 63.56 บาท แต่มีการทำสัญญาแนบท้าย แสดงเจตนารับซื้อ คือ ระบุที่ 50.95 บาท และปรับลดตามคุณภาพ ขณะที่หลักเกณฑ์เรื่องการชี้วัดคุณภาพ ยางก็ไม่มีมาตรฐานที่สามารรถชี้วัดได้ โดยเฉพาะเรื่องความชื้น ก็บอกแต่ความชื้น ซึ่งชี้วัดไม่ได้

ขณะเดียวกัน ยังมีเรื่องของเชื้อรา

ก็ไม่ได้บอกว่า ขนาดไหน จึงจะปรับลดลง จึงถือว่ารัฐเสียเปรียบอย่างมาก หากยังฝืนทำไป โดยไม่สนใจ จะทำให้รัฐเสียหายอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อราคายางตกต่ำ จึงควรแก้ไขเป็นการด่วน จนถึงขณะนี้ที่รัฐบาลบอกว่าจะทำให้ยางราคา 80 บาท คงไม่มีทางแน่นอน หากยังขายยางต่ำให้กับเอกชนจีนขนาดนี้

บ่ายวันเดียวกัน ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายสุนทร รัตย์รงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางพารา เดินทางมาอ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 1/2558 โดยมีเนื้อความว่า มาตรการแก้ไขปัญหายางพารา 16 ประการของรัฐบาลล้มเหลวไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นแต่ผลประโยชน์ตกอยู่กับพ่อค้าโรงงานและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต

ทางแนวร่วมฯจึงมีมติเรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการมูลกณธ์กันชน และให้วิธีการที่แนวร่วมเคยได้เสนอไว้คือรับซื้อยางพาราภิโลกรัมละ 80 บาท และชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ไม่เป็นการแทรกแซงกลไกการตลาดและไม่มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต ในช่วงขณะนี้จะต้องเฝ้าระวังว่า จะมีการนำยางพาราจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์ซื้อขายในตลาดเพื่อให้ได้ราคา 80 บาทต่อกิโลกรัม

นอกจากนี้ ขอเสนอให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินวงเงิน 7,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือกรณี 1,000 บาทต่อไร่ โดยให้จ่ายเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตามช่วงฤดูปิดกรีดยางในเดือนมี.ค.-พ.ค.

เย็นวันเดียวกัน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมกอ.รมน. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการในการช่วยเหลือ

ประชาชน ทั้งเตือนว่าหากผวจ.คนใดเข้าไปพัวพันกับสิ่งไม่เหมาะสมก็ต้องดำเนินการตามระเบียบ

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังแสดงความหวังและสงสารชาวสวนยางที่ราคายางตกต่ำในขณะนี้ จะหาทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยรัฐบาลเข้าไปซื้อน้ำตาลและพยายามขายยางในสต็อกก่อน จากนั้นค่อยซื้อยางใหม่เข้ามา เพื่อดูแลราคาขายและใน 7 ปีข้างหน้ารัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะลดจำนวนสวนยางให้ได้ 7 แสนไร่ และสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นเข้ามาเสริม

ก่อนหน้านั้นในช่วงบ่ายที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง มีการประชุมแกนนำชาวสวนยาง เพื่อหาข้อสรุปเสนอไปยังรัฐบาล ให้ช่วยแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำโดยไม่มีการประท้วงหรือปิดถนนแต่ประการใด



31 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 11, 15 (2)

มดแสดงความเห็นทางการเมือง พร้อมแจ้งมาดการ
 ต่อไปหาเห็นว่ามีให้ความร่วมมือจึงบอกไปว่าฉันดี
 ให้ความร่วมมือไม่มีก็เคลื่อนไหวผิวน้ำ แล้ว
 แสดงความเห็นคิดว่าเป็นดิถีและพร้อมรับคิดชอบ
 ล้อสิ่งที่จะเกิดขึ้น ขอให้เข้าใจว่าทุกอย่างที่พูดเพราะ
 คิดและเชื่อเช่นนี้ด้วย ความหวังดีต่อบ้านเมืองไม่มี
 เป้าหมายอันสุดท้ายถึงลงมือที่ ก็แล้วแต่เรื่อง
 เราได้พูดคุยกันแล้ว” จึงตอบไปว่าหากวันข้างหน้า
 มีเหตุอันเรียกหรือลาฉันการอย่างใดสัก ขอให้
 เข้าใจว่าไม่ใช่เล่น แต่ไม่มีวันนำกลับไปพูดคุยกับ
 แล้ว “ผมเป็นผมแบบจริง ๆ”

ทหารบุกเชือดตัว ‘พิชัย’ ถึงบ้าน

อีกด้านเวลา 10.00 น. ที่บ้านพักย่านถนน
 เพชรบุรี พ.ท.ชายฉันทา วาจิตร ผู้บังคับกองพัน
 ทหารม้าที่ 27 รัชชประสาธน์ (ผ.ม.ที่ 27 ร.อ.)
 เข้าเชือดตัวนายพิชัย นริพทะพันธุ์อดีตรมว.แล้วมา
 ละครทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ไปกล่าว
 เข้าใจและปรับทัศนคติที่กองทัพอากาศฯ หลังแสดง
 ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานด้านเศรษฐกิจ
 และประเด็นการเมือง โดยนายพิชัยล่ามาก่อนนั้น
 วัตถุประสงค์ว่าไม่กังวลและไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็น
 พิเศษ น่าจะเชือดไปพูดคุยก่อน คาดว่าสาเหตุที่ถูก
 เชือดตัวเพราะแสดงความเห็นทางการเมืองใน
 หลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านพลังงาน ซึ่งพร้อมชี้แจง
 ข้อมูลและให้ความเห็นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะ
 หากอ่านบทสัมภาษณ์ของตนในช่วงที่ผ่านมา มี
 หลักการและเหตุผลทุกอย่าง ทั้งมีการพูดคุยก่อน
 กว่า 2 ชั่วโมงจึงปล่อยตัวนายพิชัยออกมา

ถ้าไม่เห็นประโยชน์พร้อมปิดปาก

นายพิชัย โฆษกพรรคเพื่อไทยถึงกับทบทวนว่า
 ขอบเขตเงื่อนไขต่างๆที่เป็นห่วงไว้ได้รับเชิญไปที่
 กองทัพอากาศที่แปลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างสุด
 กับผู้แทนกองทัพบกขอความร่วมมือไม่ให้แสดงความ
 ความคิดเห็นที่จะไปกระทบการบริหารงานของรัฐบาล
 ไม่ใช่การบังคับหรือข่มขู่และไม่ต้องการควบคุมตัว
 จึงชี้แจงไปว่าอยากให้ผู้แทนทหารกลับไปอ่านที่ตน
 คอมเมนท์ทั้งหมด มีเจตนาอยากเห็นประเทศก้าว
 ไปได้และสิ่งทีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นจริงๆ
 และอยากให้เห็นเปลี่ยนวิธีคิดวิธีนี้เศรษฐกิจอาจแย
 กว่านี้ส่วนที่นายชัชชาติบอกว่าไม่สนอยู่ในตำแหน่ง
 ถึงไม่ทำนั้น ชี้แจงไปว่าพูดชัดเจนมาตลอดว่าเห็น
 ด้วยกับแนวทางการปรับราคาพลังงานของรัฐบาล
 หากทำกันให้สมมติเป็น รมว.พลังงานก็เริ่มลดตัว

ราคาก๊าซ จะมีผู้ประท้วงปิดถนนวิภาวดีกัน ส่วน
 ความเห็นที่ให้เพิ่มเติมเนื่องจากภาวะหนี้ได้เปลี่ยนไป
 ปัจจุบันราคาน้ำมันลดต่ำลงมากแต่เม็ดเงินที่ความ
 ร่วมมือและจะไม่ออกความเห็นให้กระทบกับรัฐบาล
 อีก ถ้าเห็นว่าความเห็นผมไม่เกิดประโยชน์

หมูไม่กลัวปิงตอใจเปิดใจกว้าง

ขณะที่บางกอกมาลีสี่ สิริโกมล อดีต ส.ส.
 มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อดีตรองประธาน
 กรรมการการต่างประเทศ สมาชิกแนวร่วมกรรมาธิการ
 ผู้สังเกตการณ์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อประเทศไทย
 เพราะมีการลระดับบางการพูดแล้วด้วยความขุ่นมัว
 ยังไม่มีการแต่งตั้งออกอัครราชทูตคนใหม่มาประจำการ
 มีเพียงอุปทูต รวมทั้งลดความร่วมมือการยอมรับ
 อกาให้นายชัชชาติและรัฐบาลเปิดใจให้กว้างกว่านี้ ไม่อยาก
 ให้ไทยกับสหรัฐฯเป็นเช่นไทยกับซาอุดีอาระเบีย
 เพราะจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน ส่วนทำที่ของ
 กระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการ
 ต่างประเทศสมาชิกมีบัญชีแห่งชาติ (สนช.) เหมือน
 เป็นการเอาใจรัฐบาลแล้วแล้วนึกถึงผลประโยชน์ชาติ
 ด้วย เพราะในเส้นเศรษฐกิจสหรัฐถือเป็นผู้ค้า
 สำคัญและเป็นตลาดใหญ่ของไทย การกล่าวหาว่า
 เขาแทรกแซงกิจการภายในของไทยนั้น อยากให้

★ มีต่อหน้า 11

‘ชัด’ นำอายุ ★ ต่อจากหน้า 6
 มองอีกมุม เช่น เรามองพม่า มองกับพม่า เรา
 หัวใจดีอยากให้เราเป็นประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง
 แม้แต่ในครอบครัวเราเองสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อนบ้าน
 ก็มีสิทธิ์ยกหัวช่วยเหลือได้ เช่น สามเณรตีลูกและ
 ภรรยา เม้าเหล้าฆ่าอาชวาท ในสังคมโลกหลาย
 ประเทศทำไม่ถูกที่ถูกแซงขั้นเช่นกัน

อย่าฟังแต่คำสรรเสริญเยินยอ

นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรค
 เพื่อไทย กล่าวว่า ได้รับการประสานนัดหมายจาก
 ศสช. ให้ไปรายงานตัววันที่ 2 ก.พ. เวลา 18.00 น.
 ที่กองทัพอากาศที่ ซึ่งพร้อมและยินดีที่จะไปแต่อยาก
 ให้ พล.อ.ประยุทธ์ฟังความให้รอบด้าน หากฟังแต่
 คนใกล้ชิดก็จะมีแต่คำชมคำสรรเสริญ ฉะนั้นต้องฟัง
 พวกเราที่สติดี เสนอแนะบ้าง ประชาชนเขาฝากบอก
 อดีต ส.ส. มาเราก็จะหนีออกไปพวกเราไม่ได้ต่อต้าน
 รัฐบาลและ ศสช. แต่พูดอีกมุมหนึ่งด้วยความหวังดี
 เพราะเราอยากเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยอยาก
 เห็นประเทศก้าวหน้าเหมือนกัน

“บักโต้ง” ขูโครช่าจะเรียกตัวอีก

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อุดมเดช สีสุนทร
 รรมช.กลาโหม และ ผบ.ทบ. ให้สัมภาษณ์ว่า การ
 เรียกอดีตนักการเมืองข้าราชการมาตัว เพื่อเชิญมา
 พูดคุยให้เกิดความเข้าใจ ไม่มีอะไรรุนแรงสถานการณ์
 ปัจจุบันต้องพยายามทำให้เกิดความเข้าใจกัน ขอ
 ความร่วมมือการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น
 ถ้าอยู่ในกรอบก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เข้าใจก็จำเป็น
 ต้องเชิญมาคุย แต่ละคนที่มารายงานเป็นไปด้วย
 ความเรียบร้อย ทุกคนเข้าใจ คงทำให้เกิดความ
 เรียบร้อยต่อไป เมื่อถามว่าจะเชิญตัวเพิ่มเติมและ
 จะยุติความเคลื่อนไหวต่างๆได้หรือไม่ พล.อ.อุดมเดช
 ตอบว่า คงไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรยังเป็นเพียง
 การแสดงออกทางความคิดเห็น “ได้ขอเรื่องแล้วให้
 อยู่ในกรอบแต่ถ้ายังแสดงออกถึงความไม่เข้าใจคง
 ต้องพูดคุยกันต่อไป เมื่อถามว่าแสดงว่าจะจะมีการ
 เคลื่อนไหวอยู่ พล.อ.อุดมเดชตอบว่า ตอบไม่ได้
 แต่ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ต้องเรียกเพิ่มเติมอีก
 แต่บางท่านที่ไม่เรียบร้อยและไม่เข้าใจเราก็ต้องคุย

นายภักดิ์จับตามะกั้นลงอีสาน

พล.อ.อุดมเดชกล่าวต่อว่า ส่วนกระแสข่าว
 เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะเดินสายไปพบ
 กับแกนนำกลุ่มเสื้อแดงในพื้นที่ภาคอีสาน เรื่องนี้
 พล.อ.ประยุทธ์ให้ติดตามสถานการณ์ เราต้องให้
 เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องให้เกียรติเขา แต่ก็ต้อง
 ติดตาม หรืออย่างที่ว่าจากการพูดคุยกันวันก่อนกับ
 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
 รมว.กลาโหม และการแสดงออกส่วนต่างๆน่าจะมี
 ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่เกิดผลกระทบใดๆสหรัฐฯ
 เองก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องทำให้ประเทศเกิดความ
 สมบรูณ์เรียบร้อย การดำเนินการต่างๆมีความจำเป็น
 ที่ผ่านมามีไทยพยายามสร้างความเข้าใจกับต่างชาติ
 มาตลอด และส่วนใหญ่ก็เข้าใจ

“บักตู” สัมผัสเช็กบิลก๊วนยั่ว

ต่อมาเวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-
 โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวใน
 รายการคืนความสุขให้คนในชาติว่าไม่เคยใช้อำนาจ
 ไปก้าวล้ำขบถบวการพิจารณาคดีเป็นเรื่องของศาล
 อัยการ ผู้พิพากษา ขอให้ไปไปตามหลักกฎหมาย
 ต้องยอมรับในกติกา ประเทศต้องอยู่ด้วยกฎหมาย
 จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อถือไม่ได้ จะทำให้อยู่
 กันยากขึ้น อย่าพูดอะไรที่กระทบต่อกระบวนการ
 ยุติธรรม คงไม่มีใครอยากใช้อำนาจนอกประเทศ
 มาดำเนินการกับคนไทยในประเทศของเราถ้าอย่างนั้น
 ตนว่าไม่ใช่คนไทย ส่วนอดีตนักการเมืองที่ขู่ว่าจะ
 ขมขู่ใช้ความรุนแรงหรือจะปรองดองไม่ได้หรือจะ



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

31 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 11, 15 (3)

ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเหมือนภาคใต้ อันมีอันตราย เป็นการพูดลักษณะการก่อการร้าย พวกนี้ถูกบันทึกไว้หมดแล้ว ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที

“รักประเทศชาติกันบ้างเถอะ”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ นี่ไม่ใช่การปิดกั้นเสรีภาพแต่เป็นการพูดที่ทำให้เกิดความผลกระทบต่อความมั่นคง มาพูดข่มขู่เจ้าหน้าที่ ประเทศไหนก็รับไม่ได้ แล้วมาอ้างเป็นเรื่องการเมือง ซึ่งไม่ใช่เลย ทำผิดกฎหมายแล้วจะบอกการเมืองได้อย่างไร ได้สั่งการไปแล้วสำหรับบุคคลเหล่านั้น ทุกคนทราบดีว่าใครพูดอะไร จะให้ คสช.ประเมินแล้วดำเนินการอย่างระมัดระวังมันก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องโดยเฉพะครอบครัว ลูกเมียลื้อเนื้อลื้อรื้อทุกคนเสร็จแล้วก็โยนวายว่าเป็นเรื่องการเมือง ลงมือการทำลายใคร ถ้าไม่ทำผิดกฎหมายใครจะทำอะไรท่านได้ เมื่อท่านผิดก็ต้องดำเนินการ อยากให้ทุกคนรับฟังข้อเท็จจริง รักประเทศชาติกันบ้างเถอะ ทุกคนก็อยากมีความสุขไม่ใช่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่ต้องรักแต่กลุ่มเดียว ตนก็เดือดร้อนไม่มีความสุขมากก็อยู่แล้วในการทำงานในวันนี้

ดอกพวกโร้ห้องต่างชาตินำอายุ

นายกฯกล่าวต่อว่า สำหรับความคิดเห็นของผู้แทนมิตรประเทศคนทั้งหมดทุกคนแต่จะให้ความสำคัญแก่ไหนเป็นเรื่องที่จะ ใครควรวางเอง ไม่เคยไปขัดแย้งกับใคร รัฐบาลนี้เข้ามาอย่างไรไม่เคยไปปฏิเสธที่มาเพียงต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทำเพื่อดูแลประเทศ ไม่เป็นภาระกับมิตรประเทศ ถ้าวันนี้แก้ปัญหาไม่ได้ให้ชาติอื่นมาดูแลหรือเราเป็นอิสระไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครมาที่ร้อยปีแล้วทำไมต้องให้คนอื่นมาช่วยไปฟ้องร้องคนอื่นมันคนนี้ให้มาช่วยแก้ปัญหาให้เราตนว่าน่าจะทำได้ต้องดึงประเทศเราให้เป็นเหมือนหลายประเทศที่มีปัญหาอยู่เวลานี้ไม่ทราบว่าคิดกันอย่างไร ขอเวลาทำให้คนไทยข้างนี้ได้หรือไม่ ขอให้ถามคนไทยทั่วประเทศว่าข้างต้องการอะไร ไม่มีขั้วตามกลุ่มนี้กลุ่มนั้นแล้วก็สรุปเอาเอง ไม่ค่อยสบายใจแต่จำเป็นปล่อยไม่ได้ วันเดี๋ยงไม่หยุดยั้งต่อผู้จะไรกันนักหนา จะปฏิรูปออกกฎหมายอะไรก็ได้ไม่เชิงใจว่าจะเดือดร้อนอะไรกัน หรือเดือดร้อนว่าวันหน้าจะมาใช้อำนาจไม่ได้ โกงกินไม่ได้หรือเปล่า ไม่อยากเปิดศึกแต่สั่งพูด ไม่อย่างนั้นจะถูกพูดอยู่ข้างเดียว

เลิกร้องแแรกแหกกระเชอได้แล้ว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขณะเป็นสุภาพบุรุษไม่อยากกล่าวว่ใคร ไม่อยากพูดให้ประเทศเสียหาย ท่านไม่อย่าเขาหรือไปเที่ยวไปร้องแแรกแหกกระเชอกับต่างประเทศทั่วไปหมด ต้องเลิกแล้วนะ รัฐบาล

ที่มาจากเลือกตั้งต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ และต้องดูว่ามีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ เสียงส่วนน้อยว่าอย่างไร ถ้าเสียงส่วนน้อยคัดค้านไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับสภาพ มิใช่ว่าตัวเองทำถูกทั้งหมด ต้องอธิบายและแก้ปัญหาให้ได้ ไม่เช่นนั้นความขัดแย้งจะบานปลายไปสู่ความรุนแรง เมื่อรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งแก้ปัญหาไม่ได้ ความสงบของประชาชนจะอยู่ที่ไหน นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ต้องเข้ามา สิ่งที่ยากฝากนักการเมืองในอดีตและอนาคต ว่าต้องตั้งใจและถ่อมใจให้ได้ว่าเข้ามาแล้วจะทำอะไรให้ละเอียดชัดเจน ต้องตอบให้ได้ว่าเงินมาจากไหน ไม่ใช่สิบลูกกับใครทั้งสิ้น

“ดอน” สอนมารยาทมะกันหยุดจู้

นายดอน ปรมดีถึวินัย รมช.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีนายแพทย์พรชัยที่อู่ทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยระบุว่ามีการลงพื้นที่ภาคอีสานเพื่อพบแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง ว่า ไม่ทราบเรื่องถือเป็นเรื่องของสหรัฐฯ เราต้องก้าวข้ามเพราะทุกวันเรามีเรื่องใหม่มาเสมอไม่สามารถอยู่กับเรื่องเก่าได้ ผู้ที่มีมารยาทโดยทั่วไปอยากเห็นเพื่อนของเราเหมือนเวลาเราไปอยู่ประเทศอื่น คือไปไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเมืองของเขา ฉะนั้นเอาไว้วันหลังค่อยคุยกันดีกว่า เมื่อถามว่าสหรัฐฯอาจห่มงโยเราไม่ยอมให้มาระคุดอยู่นานๆ นายดอนอุทานพร้อมกับกล่าวว่ “ไอ้” ทุกคนในชม.ทำงานเพื่อชาติเห็นใจนายกฯมาก เราดูไม่ก็เรื่องยังรู้สึกว่ามีแต่มีมือ แต่คนที่ดูทั้งประเทศมันน่าหมักใจ ไม่เคยเห็นทางการดีเอาจริงเอาจริงอย่างยุคนี้ คนไทยเป็นชนชาติที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ง่าย ไม่เอาเรื่องเอารวากคนอื่น แต่ตอนนี้ทำไมเขาก็คิดความรู้สึกมาดไปทั่วในเฟซบุ๊กมันต้องอะไรที่สหรัฐฯต้องเอาไปคิด

“สุวัณธุ์” ออกปากทวงบุญคุณ

นายสุวัณธุ์ จินยวรัตนระ รมช.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติกล่าวว่ การที่สหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลยกเลิกกฎอัยการศึก ประเทศไทยมีสิทธิที่จะดำเนินการตามนโยบายของตัวเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ สหรัฐฯมีความสัมพันธ์กับไทยมายาวนานเกือบ 200 ปีต้องตระหนักและควรวัวว่อะไรควรหรือไม่ควรมากน้อยแค่ไหนเมื่อถามว่เป็นห่วงจะกระทบต่อความสัมพันธ์หรือไม่ นายสุวัณธุ์ตอบว่ไม่ห่วง ทุกคนมีสิทธิจะคิดที่เห็น ส่วนตัวรู้สึกผิดหวังเห็นเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะเราช่วยเหลือสหรัฐฯ เยอะในงานความมั่นคงด้านต่างๆ ถ้วนแต่เป็นประโยชน์กับสหรัฐฯทั้งสิ้น วันนี้ก็ช่วยทำอยู่

คสช.ยังเชื่อในมารยาทการพูด

พล.อ.วินัย สุวาริ โฆษก คสช. และโฆษกกองทัพมหกล่าวว่ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แถลงการณ์ที่ภาคอีสานของนายแพทย์พรชัยที่อู่ทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ว่า เป็นการไปปฏิบัติงานหรือไปทำกิจกรรมการกิจใด ทุกคนมีสิทธิดำเนินกิจกรรมได้สามความเหมาะสม ถ้าเรื่องนั้นไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ เชื่อว่าผู้แทนมิตรประเทศหรือนักการทูตทุกคนจะให้เกียรติประเทศที่ตนเองพำนักอยู่ คงไม่ทำอะไรกระทบกับความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองหรือการแทรกแซงนโยบาย เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความรูสึกของคนในประเทศนั้นได้ และโดยปกติการทูตจะมีธรรมเนียมมารยาททางการทูตที่เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว คิดว่าหลายประเทศให้เกียรติประเทศไทยเสมอมา โดยเฉพาะสหรัฐฯที่มีความสัมพันธ์กันมานานกว่าร้อยปี

ปก.สั่งห้าม ขรก.ใช้โซเชียลหมิ่นฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา นายกฤษฏา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารทางราชการของกรมการปกครอง โดยห้ามบุคลากรใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางส่วนตัว ที่ใช้ไปรบกวนโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือการส่งอีเมลที่ ข้ำ่ายความผิดอาญา โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมดูแลการใช้คอมพิวเตอร์หากมีบุคลากรกระทำผิดจะถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาด้วย โดยนายกฤษฏากล่าวว่ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคนหนึ่งโพสต์ข้อความหมิ่นเมืองสูงและอยู่ระหว่างดำเนินคดี จึงต้องป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ซึ่งไม่ใช่การจำกัดสิทธิเสรีภาพ แต่ป้องกันไม่ให้เกิดของทางราชการไปใช้แล้วเกิดความเสียหาย

“นิพิฏฐ์” โหสดีให้กำลังท่านผู้นำ

วันเดียวกัน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ลงเฟซบุ๊ก ระบุว่า “สังคมที่ไม่ชื่นชมและไม่ไว้ใจกำลังใจใคร” นับวันสังคมไทยเวลาจะชื่นชมใครจะฉีกกันหน้ามามองและทำหน้าสลับว่ “ไปชื่นชมเขาทำว่?” แล้วจะยกข้อเสียบุคคลที่ว่ชื่นชมมาอ้างเป็นกระบวนอยากให้กำลังใจนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสียหน้อยว่าแนวทางของท่ายังไม่ผิดพลาด แต่นับวันทางเดินของท่านยิ่งยากและ โดดเดี่ยวมากขึ้นทุกวัน รัฐมนตรีทุกคนต่างถอนอมเนื่อถอนตัวเหมือนไข่นอกไม่ออกมาชี้แจงแทนท่านบ้างเลยเห็นทางของท่านมีทางเดียวคือตรงไปข้างหน้า ไม่มีทางแยก ไม่มี

31 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 11, 15 (4)

ทางเบื้อง ไม่มีศาลา ริมทางให้ได้พักเหนื่อย อังสัจคม ไทยเป็นสังคมที่เรียบง่าย ไม่มีผล ไม่มีถูก ไม่จดจำ บทเรียนในอดีต ทางเดินของทางหนึ่งหนักขึ้นเป็น ทวีคูณ ขอให้กำลังใจ

“ธีรภัทร” แนะนำปฏิรูปต้องฟัง ปชช.

วันเดียวกันเวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่ากรุงเทพฯ แจ้งวัฒนะ สภาพัฒนาการเมือง จัดเสวนา “สภาพัฒนาการเมือง สภาพลเมือง ผู้ สภาพลเมือง” ในวันครบรอบ 7 ปี สภาพัฒนาการเมือง โดยนายธีรภัทร เสรีวงศ์ศรี ประธานสภาพัฒนาการเมือง กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า จะปฏิรูป ประเทศได้ต้องประกอบไปด้วยหลักใหญ่ 2 ประการ คือ 1. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการคิด การพูด การ แสดงออก แต่ด้วยการแสดงออกหวังผลทางการเมือง ก็ต้องถูกจำกัด หากประชาชนขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน การปฏิรูปประเทศคงเกิดขึ้นได้ยาก แม้จะร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็อาจเป็นเพียงการปฏิรูปบนกระดาษ รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจโดยเปิดเวทีให้ประชาชน แสดงความคิดเห็น แม้จะมีกฎอัยการศึกก็ตาม ไม่เช่นนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกของการปฏิรูป นี่คือนโยบายที่อันตรายที่สุด

ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

นายธีรภัทรกล่าวต่อว่า 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า ขาดผู้นำทางการเมืองที่เข้าใจเจตนารมณ์ของการ ปฏิรูปประเทศ ผู้นำต้องปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี แก่ประชาชน เสียเวลา 8-9 เดือนที่ผ่านมา เรายังไม่เห็นเลย ท่านอยากมีอำนาจมีเลยแต่ขอให้ เป็นตัวอย่างที่ดี เม ไม่ไว้ซึ่งอำนาจแล้วไม่ทำอะไร ขณะนี้ท่านยังมีมืออยู่ให้รับทำ ประชาชนจะให้การ สนับสนุน การปฏิรูปประเทศก็จะสำเร็จอย่าไปเสีย เวลาเพราะจะเสียโอกาสปฏิรูปประเทศทันที ตน เชื่อมั่นในเจตนารมณ์ ความจริงใจ จริงจังของผู้มีอำนาจ ขณะนี้ที่ประเทศให้ประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง แต่ขอให้ท่านหยุดฟังสติคิดเดินไปพร้อมประชาชน

“บรรศักดิ์” พร้อมฟังคำวิจารณ์

นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการ วิชาการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ การเขียนรัฐธรรมนูญ โดยระบบการเลือกตั้งใหม่ ว่า พร้อมรับฟังคำวิจารณ์เหล่านั้น การเปลี่ยนแปลงตัว โครงสร้างหรือรูปแบบการทำงานใหม่ เช่น คณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) จะชี้แจงรายละเอียดและหลักการสำคัญให้สาธารณะรับทราบต่อไป ส่วนกรณี ที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงการ กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

(กกต.) โดยมาจากหน่วยงานราชการ แยกส่วนจาก กกต. นั้นเท่าที่ติดตามนายวิษณุแสดงความเห็นใน ทางบวก ถือว่าในข้อเสนอแนะมากกว่าว่าควรออกแบบ ที่มาของกรรมการ 7 คน ให้เป็นบุคคลภายนอก มากกว่าข้าราชการ

เอาแน่ควมรวมผู้ตรวจฯ-กสม.

นายบรรศักดิ์แถลงเพิ่มเติมว่า นายบรรศักดิ์ ได้ยกสถานะผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรเดียวกัน ใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของ ประชาชน” โดยการยกเลิก 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเรียกร้อง สิทธิได้ทีเดียว ไม่ต้องไปร้อง 2 ที่เหมือนในอดีต เคยความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานได้ รวดเร็วขึ้น โดยกรรมการจำนวน 6 คน แบ่งการ ทำงานเป็น 6 ด้าน ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะบัญญัติ ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปเบื้องต้น ให้มีอำนาจและหน้าที่พิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน

ห้าม ส.ส. เล่นแร่แปรธาตุโยกงบฯ

ที่รัฐสภานายคำณูน ดิลกสิขานัน โฆษก กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงความคืบหน้าการพิจารณา ยกร่างรัฐธรรมนูญว่า ที่ประชุมพิจารณาในภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง หมวด 5 การคลังและการงบประมาณ ว่าด้วยงบประมาณ ประจำปี ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณเพิ่มเติม และร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ในการพิจารณาของสภา ผู้แทนราษฎร ซึ่งจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือ จำนวนในรายการไม่ได้ แต่สามารถแปรญัตติให้ลด หรือตัดทอนรายการได้ ส่วนการแปรญัตติปรับลด หรือตัดทอนรายการหรือจำนวนในรายการใด จำนวน รายการที่ลดหรือตัดทอน จะนำไปจัดสรรสำหรับ รายการกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการที่ตั้งขึ้น ใหม่ไม่ได้

คุ้มครอง ชรก. แข็งข้อ รมต. ชี้ข้อ

นายคำณูนแถลงอีกว่า ส่วนรับพิจารณาพิจารณา ในหมวด 6 ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน มีประเด็นที่น่าสนใจ การสั่ง การบริหารราชการแผ่นดินให้ดี เป็นลายลักษณ์ อักษร เว้นแต่กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอาจสั่ง ราชการด้วยวาจาอื่นได้ แต่ให้ผู้รับคำสั่งต้องมาเป็น ลายลักษณ์อักษรและเสนอให้ผู้สั่งลงนามในภายหลัง ถ้าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐใดที่ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งดังกล่าวต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง และหากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย จะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมาย

บัญญัติ โดยกรมการฯ หลายคนเห็นว่า ที่ผ่านมามีอดีต รัฐมนตรีสั่งการด้วยวาจาให้ข้าราชการดำเนินการ แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมักเป็นข้าราชการที่รองรับผิด แต่เพียงผู้เดียว

กสม. ร่อนแถลงการณ์ด้านบูรรวม

อีกด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ถึงกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะควบรวม กสม. กับผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าด้วยกัน เนื่องจาก กสม. ยกเว้นอำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ ของ 2 องค์กรมีความซ้ำซ้อนกัน ว่า การพิจารณา ไม่ควรนำวิธีการทำงานของแต่ละองค์กรมาเป็นเหตุผล ในการสรุปว่ามีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ แม้ ว่าทั้ง 2 องค์กรจะมีอำนาจหน้าที่ตรงซ้อนเรื่อง ร้องเรียน แต่เป้าหมายการรณรงคหรือการวินิจฉัย ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อีกทั้งยังมีผลต่อสังคมและประชาชน ที่จะพึงได้รับประโยชน์จากการทำหน้าที่ที่แตกต่าง กัน กสม. ยินดีส่งผู้แทนเข้าร่วมเสนอข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในการควบรวมองค์กร ต่อ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญหรือคณะทำงาน

“ยะโส” ปลื้มกฤษฎีกาประชานิยม

นายสุริยะ โสภณศิริลา ผอ.สถาบันปฏิรูป ประเทศไทย (สปท.) โสภณศิริลา กล่าวว่า เห็นด้วยกับ การขยายนิยามคำว่า “เงินแผ่นดิน” “เงินรัฐ” ของ กมธ. ยกร่างฯ ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลที่มีแผนพัฒนามูลงทุน โดยไม่ผ่านกรอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจำปี ส่งผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขาดความ โปร่งใส เช่นกรณีเงินจากรัฐบาลที่เสวามแก่นภูมิมูลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงกว่า 6 หมื่นล้านบาท สูงกว่างบลงทุนในแต่ละปี 4-5 เท่าเป็นการทำลาย นโยบายเงินการคลัง การวางตัวการใหม่จะทำให้ นโยบายประชานิยมแบบสุดโต่งไว้ความรับผิดชอบ จากนี้ไปต้องติดตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยงบประมาณแผ่นดินอีกต่อหนึ่ง และอยาก เห็นการเข้มงวดและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินด้วย น่าจะทำให้ มบร่ำไหลน้อยลง

มือบิขิตแดน พ.ค. ราคาขายไกลละ 80

ที่ศูนย์บริการประชาชน (ชั่วคราว) สำนักงาน ก.พ. นายสุนทร รัชชวิทย์ ผู้ประสานงานแนวร่วม ผู้ชี้หาชาวสวนยางพารา อานแถลงการณ์เรียกร้อง รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ว่า ขอให้ยุติ โครงการผูกมัดกับคน ไปใช้วิถีการรับซื้อยางพารา กิโลกรัมละ 80 บาท และชดเชยส่วนต่างเป็นขั้นบันได รัฐบาล ฝ่ายระวังการฝ่ายพาราจากต่างประเทศ



31 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 11, 15 (5)

สมาคมศิษย์ชื้อขายในลลาต อนุมัติงบประมาณเงิน 7,500 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือกรณี 1,000 บาทต่อไร่ จ่ายเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนจากช่วงฤดูปลูกครั้งใหม่ในเดือน มี.ค.-พ.ค. สนับสนุนตั้งสมาชิกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ส่วนร่วม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ขอให้เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากรัฐบาลยังไม่สามารถทำให้ได้ก็โลกริมละ 80 บาท ในเดือน พ.ค. จะขอเปิดศึกกับรัฐบาล ขอมติลควด้วยกฎบัตรการค้า

“ถาวร” ขอพิสูจน์ความจริงใจ

นายถาวร เสนเนียม อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศฯ กล่าวว่า ขอชื่นชมกับความกล้าหาญของ พล.อ.ประยุทธ์ วงศ์บุรุษ รองนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาระบุจะผลักดันราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ให้มีราคา กก.ละ 80 บาท ภายในสิ้นเดือน ก.พ. นี้ แต่ข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันยางแผ่นชั้น 3 อยู่ในมือพ่อค้าคนกลางและโรงงานแปรรูปแล้ว ดังนั้นแนวคิดผลักดันยางแผ่นให้ขึ้นราคาสูงนั้น แม้จะทำให้ไทยขาดดุลการค้าก็จริงไปได้นั้นเป็นการเข้าใจผิดเพราะเล่ห์พ่อค้ายังมีอีกมาก ดังนั้น หากรัฐบาลจริงจังแก้ไขก็ขอให้กำหนดราคารับซื้อน้ำยางสดให้ชัดเจนตายตัวอย่างน้อยให้มีราคา กก.ละ 60 บาท รัฐบาลจะกล้าพิสูจน์ความจริงใจหรือไม่ โดยความยอดคนของชาวสวนยางมีขีดจำกัดจึงขอให้รัฐบาลเร่งระดมให้ความช่วยเหลือโดยประกาศราคารับซื้อน้ำยางพาราสดให้ชาวสวนยางได้ ไม่ปล่อยให้ต้นทุนยางใช้หนี้

“บิ๊กตุ๋” กลุ่มรัฐวิสาหกิจรับสภาพ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า การแก้ไขปัญหาด้านหนี้ภาคธุรกิจต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วน ต้องยอมรับการปรับปรุ้มแก้ไขบ้าง ถ้าทุกกลุ่มเรียกร้องเอาแต่สิทธิอย่างเดียวก็นั่นคงจะนั้นสหภาพรัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องช่วยกัน ทำความเข้าใจกันให้ดีเราคงไม่ไปเร่งรัดปลดหนี้กันจนจะน่าเป็นขื่นตอนหาวิธีการลดให้เหมาะสม ขอมริบกับทุกฝ่าย แต่อย่ามาเคลื่อนไหวจัดแย้งกันทุกเรื่อง ขอให้ลดทอนช่วงการเปลี่ยนผ่านในการฟื้นฟู ถ้าร่วมมือกัน องค์กรจะดีขึ้นในอนาคต ถ้าปล่อยไว้ปล่อยหลังไปก็เสียหายนะหลาย แล้วจะไปทำงานกันที่ไหน ขอร้องในส่วนของสหภาพต้องช่วยกันวางพื้นฐานประเทศไทย

ดึงมือยางเล็กก่อหวอดประท้วง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนปัญหาเกษตรกร ถือเป็นเรื่องใหญ่ รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเกษตรกรก็ต้องปรับตัว ไม่ใช่เพื่อรัฐบาลออกมาตราการอะไร

ที่ขัดแย้งกับของเดิมก็ถูกต่อต้าน ขอให้ผู้ไม่ในการเรียกร้องผลิตฯให้ระมัดระวังด้วย ต้องฟังเหตุผลไว้ใจกันบ้าง ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดูแลให้ดีที่สุด แม้แต่จีนและหลายประเทศก็บอกว่าไม่ไหวเหมือนกัน ยังหาทางออกไม่ได้เรื่องนี้แต่เขาแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นไม่มีการประท้วง ดังนั้น เรื่อยไปอย่า ไม่เกิดประโยชน์ วันนี้พยายามผลักดันราคายางแผ่นให้ได้ 60 บาทขึ้นไป แต่ส่วนที่เรียกร้องเรื่องน้ำยางดิบก็โลกริมละ 80 บาท เป็นไปไม่ได้เลย ยางแผ่นยังไม่ได้แล้วน้ำยางดิบจะทำได้อย่างไรอย่าเรียกร้องอะไรจนเกินข้อเท็จจริง ให้ความเป็นธรรมกับอาชีพอื่นด้วย คนอื่นก็เป็นคนไทย รัฐก็ต้องใช้งบประมาณไปดูแลด้วย

รพ.กท.มาเลย์ฯพบ “บิ๊กตุ๋”

วันเดียวกันเวลา 09.00 น. ที่ตึกใหญ่คู่มือทำเนียบรัฐบาล นายดาโต๊ะ ศรี อิชามมุดดิน บินตุนสุสเซน รพ.กท.มาเลย์มาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รพ.กท.มาเลย์ และ พล.ท.บ. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมหารือด้วย จากนั้น ร.อ.เนงยุทธร มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า มีการพูดคุยถึงแนวทางการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์แจ้งว่า ขณะนี้ไทยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว และขอมติลควมาเลเซีย ในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกและไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายราชิจ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ปีนี้ นอกจากนั้นยังมีหรือถึงถึงปัญหาการค้าขายพาราตกต่ำ โดยนายชอชอยากให้มีการประชุมร่วมกัน 3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียโดยเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการค้าขายพาราตกต่ำ

ยกระดับความนุษย์วาระแห่งชาติ

อีกเรื่อง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รพ.การต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ได้เปิดตัวรายงานความก้าวหน้าในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย ประจำปี 2557 ว่า ได้นำเสนอต่อประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือองค์กรระหว่างประเทศต่างๆแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นนโยบายยกระดับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกับเพิ่มงบประมาณสนับสนุนเป็นการพิเศษปี 2558 จากเดิม 210 ล้านบาท เพิ่มเป็น 490 ล้านบาท และเน้นการปฏิรูปกระบวนการ

แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ หรือกับข้อออกเป็นนโยบาย “ไม่ลดทอนต่อไป” เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป

“ประยุทธ์” เจ็บคอของดจ้อสื่อ

ช่วงเย็นวันเดียวกัน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558 กอ.รมน. โดยมีรัฐมนตรี ผบ.เหล่าทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วม โดยหลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ โบกมือปฏิเสธให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทันทีที่ออกจากห้องประชุม พร้อมเอามือแตะที่คอแสดงอาการว่า เจ็บคอ และโบกมืออีกครั้งก่อนบอกว่า “กลับไปพักผ่อนได้แล้ว” และก่อนออกจากทำเนียบฯ ได้ลดกระจกรถ หรือโบกมือและพูดกับผู้สื่อข่าวว่า “กลับไปพักผ่อนเถอะ” โดยมีรายงานว่าว่าหลัง นายชอชเดินทางกลับแล้ว พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รพ.กท.มาเลย์ และ พล.ท.บ. หรือเป็นการส่วนตัวกับ พล.ท.ภัมปนาท รุดดิษฐ์ รพ.กท.มาเลย์. ถึงการเข้ารายงานตัวของนักการเมือง เป็นเวลา 10 นาที

☆ มีต่อหน้า 15

ชัด ‘น้าอาย’ ☆ ต่อจากหน้า 11

สั่ง ผวจ.กันนายทุนซื้อที่แก่งกำไร

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายชอชนั้น น้า ผวจ. ยึดหลักการทำงานให้เร็ว ทำให้ทัน และโปร่งใส ถ้ามีใจว่าทุจริตไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำ โดยให้คิดแบบคนจนเพื่อจะได้นำใจว่าคนจนคิดอย่างไร เมื่อถามว่ามีการคาดโทษหรือไม่ พล.ต.สรรเสริญตอบว่า นายชอชคาดโทษว่าอย่าให้รู้ว่าจะทุจริต ใครที่ชอบแอบอ้างขอตำแหน่งได้ อย่าเชื่อ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจย้ายออกจากตำแหน่ง เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษต้องใช้เงินลงเป็นแสนล้านบาทอะไรที่ทำได้ ขอให้ทำไปก่อน เมื่อที่ดินแห้งให้ใช้ที่ดินรัฐไปก่อน ถ้าจับ ผวจ.ดูและเร่งประชาสัมพันธ์ว่าอย่าซื้อที่ดินแก่งกำไร เพราะจะทำให้เงินลงทุนเกิดความล้มเหลว

นายกฯเสิร์จสารชาวสวนยาง

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า นายชอชยังขอให้ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งท่านเห็นใจความยากลำบากทำให้ฟังว่าดูรายการทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งไปสัมภาษณ์เกษตรกรสวนยางรู้สึกสงสาร “ดูจากรอยย่นระหว่างคิ้วแล้วเข้าใจความรู้สึก” วันนี้รัฐบาลพยายามเร่งหา



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

31 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 11, 15 (6)

ทองแก่ปัญหา อยากให้ทำความเข้าใจว่ารัฐบาลมีเงินเท่านี้ไม่สามารถสนับสนุนอะไรได้มาก นโยบายเบื้องต้นแก้ไขปัญหาด้วยการมูฟวี่งสต็อกเข้าไปซื้อน้ำตาลและพยายามขายยางในสต็อกก่อนจากนั้นค่อยซื้ออย่างใหม่เข้ามา เพื่อดูแลราคาขาย และใน 7 ปีข้างหน้า รัฐบาลตั้งเป้าว่าจะลดพื้นที่สวนยางให้ได้ 7 แสนไร่ และสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่น

31 มกราคม 2558 หน้า 4

ธกส.เร่งช่วยเกษตรกร 'ข้าว-ยาง-มันสำปะหลัง'

วานนี้ (30 ม.ค.) นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวผู้มีรายได้น้อย ตามมติคณะรัฐมนตรีว่า ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร 3,599,305 ราย พื้นที่ 39.1 ล้านไร่ จำนวนเงิน 39,104 ล้านบาท

ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 3,510,018 ราย พื้นที่ 38.5 ล้านไร่ จำนวนเงิน 38,429 ล้านบาท คิดเป็น 98.27% ของจำนวนเกษตรกรชาวนาที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร 748,859 ราย พื้นที่ 7.47 ล้านไร่ จำนวนเงิน 7,477 ล้านบาท ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 731,773 ราย พื้นที่ 7.33 ล้านไร่ จำนวนเงิน 7,330 ล้านบาท คิดเป็น 98% ของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร

นอกจากนี้ช่วงเดือนธ.ค.-มี.ค. เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตรวมออกสู่ตลาด 30.9 ล้านตันมากกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 30.02 ล้านตัน เพื่อป้องกันปัญหาราคาผลผลิตมันสำปะหลังตกต่ำ รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง

และระยะยาว ผ่าน ธ.ก.ส. ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก (ในระบบน้ำหยด) โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกร และโครงการสินเชื่อ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลัง

ดังนั้นช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในปีการผลิต 2557/58 ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เพราะต้องการชะลอการขุดหัวมันไว้ก่อน สามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันกู้ แต่ไม่เกิน 30 ก.ย.นี้ ระยะเวลาการกู้ตั้งแต่วันที่ถึง 31 มี.ค.

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเกษตรกรต้องการใช้สินเชื่อ 3,000 ล้านบาทซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 150,000 ครัวเรือน จากการสำรวจในพื้นที่ เช่นจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรบางส่วนพอใจกับราคาผลผลิตมันสำปะหลัง ขณะนี้อยู่ที่โลกรัมละ 2.5 - 2.7 บาท จึงทยอยขุดหัวมันขายไปบ้างแล้ว



1 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 2 (1)

สวนยางขอ 7.5 พันล. อุ่มปุ๋ยปลูกทดสำรวจ

ยันทำไม่ได้ 80 บาท/กก. เดือนพ.ค. เจอกันแน่

แกนนำชาวสวนยาง ชี้เดือนพ.ค. หากทำไม่ได้พร้อมยกระดับเปิดศึกกับรัฐบาล จี้แก้วิกฤติราคายางตกต่ำก่อนปิดกรีต ยันคำเดิมให้รับซื้อที่ กก.ละ 80 บาท ชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตร ยื่นเงื่อนไขต่อรองของบ 7.5 พันล้านบาท ช่วยผู้ปลูก-คนกรีตที่ตกสำรวจ 1 พันบาท/ไร่ คริวเรือนละ 1.5 หมื่นบาท ด้านนายกขปรยุทธ์ วัลลภ ผากรมว.กลาโหมมาเลย์ช่วยประสานเปิดถกร่วมไทย-มาเลย์-อินโดฯจับมือกำหนดราคา

จากปัญหาราคายางพาราดตกต่ำ เกษตรกรยังขายยางไม่ได้ในราคา 60 บาท/กิโลกรัมตามเป้าหมายของรัฐบาล แต่ระบุภายหลังว่าราคา 60 บาท/กิโลกรัม สามารถผลัดคืนได้แล้วโดยเป็นราคาขายแผ่นรมควันชั้น 3 ณ ตลาดกลางประมูลซื้อขายยางพารา ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกมาประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ว่าราคาของ 1 เดือนจากนั้นจะขึ้นไป 80 บาท/กิโลกรัม หลังหรืออีก 5 เดือนส่งออกยาง แต่ภายหลังเอกชนที่รับภาระบียังไร้มาตรการที่จะช่วย ยิ่งเป็นกระแสพุ่งตรงไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วน

ล่าสุดนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภากรยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ที่มี 7 องค์กร ยางเป็นผู้ก่อตั้ง (ก่อตั้งเมื่อ 22 ม.ค. 58) เปิดคุยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทางสมัชชาได้เตรียมนำเสนอเรื่องต่อรัฐบาล ใน 3 เรื่องสำคัญ เรื่องแรก การแก้ไขปัญหาราคายางพาราดตกต่ำ ซึ่งทางสมัชชาจะหารือกันในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้

อ่านต่อหน้า 2

ข่าวต่อ

โดยในระยะเร่งด่วนเสนอให้เร่งเปิดจุดรับซื้อยางที่เป็นเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา 108 จุด เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ขายสินค้า และเข้าถึงราคาใกล้เคียงราคาตลาดกลางที่กองทุนมูลนิธิกันชน (บีพีเอฟรอนด์) ของรัฐบาลเป็นผู้ซื้อราคาขึ้นตาลดมากขึ้น ทั้งนี้หากจังหวัดใดไม่มีสถานที่เก็บยางให้ใช้สถานที่ราชการ เช่น ศาลากลาง หรือโรงเรียนที่เก็บ เพื่อรององค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ที่เป็นผู้ซื้อมารับยางแผ่นดิบไปยังโรงงานเพื่ออบรมควันต่อไป

"ที่ผ่านมาเกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ขาย ต้องถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา หากเปิดจุดรับซื้อเพิ่มได้เร็วเกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงตลาดและขายได้ราคาดีขึ้นก่อนที่จะปิดกรีตยางในภาคใต้ในช่วงเดือนมีนาคม หรือเพื่อเตรียมการไว้สำหรับฤดู

การกรีตใหม่ในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้เสนอให้รัฐบาลเร่งระบวยางในสต็อกใหม่ที่ซื้อมาเก็บเพราะเป็นช่องทางให้โรงงานรมควันยางของเอกชนที่ไม่ซื้อสิทธิ์บางรายนำยางคุณภาพดีไปเวียนเทียนขายในตลาดกลาง แล้วนำของไม่ดีไปใส่ไว้แทน"

นายอุทัยกล่าวอีกว่า ส่วนในเรื่องที่ 2 ขอให้ที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติถอนไม้ยางพาราออกจากบัญชีต้นไม้ทำลาย พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไข โดยสาระสำคัญคือ ต่อไปการตัดโค่นและการเคลื่อนย้ายไม้ยางต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ป่าไม้คุ้มครองการแสวงหาผลประโยชน์

เรื่องที่ 3 รัฐบาลต้องเร่งสนับสนุนและผลักดันการแปรรูปยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออกให้มากขึ้นเพราะเป็นทางออกในระยะยาว เห็นได้จากในปี 2556 ไทยส่งออกยางวัตถุดิบ 3.6 ล้านตัน นำเงินเข้าประเทศ 2.5 แสนล้านบาท

แต่ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่ม 5 แสนกว่าตัน ได้เงินกว่า 2.7 แสนล้านบาท นอกจากนี้ต้องเร่งผลักดันองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือเทศบาลทั่วประเทศนำยางไปใช้ในการผสมกับแอสฟัลต์ในการทำถนนลาดยาง หรือเพื่อการอื่นๆ ของจังหวัดเพื่อช่วยเพิ่มการใช้ยางในประเทศ

แถลงการณ์ย้ำ 80 บาท/กก.

ขณะที่นายสุนทร รัชชรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมก๊วนชาวสวนยางได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราดตกต่ำ (30 ม.ค.) ใน 6 ข้อ ประกอบด้วย 1. ให้รัฐบาลยุติโครงการมูลนิธิกันชน (บีพีเอฟรอนด์) ตั้งแต่เปิดฤดูกรีตยางใหม่ในเดือนพฤษภาคม (ขณะนี้ในภาคเหนือและภาคอีสานปิดกรีตยางแล้วจากยางผลัดใบ ส่วนภาคใต้คาดเริ่มปิดกรีตตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์) และให้ใช้วิธีการของแนวร่วมที่เคยเสนอไว้คือ ให้รัฐบาลรับซื้อยางพาราที่โลกริมละ 80 บาท โดยชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมาตรการนี้แก้ไขปัญหาค่าตรงเป้าหมายช่วยบรรเทาทุกข์และเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม และสามารถป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

2. ให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน 7.5 พันล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง (ที่อยู่เขตไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินหรืออยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิ) และคนกรีตยางจำนวน 5 แสนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีเงินชดเชยรายได้ 1 พันบาท/ไร่ โดยช่วยเหลือเป็นเวลา 3 เดือนในช่วงปิดกรีตยางคือตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยจ่ายช่วยเหลือเดือนละ 5 พันบาทรวมเป็น 1.5 หมื่นบาท/ครัวเรือน 3. ทางแนวร่วมฯ ขอคัดค้าน และต่อต้านการบรรจุไม้ยางพาราในบัญชีต้นไม้ทำลาย พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขจนถึงที่สุด



1 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 2 (2)

ขีดเส้นพ.ค. กำไรโตจก้น

4. ขอสนับสนุนการจัดตั้ง “สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย” เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการต่อสู้ของพี่น้องชาวสวนยาง 5. ขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย ที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ทำการแก้ไขแล้วในขั้นการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ และ 6. ขอสนับสนุนการทักท้วงกรณีเชิงสร้างสรรค์เพื่อเปิดพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปฏิรูปร่างพาราทั้งระบบของเครือข่าย/สมาคม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ

“หากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคายางให้อยู่ที่ 80 บาท/กิโลกรัมได้ภายในเดือนพฤษภาคมจะขอเปิดศึกกับรัฐบาลอย่างแน่นอน โดยการแสดงพลังเรียกร้องและกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา เราจะไม่ยอมติดคุกด้วยกฎอัยการศึก แต่จะไม่ยอมอดตาย”

ยื่นหนังสือนายการ้องทุกข์

ด้านนายพนัส แพนชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลในการรับหนังสือจากนายไพโรจน์ ฤกษ์ดี แกนนำกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านสองและพันธมิตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำทั้งระบบ

สำหรับปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางสรุปได้ว่า 1. ปัญหายางพาราได้รับการแก้ไขเฉพาะแผ่นยางรมควันซึ่งกลุ่มทุนและผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ ไม่ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นดิบซึ่งมีราคาต่ำกว่ายางรมควัน 2. ราคาน้ำยางสดที่กิโลกรัมละประมาณ 45-48 บาทเป็นราคาเฉพาะสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ไม่ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ไม่สังกัดกลุ่มสหกรณ์ ที่ต้องขายให้พ่อค้ารายย่อยในราคาต่อกิโลกรัมละ 33-35 บาท

3. กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเศษยางยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไข ปัจจุบันราคากิโลกรัมละไม่ถึง 20 บาท 4. ปัญหาราคายางตกต่ำขณะนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากลูกจ้างยางพาราไม่สามารถยึดเป็นอาชีพรับจ้างกรีดยางได้ ทำให้แรงงานขาดแคลน ขาดรายได้ ขัดแย้งกับที่นายกรัฐมนตรีระบุว่ายางพาราล้นตลาด 5. ปริมาณยางแผ่นรมควันวันที่นำออกมาขายกับตลาดกลางยางพาราและตามจุดรับซื้อที่มีปริมาณมากองค์การสวนยางควรเร่งขยายและระบายนางออกจากจุดรับซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่นำยางไปขาย และขอรัฐบาลส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเรื่องปริมาณยางแผ่นรมควันว่า เหตุใดจึงมีปริมาณมากผิดปกติ ซึ่งอาจมีการทุจริตหมุนเวียนยางมาจำหน่ายหรือไม่

ลั่นพร้อมบุกดำเนิน

นอกจากนี้กลุ่มแนวร่วมฯ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยรัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมดูแลราคายางพาราทั้งระบบคือ ยางแผ่นดิบ น้ำยางสด และเศษยาง โดยเฉพาะแต่ยางแผ่นรมควันคือ 1. กำหนดราคาขั้นต่ำของยางพาราทุกชนิด หากกลุ่มหรือผู้ซื้อรายใดไม่ปฏิบัติตามให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย 2. ให้รัฐบาลตั้งจุดรับซื้อยางพาราทั้งระบบประจำตำบลตำบลละ 2 ครั้งต่อ 1 เดือน หากรัฐบาลไม่สามารถทำเองได้ให้ตั้งเอกชนเข้าร่วมมือ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล

ส่วนการแก้ไขระยะยาว ให้รัฐบาลส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มและสนับสนุนให้มีการผลิตยางคุณภาพทุกชนิด ขยายตลาดเพิ่มเติมและส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่และอาชีพเสริมอย่างจริงจัง โดยให้กระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ และเกษตรกรจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มประมาณ 10-20 คน ขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาล เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการทำยางแผ่นคุณภาพดี นำมาประมูลในตลาดของรัฐบาล

ในหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ระบุด้วยว่า หากการทวงถามของกลุ่มแนวร่วมฯ ไม่ได้รับการแก้ไข ทางผู้ประสานงานแนวร่วมเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราบ้านสองและพันธมิตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเคลื่อนไหวไปยิงทำเนียบรัฐบาลด้วยวิธีการที่เข้มข้นต่อไป จนกว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง

“ประยุทธ์” รับลูกตก 3 ซาติ

ด้านร.อ.น.พ. ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของคาโต๊ะ สรี อีซามูดีน ตุน ยูสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซีย (30 ม.ค.) ว่านอกจากทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือแนวทางในการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างกันแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ฝากให้รัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียประสานกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่ายคือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อกำหนดราคายางให้มีเสถียรภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำด้วยการลดชีพหลาย และการจัดโซนนิ่ง

แนวโน้มชาวสวนได้ราคาเพิ่ม

ขณะที่นายบุญส่ง นันทอง นายสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เผยว่าขณะนี้ได้มีการเปิดจุดรับซื้อยางของที่เป็นเครือข่ายของตลาดกลางได้ครบ 108 แห่งแล้ว รวมถึงจุดรับซื้อที่เป็นของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางฯ ทั่วประเทศอีกกว่าร้อยแห่ง ซึ่งจะช่วยรองรับยางส่วนเกินที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดกลาง เพราะอยู่ไกลจากตลาดกลาง หรือมีการขนย้ายไปขายที่ตลาดกลางที่มีอยู่ 10 แห่งทั่วประเทศแต่ใช้เวลารอานานเป็นวัน เนื่องจากปริมาณยางเข้าตลาดกลางในเวลานี้นี้มีมาก ซึ่งการมีจุดรับซื้อเพิ่มจะทำให้เกษตรกรขายยางได้ราคาที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม และจะส่งผลดีต่อราคายางที่จะเปิดกรีตในปี 2558/59 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ผู้สื่อข่าวได้โทร. ติดตามไปยังนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล

1 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 2 (3)

ยางพาราของประเทศ เพื่อสอบถาม
ความเห็นกรณีข้อเรียกร้องของแกนนำ
ชาวสวนยางในการแก้ไขปัญหาราคายาง
พาราตกต่ำและมาตรการเยียวยา รวมถึง
กรณีแกนนำชาวสวนยางเรียกร้องให้การ
เปลี่ยนทีมแก้ไขปัญหายางพาราของ
รัฐบาล โดยนายอำนวยการระดับประชุม ยัง
ไม่สะดวก (16.30 น. ของวันที่ 30 ม.ค.)

เช่นเดียวกับการประชุมเครือข่าย
ชาวสวนยางใน 20 จังหวัด ที่จังหวัด
ตรังในวันเดียวกัน เพื่อร่วมกันหาข้อ
ในประเด็นปัญหาและหาทางออกเพื่อ
นำเสนอไปยังรัฐบาลให้ดำเนินการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ปรากฏว่าผ่านมากกว่า
2 ชั่วโมง (16.30 น.) ยังไม่มีข้อสรุป
ใดๆ ออกมา

31 มกราคม 2558 หน้า 10

‘ถาวร’เสนอ6ข้อดันราคายาง

ไทยโพสต์ • นายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาราคายางที่ถูกลี้อและครบวงจร จึงขอเรียกร้องรัฐบาล 6 ข้อ ประกอบด้วย

1.ยกเลิกสัญญาซื้อขายยางกับบริษัทไชน่า โท่หนาน เพราะเป็นสัญญาที่ส่งต่อทุจริต 2.เปิดเผยรายละเอียดของสัญญานี้ให้สาธารณะทราบ 3.ห้ามขายยางที่อยู่ในสต็อกจำนวน 2 แสนตันโดยเด็ดขาด 4.เก็บสต็อกยางเพิ่มอีก 3 แสนตัน แบ่งเป็นน้ำยางชั้น 1

แสนตัน ยางก้อน 1 แสนตัน และยางแท่ง 1 แสนตัน และห้ามขายภายใน 5 ปี คาดว่าจะใช้เงินไม่เกิน 4.5 หมื่นล้านบาท

5.รัฐบาลควรจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทั้งยางพาราทุกฝ่าย พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแสดงศักยภาพในทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 6.แก้ไขระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อให้ผู้นำเอายางพารามาใช้ทำถนนได้

และหากทำได้ทั้ง 6 ข้อแล้ว จะทำให้ยางหายไปจากท้องตลาด 3 แสนตัน ทำให้ราคายางสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ เพราะเป็นช่วงฤดูปิดกรีดยางเพราะยางผลัดใบ

เขากล่าวว่า ในแง่จิตวิทยาราคายางพาราจะสูงขึ้นก่อนในเบื้องต้น ทำให้รัฐบาลใช้เงินน้อยลง จึงขอให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำเร่งนำไปดำเนินการ เพราะที่ผ่านมาที่น้องชาวสวนยางให้ความร่วมมือกับรัฐบาล คสช.มาตลอด.

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1 , 14

อบจ.ปักชัยใต้ชงซื้อยางสร้างถนน

สมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้เล็งถนนยากๆ แก่กฎระเบียบจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่น เปิดช่องซื้อยางพาราก่อสร้างถนนหวังเพิ่มมูลค่าผลผลิตช่วยเหลือชาวสวน ขณะที่ “กษ.” เล็งแจกคู่มือช่วยเหลือเกษตรกร คาดใช้วงเงิน 4-5 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.58 นายเศรษฐี อัญญาธิ ประธานสมาพันธ์นายก อบจ.จังหวัดภาคใต้ นายบำรุงปियานามวาณิชย์ นายก อบจ.พังงา พร้อมด้วยนายก อบจ. 14 จังหวัดภาคใต้ ฝ่ายบริหาร และตัวแทน อบจ.ภาคใต้ พร้อมกับ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมผู้แทน อบจ. และสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ณ โรงแรมเอราวัณพังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีการเสนอของสมาชิกสมาพันธ์นายก อบจ.ภาคใต้ ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราซึ่งมติที่ประชุมได้เสนอให้ศึกษาความเป็นไปได้ของการนำยางพารามาก่อสร้างถนนแทนยางแอสฟัลติกส์ เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของราคายางพาราที่ตกต่ำก่อให้เกิดวิกฤติของชาวเกษตรกรสวนยางพาราโดยทางสมาพันธ์นายก อบจ.ภาคใต้เตรียมเข้าพบรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาแก้ไขระเบียบกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ด้าน นายเศรษฐี กล่าวว่า ในที่ประชุมสมาพันธ์นายก อบจ.ภาคใต้ ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการเสนอความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งมีมติว่าจะให้ทาง

■ **อบจ.** ต่อจากหน้า 1

สมาพันธ์ศึกษาและประสานงานกับทางหน่วยงานราชการในเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย เพื่อหาวิธีการให้ทาง อบจ.เทศบาล อบต. สามารถก่อสร้างถนนที่ผลมยางพาราโดยไม่ผิดกฎหมาย หรือไม่ขัดกับระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะกรมทางหลวงที่ถ่ายโอนโครงการงบประมาณให้ทางท้องถิ่น ซึ่งทางท้องถิ่นสามารถที่จะดำเนินการโครงการงบประมาณได้เอง แต่ต้องดูข้อระเบียบ กฎหมาย ไม่ให้ขัดต่อการก่อสร้าง เรื่องนี้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ โดยเมื่อมีการใช้วัตถุดิบจากยางพาราก็ทำให้ยางพาราเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้นอย่างแน่นอน

ขณะที่ นายบิตพงษ์ ฝั่งบุญ ณ อัญญาธิ รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะประเมินผลช่วยเหลือทางเกษตรกรทั้งการช่วยเหลือสวนยาง และชาวนาคร้วเรือนละ 1,000 บาทต่อไร่ และโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งก่อนว่า จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่น้อยเพียงใด หากพบว่า เกษตรกรยังมีการใช้จ่ายเล็กน้อย จะใช้การแจกคู่มือช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และทำให้เกิดผลผลิตเพิ่มซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่มาตรการประชานิยม เบื้องต้นมาตรการแจกคู่มือดังกล่าว คาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท

2 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 12

‘อำนวยการ’สุดมิน ประวัติรับปาก พยางค์‘ราคาขาย’

ไทยโพสต์ ● อบจ. 14 จังหวัดภาคใต้รุก
เสนอรัฐบาลแก้ปัญหายางพาราคต่ำ และ
ให้สนับสนุนนำยางพารามาก่อสร้างถนน
แทนยางแอสฟัลติกส์ รถม.เกษตรฯ ยังมึน
ไม่รู้ ‘บักบ่อม’ ปรึบปากยางโลละ 80 บาท
เอกชนรายไหนรับซื้อ ให้คำมั่นราคาไม่ตก
กว่านี้ หลังใช้เงินพยางค์ไปแล้ว 6 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นายเศรษฐี อัญญะ
ประธานสมาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ภาคใต้ นายบำรุง ปิ
นามวาณิชย์ นาย อบจ.พังงา พร้อมด้วย
นาย อบจ. 14 จังหวัดภาคใต้ ฝ่ายบริหาร
และตัวแทน อบจ.ภาคใต้ พร้อมกับ อบจ.
ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมผู้แทน อบจ.
และสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ณ โรงแรม
เอราวัณพังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา โดยที่ประชุมได้เสนอให้ศึกษา

อ่านต่อหน้า 12

‘อำนวยการ’ สุดมิน

ความเป็นไปได้ของการนำยางพารามา
ก่อสร้างถนนแทนยางแอสฟัลติกส์ เพื่อลด
ต้นทุนการนำเข้า เพิ่มการใช้วัตถุดิบภายใน
ประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของราคา
ยางพาราที่ตกต่ำก่อให้เกิดวิกฤติของชาว
เกษตรกรสวนยางพารา โดยทางสมาพันธ์
นาย อบจ.ภาคใต้เตรียมเข้าพบรัฐบาลใน
เรื่องข้อระเบียบ กฎหมาย การจัดซื้อจัด
จ้าง

นายเศรษฐี อัญญะ ประธานสมา
พันธ์นายก อบจ.ภาคใต้ กล่าวว่า ในที่
ประชุมสมาพันธ์นายก อบจ.ภาคใต้ ได้มี
การพูดคุยถึงเรื่องการเสนอความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งมีมติว่าจะ
ให้ทางสมาพันธ์ฯ ศึกษาและประสานงาน
กับทางหน่วยงานราชการในเรื่องระเบียบ
ข้อกฎหมาย เพื่อหาวิธีการให้ทาง อบจ.

เทศบาล อบต. สามารถก่อสร้างถนนที่ผสม
ยางพาราโดยไม่ผิดกฎหมาย หรือไม่ขัดกับ
ระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะกรมทางหลวง ที่
ถ่ายโอนโครงการ งบประมาณให้ทางท้อง
ถิ่น ซึ่งทางท้องถิ่นสามารถที่จะดำเนินการ
โครงการ งบประมาณได้เอง แต่ต้องดูข้อ
ระเบียบ กฎหมาย ไม่ให้ขัดต่อการก่อสร้าง
เรื่องนี้สามารถช่วยเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราได้ โดยเมื่อมีการใช้วัตถุดิบจาก
ยางพารา ก็ทำให้ยางพาราเป็นที่ต้องการ
ของตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาขาย
พาราสูงขึ้นอย่างแน่นอน

นายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ถึงการเคลื่อนไหวของภาคีเครือข่ายเกษตร
กรสวนยาง 22 จังหวัดว่า ทราบว่ามีอบ
จ.กลุ่มนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือทวงถาม
ต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ในเรื่องราคาขาย
80 บาทที่จะให้เอกชนเข้าซื้อ ข้อมูลที่ทราบ
พล.อ.ประวิตรออกมาระบุว่าผู้ประกอบการ
จะช่วยเหลือ ซึ่งไม่ทราบจริงๆ ว่าเป็นเอกชน
รายใดไปรับปากจะซื้อ และคนรับปากไม่
ซื้อได้อย่างไร

นายอำนวยการกล่าวต่อว่า ในส่วน
มาตรการซื้อขายราคาน้ำตาล ขณะนี้
ได้เข้าซื้ออย่างแผ่วรมคว้นขึ้นสามไปแล้ว
กว่า 7 หมื่นตัน และได้สั่งการให้สหกรณ์
สถาบันเกษตรกรในพื้นที่เข้าซื้อน้ำยางดิบ
จากเกษตรกรอีก 3 หมื่นตัน เพื่อพยางค์
น้ำยางสดหน้าสวนยางให้เพิ่มขยับตัวขึ้น
จากผลผลิตปีนี้ที่มีจำนวน 4.2 ล้านตัน

“ใช้เงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ
ราคาขายไปรับซื้ออย่างแล้วกว่า 6 พันล้าน
บาท ประมาณ 6-7 หมื่นตัน ขณะนี้เหลือ
เวลาแค่ 20 กว่าวันที่จะสิ้นสุดฤดูกรีดยาง
จะพยายามไม่ให้ราคาคงไปกว่านี้ โดยรัฐ
เข้าซื้อช่วง 2 เดือน และทยอยส่งออกทั้ง
ปี ไปประเทศจีนทำสัญญาส่งมอบ 10-12
เดือน ยืนยันว่าไม่เสียเปรียบ และไม่ผล
ประโยชน์แอบแฝงแน่นอน แต่ประเด็น
ตอนนี้ถ้าเราส่งออกเร็วไป จะทำให้ไปกด
ดันราคาในประเทศจีน และเอกชนจีนจะ
ลงมากดดันที่ไทยให้ราคาลงไปอีก ตรงนี้
สำคัญมากที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการ

ส่งมอบระบายออกต่างประเทศกับการซื้อ
ในประเทศ ในช่วงนี้ที่ผลผลิตยางออกมา
สู่ตลาดกำลังท่วมท้น ในอีก 2 เดือนข้างหน้า
จะไม่มียางเข้าตลาดแล้ว วันนี้นี้สั่งทุก
พื้นที่เข้าไปซื้อน้ำยางสด ราคาตอนนี้ตั้งเป้า
หมายราคาซื้อที่ 50 บาท จะซื้อได้ราคาขึ้นไป
เรื่องจนหมดฤดู” นายอำนวยการกล่าว.

2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 26



เบิร์ต อายิวี

ลอยเด่น

☞☞ ข่าวล่าสุดจาก Davos Economic Forum นครคัชย อัครเศรณี รัฐมนตรีพลังงาน สหรัฐผ่านเฟสบีค เขาคุยกัน 2 เรื่องใหญ่ ราคากับปฏิรูปพลังงาน ประเด็นแรก ปีนี้ราคาน้ำมันไม่เกิน 60 เหรียญต่อบาร์เรล เนื่องจาก ซัพพลายมากกว่าดีมานด์ โอเปกไม่ลดกำลังผลิต สหรัฐ ผลิตเกิน 9 ล้านบาร์เรล ประเทศนอกกลุ่มโอเปกยังสู้บขึ้นมาใช้เหมือนเดิม นอกจากนี้ LNG ช่วยเติมซัพพลายให้ล้นมากขึ้นอีก ขณะที่ดีมานด์มีแต่ทรงกับทรุด เมืองไทยจะซื้อน้ำมันถูกอีก 1 ปี

☞☞ ประเด็นที่ 2 ปฏิรูปพลังงาน ทุกชาติลิดรบทบาทภาครัฐ ลดการอุดหนุนราคา ลดการบิดเบือนราคา เพิ่มบทบาทเอกชน ให้ผลิตพลังงานขาย รัฐมนตรีณรงค์ชัย ย้ำ ไทยเดินถูกทาง เลิกอุดหนุนหมดแล้วเหลือแต่เชื้อเพลิง bio อย่างไรก็ตามที่ประชุมกังวล เรื่องกำลังพัฒนาพลังงานทดแทนจะอ่อนแรง อิหรอบนี้หุ้นโซลาร์ฟาร์มในตลาดหลักทรัพย์เหมือนเจอสินามาจิงเบ้อเรอ

☞☞ สมหมาย ภาณี ขุนคลัง พุดเสียงดังฟังชัด ธปท.ต้องลดดอกเบี้ยสกัดเงินทุนไหลเข้า หลังอัยยประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มปริมาณเงิน หรือ QE 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน แต่ฝากแบงก์ชาติ ที่ประชุม กนง.ลงมติแล้ว “ไม่ลดดอกเบี้ย” ขณะที่

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าแบงก์ชาติ สำทับ ขอใช้นโยบายดอกเบี้ยดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ ยืนยันหัวเด็ดตีนขาดมาตรการดอกเบี้ยดูแลค่าเงินเป็นทางเลือกสุดท้ายของแบงก์ชาติจากนั้นไปรียยาหอม “เศรษฐกิจโดยรวมยังดีอยู่” ฟังแล้วสวนกระแสความรู้สึกประชาชนจ้งเลย

☞☞ ส้ารวจค่าเงินบาทก่อนและหลังอัยยประกาศเพิ่มปริมาณเงิน ค่าบาทแข็งขึ้นลงระหว่าง 32-33 บาทต่อดอลลาร์ บางช่วงอ่อนลงไปถึง 32.94 บาท แต่มีแข็งขึ้นไป 33.08 บาทช่วงปลายปี 57 ทิศทางค่าบาทไม่น่าไปไหนไกล หากเทียบค่าเงินเพื่อนบ้านเอเชีย บาทไทยยังแข็งกว่าเล็กน้อย ผลลัพธ์สุดท้ายสินค้าไทยค้าขายบนเวทีโลกลำบากเหมือนเดิมจากบัจจัยค่าเงินบาท และอัยยไม่ยอมเจรจากับไทยเรื่องเขตการค้าเสรีแม้จะได้ราคาน้ำมันมาช่วยก้อตาม

☞☞ พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าฯบึงกาฬ ประสานมือ พิบัติจากรัฐมนตรี อติตรองนายกฯ จัด “งานกาชาดและงานวันยางพาราบึงกาฬ 2558” งานนี้จัดเต็มครบเครื่อง อาทิ ฝึกอาชีพทำอาหารเมนูเด็ดจากเชฟดัง เจ้าของสูตรอาหารตัวจริงเสียงจริง นิทรรศการบอกเล่าทางวิธีลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตยางพาราสู่ภาวะราคายางตกต่ำ ขมนวัตกรรมเครื่องกรีดยางอัตโนมัติจากจีน รับเบอร์วัลเลย์ซื้อปลิ้นค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูกจากสหพัฒน์ และลุ้นรางวัลกาชาด อื่น ๆ อีกมากมาย วันที่ 5-11 ก.พ.ที่หน้าศาลากลางหลังเก่าเหมือนเดิม



2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 2

แก้โจทย์รายได้รากหญ้าตอบโจทย์ ศก.



สถานการณ์ทางการเมืองแม้ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้น ๆ แต่เมื่อเทียบกับปัจจัยลบด้านเศรษฐกิจที่คนทั้งประเทศกำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะการบงกการค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นสวนทางกับรายได้ เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลยังแก้ไม่ตกหาทางออกไม่ได้ สารพัดมาตรการที่ถูกนำมาใช้ยังเกิดผลในทางปฏิบัติไม่เป็นที่น่าพอใจ ความเดือดร้อนขยายวงกว้างจากรากหญ้ากระทบถึงคนชั้นกลาง กลายเป็นแรงกดดันที่รัฐบาลต้องหาทางแก้โดยเร่งด่วน

หากย้อนเวลาไปถึงช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(คสช.) เข้าควบคุมอำนาจรัฐ ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมามีปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรกรและคนในระดับรากหญ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ คสช.กับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเข้ารับไม่ต่อให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เห็นได้จากออกมาตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างต่อเนื่อง

เริ่มจากการจ่ายหนี้ค่ารับจำนำข้าว ที่รัฐค้างจ่ายอยู่กว่า 1 แลนล้านบาท ซึ่งได้ทั้งใจชาวนาและการกระตุ้นเยียวยาเศรษฐกิจ จากเม็ดเงินก้อนโตที่เข้าไปหมุนเวียนในระบบต่อด้วยแพ็กเกจแจกเงินเพื่อเพิ่มรายได้ชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ การจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือชาวสวนยางพาราแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ รวมทั้งการจ้างงานทดแทนการหยุดทำนาปรัง และอีกหลายมาตรการที่

กำลังจะตามมา ล้วนพุ่งเป้าสร้างรายได้เพิ่มกำลังซื้อให้กับคนในระดับล่าง กระตุ้นการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยที่ชะลอตัวลงให้กระเตื้องขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลพวงจากสินค้าเกษตรหลักโดยเฉพาะข้าว ยางพารา ฯลฯ ราคาคงต่ำลงเป็นประวัติการณ์ตามราคาตลาดโลก ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดน้อยลงมาก ขณะที่หนี้สินในภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นจนน่าเป็นห่วง ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย ณ สิ้นไตรมาส 2/2557 ว่า แตะที่ระดับ 10.22 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.86 แลนล้านบาท จากไตรมาส 2/2557 คิดเป็น 84.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เทียบกับ 83.5% ของจีดีพี ช่วงไตรมาส 2/2557 กำลังซื้อจึงถูกบั่นทอนจากรายได้ที่หายไปและหนี้ที่เพิ่มขึ้น

แม้อาจสายไปบ้างแต่เป็นเรื่องน่ายินดีที่ขณะนี้รัฐบาลทราบปัญหาความเดือดร้อนของเศรษฐกิจรากหญ้า เตรียมออกมาตรการช่วยเหลืออีกระลอก โดยมุ่งวางรากฐานการดำรงชีพสร้างรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร รวมทั้งใช้กลไกตลาดดูแลสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน และหลีกเลี่ยงนโยบายประชานิยมแบบเกินพอดีซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหาย

เพราะถ้าหากสามารถแก้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้ายกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนผู้มีรายได้น้อยให้ลืมตาอ้าปากได้และมีรายได้เพียงพอการบริโภคของคนระดับกลางล่างที่จะชะลอตัวก็จะค่อย ๆ ฟื้น ช่วยขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจโดยรวมทั้งระบบให้เติบโตขึ้นด้วย